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ส่ิงท่ีส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) โดยส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะชมุชน 
(ส�านกั 3) ท�ามาตัง้แต่ปี 2552 จวบจนปัจจุบนั คอื
การขับเคลื่อนงานในพื้นท่ีต้นแบบ โดยใช้โมเดล
ตัวคูณ คือหนึ่งชุมชนต้นแบบ หรือที่เรานิยามว่า 
ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 
ถ่ายทอดการเรยีนรู้สู่ชมุชนเครอืข่าย 20 แห่ง ซึง่
นอกจากการเข้าร่วมเรียนรู้แล้ว ยังผลักดันให้
ชุมชนเครือข่ายจัดท�าข้อมูล โดยมีทั้งการวิจัยเชิง
ชาตพินัธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) และจดัท�า
ระบบฐานข้อมูลต�าบล (TCNAP) ท้ังนีเ้พ่ือให้เกิด
การพัฒนาผ่านข้อมลูโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ ซึง่จะ
ช่วยให้การพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันไป
พร้อมกันด้วย

ในกรอบการท�างานของ ศจค. เรายงัคงไว้ซึง่ 
7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะเป็นแกนในการ
ขับเคลื่อน เมื่อขับเคลื่อนมาจนได้ผลลัพธ์เป็นท่ี
น่าพอใจ คณะท�างานจึงพัฒนากลไกใหม่ อาทิ 
ศนูย์สนบัสนนุวิชาการเฉพาะประเดน็ (ศวฉ.) ศนูย์
เรยีนรู้เฉพาะประเดน็ (ศรร.) และศนูย์ประสานงาน
เฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ศปง.) กลไก
เหลา่นี้ขับเคลื่อนงานลงลึกในบางประเด็น เช่น 
การพัฒนาและสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชมุชนท้องถิน่ การพฒันาระบบการดแูลเดก็ปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่น การควบคุมยาสูบ การควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพือ่ลดอบุตัเิหต ุการพฒันา
ระบบอาหารชมุชน ฯลฯ โดยยงัคงใช้โมเดลตวัคณู 
ด้วยเราเชือ่ว่าการพฒันาเรือ่งหนึง่จกัส่งผลกระทบ
ไปสู่งานในมิติอื่นๆ อย่างมีนัยยะส�าคัญ อีกทั้งยัง
เป็นโอกาสท่ีเปิดกว้างให้ชมุชนท้องถิน่ท่ีเคยท�างาน
ร่วมกบัเรา ได้ท�างานต่อ หรอืชมุชนท้องถิน่ท่ีไม่เคย
ท�างานกับเรา ได้มีจุดร่วมและเริ่มต้นท�างาน 
กับเราได้ โดยทัง้หมด แน่นอนว่าต้องการผลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงในระดบัพืน้ท่ี แต่ท่ีสุดแล้ว
ก็หวังว ่าแรงกระเพื่อม จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไป

ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ีส�านกั 3 ขบัเคลือ่น
งานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ทุนและศักยภาพของ
ตนเองอย่างเตม็ท่ีและสร้างสรรค์ ด้วยการจดัการ
ข้อมูลชมุชนในหลากหลายด้าน รวมถงึกระบวนการ
สร้างผู้น�าให้มคีวามเข้มแขง็ ซึง่ถอืเป็น ‘แก่น’ และ 
‘กลไก’ ส�าคัญในการเอาพื้นท่ีเป็นฐานในการ
พัฒนา อันเป็นหนทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธภิาพ ภายใต้
อัตลักษณ์และตัวตนของชุมชน 

นอกจากนี้ ในหว้งปีท่ีผ่านมา เรายังพบว่า 
งานท่ีด�าเนินอยู ่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 17 เป้าหมาย ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของทศิทางการพัฒนาประเทศไทย เมื่อ
มองตรงนี้ เราจะพบว่า จังหวะก้าวและทิศทาง
การเดินของเราเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่แค่ประเทศไทย
ต้องการ แต่เป็นสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการด้วย 

งานพัฒนาที่เกิดขึ้น ต้องยกเครดิตให้แก่ทุน
ดั้งเดิมของชุมชน สิ่งที่ส�านัก 3 ท�า คือการเข้าไป
ต่อยอดงานท่ีชมุชนท�าอยู่ โดยสร้างการบรูณาการ
ขึ้นภายใน ท้ังการจัดการคน ข้อมูล แผนชุมชน
ดั้งเดิม กลวิธีการท�างาน นโยบายสาธารณะ เมื่อ
มีข้อมูล มีแผน มีเป้าหมาย บวกกับงบประมาณ 
ก็ท�าให้การท�างานนั้นง่ายขึ้น นอกจากนี้ ส�านัก 3 
ยังสร ้างการบูรณาการร ่วมระหว ่างองค ์กร  
ซึ่งเวลานี้ได้ลงนามข้อตกลง เพื่อผลักดัน 1 แผน 
1 ต�าบล ร่วมกบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
กรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) เชื่อว่าน่าจะลดปัญหา
ความซ�้าซ้อนของข้อมูลลง และส่งผลให้การ 
ผลักดนักิจกรรมพัฒนาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ถึงท่ีสุดแล้ว สสส. โดยส�านัก 3 ก็ขอเปน็ 
ส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของในหลวง 
รชักาลท่ี 9 ท่ีอยากเห็นประชาชนคนไทยมคีวามสุข 
สดชื่นสดใส รู้เท่าทันตัวเอง เท่าทันโลก มีทักษะ
มีความรู ้ในการสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี 
ป้องกันสิ่งยั่วยุจากภายนอก เพื่อร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง มีสุขภาวะท่ีดีครบท้ัง  
4 มิติ อันได้แก่ กาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ 
ปกปักรกัษาผนืแผ่นดนิไทยให้มคีวามมัน่คงสืบไป
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บทน�ำ
‘สู่ต�ำบลนำทอน’
      Introduction

ยามต้องออกเดนิทาง ผมมกัส�ารวจแผนท่ี
ของจังหวัดนั้นก่อน อย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าอยู่
ติดกับจังหวัดไหน สภาพพื้นท่ีเป็นอย่างไร 
แล้วหาข้อมลูเพิม่เตมิ เมือ่ได้ยนิชือ่ ‘สตลู’ ผม
จึงท�าแบบเดิม 
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จังหวัดสตูลอยู่ข้างใต้จังหวัดตรัง ติดกับ
จงัหวดัสงขลา มพีรมแดนตดิทะเลฝ่ังอนัดามนั 
นอกชายฝั่งเห็นเกาะตะรุเตา ในอดีตเป็นท่ี 
คุมขังนักโทษ แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส�าคัญของจังหวัดสตูล พอมาไล่ดูก็นึกขึ้นได้
ว่า ผมเคยมาเกาะตะรเุตาครัง้หนึง่เมือ่ยงัเดก็ 
ตอนนั้นมาเท่ียวกับครอบครัว ภาพต่างๆ  
ซีดจางหมดแล้ว ท้ังภาพถา่ย ตลอดจนภาพ 
ในความทรงจ�า

ส่วนเกาะหลีเป๊ะ ด้วยพลังของโซเชียล- 
มีเดีย เชื่อว่าทุกคนเคยได้ยิน เห็นภาพ และ
คลิปวิดีโอกันหมดแล้ว แม้เป็นความสวยงาม
ท่ีดงึดดูให้ใครต่อใครมายงัจังหวดัสตลู แต่กมี็
เสียงสะท้อนถงึความฉาบฉวย เกิดข้อถกเถยีง
ว่าเป็นการอนรุกัษ์หรอืท�าลาย ซึง่เป็นส่ิงคู่เคยีง
กับการท่องเที่ยวไทยเสมอมา

สตูลยังเป็นแหล่งอุทยานธรณีท่ีส�าคัญ
ของประเทศไทย แถมยังมีเรื่องให้ลุ้นกันต่อ 
เมื่อองค์การยูเนสโกลงพื้นท่ีส�ารวจแหลง่
ทรพัยากรธรณ ีเพือ่พจิารณาให้การรบัรองเป็น
อุทยานธรณีโลก ข่าวนี้ท�าให้ผมรู้สึกตื่นเต้น
แทน เพราะท่ามกลางโลกทีเ่ปลี่ยนหมุนเวียน
เร็ว เราแทบไม่เห็นเรื่องดีๆ จากพลวัตของ
ข่าวสาร

จดุหมายปลายทางของผม ถ้าให้จ�าเพาะ
เจาะจงยิง่ขึน้ คอืต�าบลนาทอน อ�าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล ท่ีนี่ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์มาลง 
ก่อนมาผมได้คุยกับ สมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอน เพื่อ
นดัหมายเรือ่งการเดนิทาง ตลอดจนโปรแกรม
การลงชุมชน นายกฯ สมยศแจ้งให้ผมนั่ง
เครื่องบินมาลงท่ีท่าอากาศยานจังหวัดตรัง 
แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ
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ท่าอากาศยานตรงัมีสายการบนิหลายเจ้า
ให้บริการ มีเท่ียวบินเพียงพอรองรับความ-
ต้องการ ผมเลอืกบนิไฟลต์เช้า และกลับไฟลต์
สุดท้ายในอีกสามวันให้หลัง ผมตรวจสอบ
สภาพอากาศ กรงุเทพฯ เริม่เยน็ลงแล้ว ผดิกบั
สตูลที่อากาศค่อนข้างร้อนชื้น ถึงอย่างนั้นผม
ตัดสินใจเอาเสื้อคลุมติดมาด้วย

เครือ่งลงช้ากว่าก�าหนดไปเกอืบ 20 นาที 
ผมเปดิโทรศัพท์ ไม่มีข ้อความเข้าแสดง
หมายเลขท่ีพยายามติดต่อมา ไม่แน่ใจว่า 
คนมารับรอนานแล้วหรือยังไม่ถึง ผมลอง 
โทรไป ปลายสายน�้าเสียงสดใส ส�าเนียงตาม
แบบฉบับคนใต้ เขาบอกว่ารออยู่ด้านหน้า 
ทางเข้า ผมไม่มีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จึงรีบ
เดินออกไปหา 

เจ้าของเสียงคือชายสวมเส้ือเชิ้ตสีขาว 
กางเกงยีนส์ รูปร่างท้วมนิดๆ เขาไว้ผม
รองทรงแสกกลาง และสวมแว่นด�ารับกับ
ใบหน้า คมเข้มมาก ผมแนะน�าตัว ท�าความ
รู้จักกับ พี่นัน-อนันตรัตน์ พิชยมงคล ที่มา
รอรับ เขาเดินน�าผมไปข้ึนรถ ทางนายกฯ 
สมยศเตรียมก�าหนดการไว้หมดแล้ว

“นายกฯ สมยศเป็นคนเป๊ะ เดี๋ยวเรา 
เดินทางกันเลย” พี่นันเอ่ยขึ้น “ว่าแต่หิวไหม 

กินอะไรแล้วหรือยัง”
ผมตอบว่ากินมือ้เช้าท่ีสนามบนิเรยีบร้อย

แล้ว พร้อมเดินทางไปยังต�าบลนาทอน พี่นัน
ขับรถกระบะสีขาว ดูจากล้อ และอุปกรณ์ท่ี
แปลกจากต้นแบบ ก็บ่งบอกไดว้่าเขาเป็น
นักเลงรถ ชื่นชอบรถเป็นชีวิตจิตใจ 

“เมียบ่นอยู ่เหมือนกัน แต่คนมันชอบ  
ท�าอย่างไรได้” พี่นันกล่าวติดตลก เมื่อผมทัก
เรื่องรถ

จากท่าอากาศยานตรังถึง อบต.นาทอน 
ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เดินทาง 1 ชั่วโมงเศษ พี่นันไม่ใช่คนขับรถเร็ว 
แต่ขับแบบค่อยๆ ไป คงเป็นห่วงเรื่องความ- 
ปลอดภัย เพราะในวัยนี้ เขามีลูกสาว 1 คน 

ผมเพิง่รู้ว่าพีน่นัเป็นคนอ�าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง ดีท่ีเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของ
สัปดาห์หยุดยาว พี่นันจึงรอผมแล้วเดินทาง 
ไปพร้อมกนั คลายความเกรงใจลงไปเล็กน้อย 
จากย่านตาขาว บนถนนสายหลัก 404 พี่นัน
ใช้ทางแยกซ้าย เข้ามาทางองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสุโสะ อ�าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 
ปลายทางไปเชื่อมกับถนนหลวงสาย 416 
ตรัง-สตูล แล้วตรงดิ่งไปเข้าอ�าเภอทุ่งหว้า 
หน้าด่านของจังหวัดสตูล
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“ภรรยาผมท�างานเป็นผู้อ�านวยการกอง 
คลัง อบต.สุโสะ” พี่นันชี้ให้ผมดูส�านักงาน 
อบต.สุโสะ เมื่อรถวิ่งผ่าน 

ดีท่ีพ่ีนันไม่ต้องกลับบ้านทุกวัน อาศัย
นอนท่ีส�านักงาน เย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน 
ค่อยขบัรถกลบับ้าน แล้วเช้าวนัจันทร์เดนิทาง
อีกครั้ง ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้

เมื่อเข้าเขตอ�าเภอทุ่งหว้า ผมสังเกตเห็น
ป้ายประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีสตูล พี่นัน
บอกว่า ท่ีนีม่แีหล่งท่องเท่ียวอยู่มาก ส่วนใหญ่
ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จะมีก็แต่
เกาะหลีเป๊ะ ที่พัฒนาไปไกลหน่อย 

“ยังสวยนะ ผมว่า แต่บนเกาะตอนนี้
ก่อสร้างอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด ต้องลอง
ไปดูสักครั้ง ท่าเทียบเรือปากบารานี่อยู่ห่าง
จากต�าบลนาทอนไปประมาณยี่ สิบกว ่า
กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากเกาะหลีเป๊ะ ก็ยังมี
เกาะอาดัง สวยเหมือนกัน” พี่นันเชื้อเชิญ
พร้อมให้ข้อมูลเสร็จสรรพ 

เรามาถงึตวัอ�าเภอทุ่งหว้า รถผ่านตกึราม
บ้านช่อง เสียดายที่ไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆ กว่านี้ 
พี่นันชี้ให้ผมดูสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส 
ก่อนเล่าให้ฟังว่า เขตอ�าเภอทุ่งหว้าเดิมมี 
ท่าเทียบเรอืส�าเภา จดัเป็นย่านการค้าท่ีเจรญิ

รุ่งเรอืงในอดตี ก่อนความเจรญิจะย้ายจากน�า้
มาอยู่บนบก กระท่ังอ�าเภอละงูเจริญขึ้นมา
แทนที่

ถงึตรงนีเ้ริม่มีการขยายถนนจากสองเลน
เป็นส่ีเลน ระยะทางค่อนข้างยาว เลยตวัต�าบล
นาทอนไปอีก ฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มทาง พี่นัน 
พูดขึ้นว่า ก่อนจะสบาย ต้องล�าบากก่อน แล้ว
ไม่มีทางให้หลบเลี่ยงเท่าไร กลางค�่ากลางคืน 
มอเตอร์ไซค์ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะ
ไม่มีเกาะกลาง และไม่มีเจ้าหน้าท่ีคอยบอก
ทางตลอด แสงไฟก็น้อย 

“น่าจะอกีนบัปีได้ กว่าจะแล้วเสรจ็” พีน่นั
กล่าว

เราเข้าสู่เขตต�าบลนาทอน ท่ีบ้านนาทอน 
หมู่ท่ี 1 จากตรงนีว่ิ้งต่อไปอกีเกอืบสิบกิโลเมตร 
จึงจะถึง อบต.นาทอน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ต�าบลนาทอนอยู ่ฝั่งขวาของถนนท่ีมุ ่งหน้า 
เข้าเมืองสตูล ส่วนฝั่งซ้ายเป็นท่ีสาธารณะ 
เสียส่วนมาก มีท้ังป่าและเขา โดยเขาท่ีเป็น
แหล่งอุทยานธรณีคือเขาโต๊ะนางด�า 

ยงัไม่ทันถามอะไรต่อ เสียงไฟเลีย้วดงัขึน้ 
รถเลี้ยวขวาเข้าสู่ส�านักงาน อบต.นาทอน

เรามาถึงแล้ว...



10 | นาทอนแกหรา

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
นำทอน
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อาคารส�านักงานหลักตั้งรับหน้าอยู่ แต ่
พี่นันหันหัวรถมาทางอาคารหลังเล็กสีส้ม ซึ่ง
ตัง้อยู่ฝ่ังซ้ายของท่ีดนิ เป็นอาคารชัน้เดยีว ชือ่
อาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวอุทยานธรณี
สตูล พี่นันสง่ถึงหน้าประตู ด้านหน้าอาคาร
เป็นสวนตดัแต่ง คล้ายโมเดลจ�าลอง มแีผ่นป้าย
ท�าจากไม้ เขียนอักษรว่า ‘เขาโต๊ะนางด�า’ ผม
ละสายตาแล้วเดินเข้าไปในอาคาร ชายท่ี 
เข้ามาต้อนรับคือนายกฯ สมยศนั่นเอง ผม 
จ�าน�้าเสียงจากตอนคุยโทรศัพท์ได้

ภายในอาคารหลังเล็กนี้เป็นโถงกว้าง  
โต๊ะท�างานหลายตัววางเรียงต่อกัน นายกฯ 
สมยศเชิญให้ผมนั่งพักเหนื่อย ก่อนท่ีเราจะ
เริ่มต้นท�าความรู้จักกับต�าบลนาทอน...
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นาทอนแกหรา

ทุกส่ิงอย่างได้รับการจัดเตรียมไว้หมด
แล้ว ตามค�านิยาม ‘เป๊ะ’ ที่พี่นันบอก ผมรับ
ใบก�าหนดการท่ีระบุรายละเอียดการลงพื้นท่ี 
นับดูมากอยู่เหมือนกัน แต่ก็เป็นเรื่องท้าทาย 
ทั้งกับตัวผมเอง และทีมคนท�างานที่นี่

ตอนนี้เวลาสิบโมงเศษ นายกฯ สมยศ
บอกว่า ช่วงเช้าเราจะอยู่กันที่อาคารนี้ จนกิน
อาหารกลางวันเสร็จ จึงค่อยลงพื้นที่ในต�าบล
นาทอน ผมกวาดสายตาดูโปรแกรมอย่าง
ละเอยีด แค่รายการแรกกน่็าสนใจแล้ว ‘นาทอน
แกหรา’

ค�าว่าแกหรานีค้งไม่ใช่ศพัท์สแลงตดิปาก
วัยรุ่น ‘แกหรา’ หรือ ‘หราแก’ ลากเสียงยาว
เป็นใช้ได้ ผมเห็นโอกาสเปิด เลยถามนายกฯ 
สมยศทันที

“แกหรา เป็นภาษาถิ่น หมายถึงการ
จัดการตนเอง ประหนึ่งนิยามบอกความเป็น
ต�าบลนาทอน” นายกฯ สมยศกล่าว

เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้ว ต�าบลนาทอนมีอยู่
ด้วยกัน 9 หมู่บ้าน ประชากร 7,353 คน  
ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในจ�านวนนี้มีถึง
ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือเป็น
ศาสนาพุทธ โดยชาวพุทธกระจุกตัวอยู ่ท่ี 
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 8 และในหมู่บ้านอื่นอีก
ประปราย ทุกหมู่บ้านมีมัสยิด ขณะท่ีบา้น
ทุ่งใหญ่มีส�านักสงฆ์

ส ่วนสภาพทางภูมิศาสตร ์ของต�าบล 
นาทอน นายกฯ สมยศเล่าว่า ดั้งเดิมมนุษย์
ปลูกพืชเพื่อยังชีพ ถิ่นนี้เคยปลูกข้าวกัน ชื่อ 
นาทอนจึงมิใช่ความบังเอิญ แต่สภาพพื้นท่ี

เปลี่ยนไป เมื่อยางพาราเข้าครอบครองพื้นที่
ทางใต้ของประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จ 

“ปัจจุบันนาเราเหลือน้อยมากแล้ว คน 
นาทอนท�ายางพาราเอาเงินไปซื้อข้าวกิน  
ภาพรวมพื้นท่ีเราอุดมสมบูรณ์ ‘เขา ป่า นา 
คลอง เล’ เรามคีรบท้ังหมด ป่าเป็นป่าชายเลน 
อุดมสมบูรณ์มาก เรามีคลองเปรียเป็นคลอง
สายส�าคญั เชือ่มกบัทะเลอนัดามนั เป็นแหล่ง
อาหารชั้นดี ท่ีส�าคัญยังเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ด้วย ส่วนเขา เรามีเขาโต๊ะนางด�า เป็นแหล่ง
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อุทยานธรณีท่ีส�าคัญ มีเขาสะบัน ซึ่งเป็น 
เกาะอยูก่ลางทะเล ยังเป็นธรรมชาติมาก”  
นายกฯ สมยศเล่าเป็นฉากๆ

กระบวนการแกหราเกิดขึ้นมาระยะหนึ่ง
แล้ว นายกฯ สมยศบอกว่า อาศัย 5 เสาหลัก 
ได้แก่ ท้องถิน่ อย่างองค์การบรหิารส่วนต�าบล
นาทอน ท้องท่ี คือก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาค
ประชาชน โดยต�าบลนาทอนมีสภาองค์กร
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐ ท้ังหน่วย
บรกิารสาธารณสุข สถาบนัการศกึษา ส�านกังาน

เกษตรอ�าเภอ พฒันาชมุชน และเสาหลกัอย่าง
ศาสนา ซึง่เพิม่ขึน้จากท่ีผมเคยเจอในพืน้ท่ีอืน่ 
อาจเพราะศาสนาอสิลามมไิด้หมายถงึศรทัธา
เท่านั้น หากแต่ยังเกาะเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ  
ถักร้อยเข้าไปในชีวิตประจ�าวัน ทุกฝ่ายเป็น
เจ้าของชุมชน และท้องถิ่นในฐานะผู้บริหาร 
ต้องเป็นส่ือกลางในการระดมความร่วมมือ
เพื่อสร ้างชุมชนท่ีสามารถแก้ป ัญหาด้วย 
ตัวเอง วางแผน ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีของ 
ตัวเองได้

สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
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ท่ีนี่มี ‘ชันชี’ ซึ่งเป็นภาษาถิ่น หมายถึง 
ตกลง นายกฯ สมยศกล่าวว่า ทุกภาคส่วน 
ต้องมาร่วมชันชีกัน หลายคนหลายพื้นท่ีอาจ 
มองว่า มากคนกม็ากความ ดเูป็นเรือ่งยุ่งยาก
เสียมากกว่า แต่กับท่ีนี่แล้ว ไม่มีความคิด 
ดังกล่าว 

“ปกติแล้ว ประชาธิปไตยท่ีเห็น คือการ
เลือกผู้แทนเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน แล้วผู้แทน
เหล่านี้เสมือนได้รับอ�านาจในการบริหาร 
อ�านาจในการตัดสินใจ ซึ่งอยู่ในมือคนเพียง
หยิบมือ แต่แบบนี้บางครั้งก็มีปัญหา มันไม่
นุ่มนวลเท่าไร เราเลยคิดและท�าอีกทาง เรียก
ประชาธิปไตยทางตรง เอาผู้รับประโยชน์มา
พูดคยุ ชนัชกีนั ว่าเราจะท�าหรอืไม่ท�าอะไร ซึง่
ดีมาก คือเรามองเห็นปัญหาจริง ความ- 
ต้องการเร่งด่วนจากผู้รับประโยชน์ ตัดเรื่อง
ผลประโยชน์แอบแฝง มีคนช่วยคิดมาก ก็ยิ่ง
ช่วยให้ตกผลึก ท่ีส�าคญัคอืเราได้เห็นพลงัของ
คน ด้วยกระบวนการนี้ เราให้ความเท่าเทียม 
เพราะเราเชื่อในศักยภาพ คนขี่มอเตอร์ไซค์ 
คนกรีดยาง ผู้สูงอายุ เหล่านี้สามารถมานั่ง 
หัวโต๊ะได้ มาพูดคุย มาบอก ทุกคนเป็นผู้น�า
ได้” นายกฯ สมยศอธิบาย

เม่ือราวปลายปี 2556 มีการชนัชคีรัง้ใหญ่
ระดับต�าบล เปดิเวทีรับข้อเสนอท่ี อบต. 
นาทอน 9 ครั้ง เวทีสาธารณะหมู่บ้านอีก 9 
ครั้ง จากการชันชีครานั้น ได้รับข้อเสนอรวม 
120 ข้อ จากทั้ง 9 หมู่บ้าน เมื่อประมวลและ

สังเคราะห์เทียบเคียงแล้ว แบ่งได้เป็น 12 
หมวด มีข้อเสนอ 36 ข้อ เกิดเป็นธรรมนูญ
ต�าบลนาทอน ซึ่งประกาศใช้ในปี 2557

ตัวธรรมนูญนี้ มิใช่กฎหมาย แต่เป็น 
ข้อตกลงร่วมของชุมชน ซึ่งทุกคนเคารพและ
ปฏิบัติตาม มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสุข
สมบูรณ์ในมิติต่างๆ ของต�าบลนาทอน

“แต่เวลาผ่านไป ก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆ 
หรือประเด็นเร่งด่วน เฉพาะกิจ เข้ามาให้ต้อง
คุยกันใหม่เรื่อยๆ แบบนี้เรามีเวทีทบทวน 
หรือเวทีเฉพาะกิจไหมครับ” ผมถามต่อ

“ธรรมนูญนี้ค่อนข้างครอบคลุม แต่ถ้า 
วันหนึ่ง เกิดมีข้อใดที่ล้าหลัง หรือไม่สามารถ
ปฏบิตัอิย่างนัน้ได้อกี เรากม็าคยุกนัใหม่ ส่วน
ท่ีเป็นเรือ่งเร่งด่วน อนันีท้าง อบต.นาทอนต้อง
เรียกมาชันชีอยู่แล้ว” นายกฯ สมยศตอบ

“แล้วแผนชมุชนแต่ละปีล่ะครบั” ผมซกัต่อ
“อันนี้เป็นหน้าท่ี มิอาจเลี่ยงได้อยู่แล้ว  

ทุกปีเจ้าหน้าท่ีจะต้องลงประชาคมตามบ้าน 
เพื่อจัดท�าแผนชุมชน แลว้มาเทียบเคียงกับ
รายจ่ายตามงบประมาณ โดยเรามท้ัีงแผนราย
ปี แผนยุทธศาสตร์สามปี” ใครคนหนึ่งพูดขึ้น

นายกฯ สมยศจึงแนะน�าให้ผมรู้จักกับ  
สุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต�าบลนาทอน ท่ีเพิง่ตามเข้ามา ก่อนจะเดนิไป
ยังจอฉายสไลด์ เพ่ือเปดิภาพตอนท่ีชาวบ้าน
มาร่วมชันชี ขณะที่ในมือของผม มีธรรมนูญ
ชุมชนต�าบลนาทอนอยู่แล้ว...
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

นับเป็นกลไกท่ีส่งเสริมด้านการจัดการ
สุขภาพภายในชุมชนได้อย่างดี ต่อเรื่องนี้ ผม
ได้พูดคุยกับ สุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาทอน 

ช่วงปลายปี งานค่อนข้างมาก ปลัดสุรยินัต์
พดูข้ึน เขาเพิง่กลบัมาจากประชมุท่ีกรงุเทพฯ 
แล้วเดีย๋วกต้็องไปอกี ตอนนีไ้ด้อยู่ในส�านกังาน
ทั้งที เลยต้องรีบสะสางการงานที่คั่งค้าง 

ต�าบลนาทอนเข้าร่วมกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งแต่รุ่นแรกในราวปี 
2549 เวลานั้นมีเครือข่ายภาคประชาชนท่ี
ท�างานด้านสุขภาพมาให้ข้อมลูเตมิเตม็ อบต.
นาทอนจึงตอบรับเข้าร่วม

“ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สนบัสนนุงบรายหัว แล้วให้ท้องถิน่สมทบเพ่ิม
ใช่ไหมครับ” ผมแลกเปลี่ยนตามที่รู้มา

ปลัดสุริยันต์พยักหน้า เขาบอกว่าตาม
เงื่อนไขให้ท้องถิ่นสมทบเพิ่มร้อยละ 40 แต่
ความที่ได้ข้อมูลมา ค่อนข้างมั่นใจ จึงสมทบ
เพิ่มให้ร้อยละ 100 

ช่วงปีแรกมีประเด็นท่ีคนท�างานยังไม่
เข้าใจแน่ชัด โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ปลัด 
สุรยินัต์เล่า ภาระงานจงึไปตกอยู่กบัโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบลนาทอน และโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบลบ้านวังตง ซึง่เป็นหน่วย
บริการสาธารณสุขของต�าบลนาทอน รวมถึง
มีผู้น�าท่ีของบประมาณไปใช้ไม่ต้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แต่เป็นส่วนน้อย 
เพราะทางเขตก�ากับดูแลอยู่

ปีต่อมาคณะท�างานเริ่มมีความเข้าใจ 

มากขึน้ โดยพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่าง รพ.สต. ผู้น�าท้องท่ี อสม. 
ตลอดจนชาวบ้าน 

“ทุกคนต้องถอดหมวกท้ิง แล้วมาร่วมกนั
คิด เริ่มต้นท่ีตัวเราเอง เมื่อพูดคุยกัน ก็เกิด
วสัิยทัศน์ออกมา ‘ร่วมประสานทุกภาค ีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน คืนสุขภาวะสู่
ชมุชน’ ทีนีโ้ครงการจึงเริม่มคีวามหลากหลาย
มากขึ้น ถึงขั้นที่บางปี เราตั้งงบสมทบให้สอง
เท่าตัวเลยก็มี” ปลัดสุริยันต์เล่า

ในแต่ละป ี อบต.นาทอนจะเชิญภาคีท้ัง  
5 เสา เข้ามาท�าแผนสุขภาพประจ�าปี ร่วม 
แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาท่ีต�าบลประสบ 
พบเจอ 

“เราคุยเวทีใหญ่เสร็จ แล้วก็มาคุยเวที
ระดับหมู่บ้าน ซึ่งเรามองเห็นปัญหาหนึ่ง คือ

สุริยันต์ อยู่ล่าย
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ชาวบ้านไม่สามารถเขียนโครงการได้ จึง 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาทอน เป็นปลัด
หมู่บ้าน ประจ�าแต่ละหมู่บ้าน ท�าหน้าท่ีเป็น 
พี่เลี้ยง ช่วยคิด ช่วยเขียนแผนร่วมกัน” ปลัด
สุริยันต์อธิบาย

ยิ่งในช่วงสองปีท่ีผ ่านมา ส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา 
ออกแบบ 15 แผนงาน เพือ่ให้มคีวามละเอยีด
มากขึ้น ทุกกองทุนภายในเขต 12 จึงต้อง
บันทึกข้อมูลจ�าแนกโครงการตามแผนงาน  
ซึง่มแีผนงานเหล้า บหุรี ่ยาเสพตดิ อาหารและ
โภชนาการ เคลื่อนไหวร่างกาย แผนงาน
จัดการกองทุนสุขภาพ โรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ 
อนามัยแม่และเด็ก เด็กเยาวชนครอบครัว  
ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีมีความเส่ียง เป็นการบันทึกข้อมูล
ออนไลน์ สามารถเรียกดูท่ัวถึงกันท้ังหมด
ภายในเขต

ปลดัสุรยินัต์บอกเพิม่เตมิว่า 15 แผนงาน
ที่เขต 12 ท�าขึ้น ค่อนข้างละเอียด และเป็น
งานท่ีเพ่ิมขึ้น แต่หลังจากได้ท�ามา ก็เห็นว่า
ข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น ประเด็นชัดเจนขึ้น 
ขณะเดียวกัน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาตกิ�าหนดกรอบการใช้งบประมาณตาม
สัดส่วน แบ่งเป็น 5 หมวด คือหน่วยบริการ 
ประชาชน การบรหิารจดัการ เดก็และผู้สูงอายุ 
และภัยพิบัติ

“แล้วปัญหาสุขภาพของท่ีนีเ่ป็นยงัไงบ้าง
ครับ” ผมถามอีก

“ข้อดคีอืคนบ้านเราท�างานแต่เดก็ พ่อแม่
กรีดยาง ต้องเดิน กรีดเสร็จ ลูกมีหน้าท่ีเก็บ
น�้ายาง ช่วยกัน ข้อเสียคือเบาหวาน ความดัน 
เป็นกนัมาก ถอืว่าส�าคญั เพราะเป็นโรคเรือ้รงั 

เราเลยต้องเข้มกับโครงการพวกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กรีดยางต้องตื่นเช้ามืด ตีสองออก 
วันหนึ่งกินกาแฟมาก บางคนกินผงกาแฟ  
อมไว้ในปาก ยาสูบยาเส้นกมี็ ขณะท่ีการดแูล
ผู้สูงอายุก็ต้องดูแล เพราะผู้สูงวัยมาก เด็ก
และเยาวชนก็เช่นกัน บ้านเรามีเก้าหมู่บ้าน 
แปดมัสยิด จึงต้องอาศัยมัสยิดเป็นกลไก 
ขับเคลื่อน อย่างน้อยวันศุกร์ท่ีทุกคนมารวม
กันละหมาด โต๊ะอิหม่ามจะช่วยพูดได้” ปลัด
สุริยันต์เล่าละเอียด

แต่ละปีหมู่บ้านหนึ่งมีเงินราว 100,000 
บาท และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ปลัดสุริยันต์
จึงให้ มณฑา นวลด�า ปลัดหมู่บ้านวังเจริญ- 
ราษฎร์ หมู่ที่ 9 ช่วยเล่าให้ฟัง

เธอเล่าว่าปีท่ีผ่านมา หมู่ท่ี 9 ท�าโครงการ
คนวงัเจรญิราษฎร์รกัสุขภาพ ภายในมโีครงการ
ย่อย เช่น คนวังเจริญราษฎร์รักสุขภาพดี ซึ่ง
ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นเปตองในหมู่บา้น  
ร�ากระบอง รวมถึงอบรมเรื่องอาหาร และ 
การดูแลสุขภาพ

นอกจากนี ้ยงัมีโครงการปลกูจติส�านกึคน
วงัเจรญิราษฎร์ เป็นการอบรมให้ความรู้เรือ่ง
การจดัการขยะครบวงจร เกษตรอนิทรย์ี สร้าง
อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 
และออกก�าลังกายด้วยการเดินเก็บขยะ โดย
ดึงเยาวชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามผล

“ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ กด้็วยกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นนี่แหละ” ปลัดสุริยันต์กล่าว

ฟังดูน่าสนใจ ผมหมดค�าถาม เลยเป็น
ช่องใหป้ลัดสุริยันต์ถามผมบ้าง เราพูดคุย
สัพเพเหระ ก่อนท่ีนัดหมายล�าดับถัดไปจะ 
เข้ามา...
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การจัดการขยะแบบครบวงจร

นี่เปน็ประเด็นระดับชาติ ท่ีรัฐบาลคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเน้นย�้า เรียกว่าเป็น
นโยบายภาคบังคับ แต่ส�าหรับต�าบลนาทอน
นั้นหายห่วง เพราะเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้น 
เสียอีก 

ผมได้คุยกับ กูดนัย ราเหม รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทอน ผมต้องขอ
ทวนชื่อของเขาอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่า 
ไม่ได้ฟังผดิไป รองปลัดยนืยนัหนกัแน่น ท้ังยงั
เพิ่มเติมถึงที่มาของชื่อ

“เมื่อก่อนทางไทรบุรี ซึ่งเคยเป็นดินแดน
ของไทย มีราชวงศ์เจ้าปกครองเมืองใช้ชื่อน�า 

‘ตนก’ู น�าหน้าชือ่ คล้ายหม่อมราชวงศ์บ้านเรา 
บรรพบุรุษผมมาจากแถบนั้น” รองกูดนัยเล่า

ต�าบลนาทอนเริม่ต้นการจดัการขยะอย่าง
จริงจังมา 3 ปีแล้ว รองกูดนัยย้อนความกลับ
ไปถึงท่ีมา เดิมต�าบลนาทอนไม่มีบ่อขยะ  
ต้องไปเช่าท่ีท้ิงกับ อบต.ปากน�้า อ�าเภอละงู 
ซึ่งอยู่ติดกับอ�าเภอทุ่งหว้า คิดค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาเดือนละ 7,000 บาท ต่อมาบ่อเต็ม 
ต้องหาท่ีท้ิงใหม่ จึงไปเช่าท่ีท้ิงกับเทศบาล
ต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู ซึง่คดิค่าใช้จ่าย 450 
บาทต่อตัน ขณะท่ีแต่ละปี อบต.นาทอนมี 
งบประมาณ 39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 
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รายจ่ายประจ�า หักท้ังหมดแล้วเหลืองบลงทุน
ประมาณ 2 ล้านบาท โดย อบต.นาทอนต้อง
ใช้งบนี้ 1.2 ล้านบาทไปกับการจัดการขยะ

นั่นเป็นท่ีมาของเวทีชันชีเฉพาะกิจและ 
เร่งด่วน ระดม 5 เสามาร่วมคดิร่วมแก้ไขปัญหา 
ตัวเลือกแรกคือหาท่ีท้ิงขยะภายในต�าบล แต่
ใครเล่าจะอยากมีบ่อขยะอยู่ใกล้บ้าน

“เมื่อไม่ท้ิงข้างใน เราก็ตอ้งไปเช่าท่ีท้ิง
เหมือนเดิม แต่ท�าอย่างไรให้รายจ่ายลดลง 
เราต้องเริม่จดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง ครวัเรอืน
คอืค�าตอบของวิกฤต และจากวิกฤตกมี็โอกาส
เปิดกว้างอยู่” รองกูดนัยกล่าว

หลังผ่านเวทีใหญ่ อบต.นาทอนเก็บ 
ถังขยะออกท้ังต�าบล โดยน�ามาเปล่ียนเป็น 
กระถางปลกูผกั พร้อมกบัได้รบัความช่วยเหลอื
จากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตูล มาอบรมให้ความรู้

การคัดแยกขยะแก่เจ้าหน้าท่ีและชาวบ้าน 
แบ่งเป็น 4 ประเภท คอืขยะท่ัวไป ขยะรไีซเคลิ 
ขยะอนิทรย์ีท่ีสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 
และขยะอันตราย

อบต.นาทอนเริ่มนวัตกรรมขยะแลกบุญ 
ส�าหรับชาวบ้านท่ีไม่เก็บขยะรีไซเคิลไว้ขาย  
ให้น�าไปท้ิงท่ีตะแกรงท่ีมัสยิด ส่วนท่ีเก็บไว้
ขาย แต่ละหมู่บ้านมีจิตอาสาตั้งธนาคารขยะ
ประจ�าหมู่บา้น โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลนาทอนสนับสนุนตาชั่ง

“แรกเราท�าด้วยนะ ธนาคารขยะของ
ต�าบล แต่สถานท่ีไม่เอือ้อ�านวย เรามคีนไม่พอ
จัดการ เลยให้แต่ละหมู่บ้านจัดการ ตอนนี้
หลายหมู่บ้านเข้มแขง็ บางหมู่ท่ียนืระยะไม่ได้ 
ก็มาทิ้งทีม่ัสยิด หรือขายแยกกันตามสะดวก” 
รองกูดนัยบอก

สว่นขยะท่ัวไป ทาง อบต.นาทอนยังคง 
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จัดเก็บ โดยมีตารางจัดเก็บตามหมู ่บ ้าน  
แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนสีแดงท�าการจัดเก็บ 
และโซนสีเขียวไม่จัดเก็บ โซนสีแดงอยู่ติดกับ
ถนนสายหลัก 416 โซนสีเขียวอยู่ลึกเข้าไป
ด้านใน ให้ชมุชนบรหิารจดัการตนเอง เท่านีก้็
ลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก

รองกูดนัยเกือบลืมเรื่องส�าคัญไป ทาง 
อบต.นาทอนยังเข้าไปท�าข้อตกลงกับร้านค้า
ในชุมชน เพื่อท�าร้านค้าแลกแต้ม ส�าหรับผู้ที่
ไม่ใช้ถุงพลาสติก ร้านค้าจะบันทึกคะแนนให้ 
โดยทุกการซือ้ของ 30 บาท ได้รบั 1 แต้ม เพือ่
สะสมแล้วมาแลกของที่ อบต.นาทอน 

“แล้วยังไปท้ิงท่ีเทศบาลต�าบลก�าแพง
เหมือนเดิมไหมครับ” ผมถามต่อ

“เราอดัก้อนแล้วไปท้ิงท่ีนัน่ แต่พอคดัแยก
แล้ว เรามีภาระค่าใช้จ่ายน้อยครบั” รองกดูนยั
ตอบ

ด้านขยะอินทรีย์ ชาวบ้านท�าปุ๋ยไว้ใช้ใน
ครัวเรือนตามความเหมาะสม โดยกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลนาทอนสนับสนุน 
ถงัหมัก 200 ลิตร ให้ครวัเรอืนท่ีสนใจท�าจรงิ 
แล้วยงัมสี�านกังานพัฒนาท่ีดนิเขต 12 จังหวัด
สงขลา และกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต�าบล
นาทอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับท�าปุ๋ย

ขณะท่ีขยะอันตราย ทุกหมู ่บ ้านมีจุด 
รับทิ้งที่ศาลาอเนกประสงค์ มัสยิด ซึ่ง อบต.
นาทอนเข้าไปจัดเกบ็ แล้วส่งให้ทาง อบจ.สตลู
จัดการต่อไป

นี่เป ็นความร่วมมือของชุมชนในการ
จัดการปัญหาด้วยตนเอง รองกูดนัยท้ิงทา้ย 
ว่า เดี๋ยวลงไปในชุมชนลองไปสังเกต ที่นี่ไม่มี
ถังขยะสักใบ ท่ีเห็นๆ กันนั้นเปล่ียนเป็น 
กระถางต้นไม้หมดแล้ว...

กูดนัย ราเหม
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เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน

บังหมาด-วิมาท หมาดสา
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ผมไม่ทราบมาก่อนว่าต�าบลนาทอนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวด้วย เข้าใจว่าเป็นชุมชน 
อยู่อาศัยเสียมากกว่า ซึ่งผิดถนัด เพราะท่ีนี ่
มีแหล ่งทรัพยากรธรณี ท่ีส�าคัญ รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

บังหมาด-วิมาท หมาดสา เป็นนัก- 
วิชาการศึกษาของ อบต.นาทอน ผมฟังแล้ว
สงสัยว ่านักวิชาการศึกษา เหตุใดจึงมา 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

บังหมาดเท้าความให้ผมฟงัว่า เดิมที 
ก่อนมาท�างานเป็นนักวิชาการศึกษา เขาเป็น
เจ ้าหน้าท่ีของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ 
ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ภายใต้ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เวลานั้น
เขาท�างานผลักดันเรื่องการท่องเท่ียวชุมชน
ของจังหวัดสตูล โดยร่วมงานกับหลายภาค
ส่วน หนึ่งในนั้นคือเครือข่ายการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน หรือ CBT 

“แต่กอ่นผมผลักดันการท่องเท่ียวใน 
ภาพรวมจั งหวัดสตูล จนสอบเข ้า เป ็น
ข้าราชการได้ ต้องย้ายไปสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ท�างานที่นั่นนานสามปี ถึงได้กลับมา
ที่นี่ ทางนายกฯ สมยศกับผมเองก็พอรู้จักกัน 
ผมเลยได้มาขับเคลื่อนการท่องเท่ียวท่ีต�าบล

นาทอนต่อ” บังหมาดเล่า
“ย ้ายไปย้ายมาแล้วบังหมาดเป็นคน

ที่ไหนครับ” ผมถาม
“เป็นคนควนโดน” บังหมาดตอบ
ผมสะดุ ้งเล็กน ้อย ทวนค�าตอบของ 

บงัหมาดแบบชดัถ้อยชดัค�า หูผมไม่ได้หาเรือ่ง 
แต่เป็นอ�าเภอควนโดนจริงๆ ชวนให้ตกใจ 
ไม่น้อย

เมื่อกลับมาในป ี 2558 บังหมาดใช้ 
ทุนเดิมท่ีรู้จักกับเครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชมุชน ชกัน�าให้เข้ามาส�ารวจทุนและศกัยภาพ
ของพื้นท่ี เพราะต�าบลนาทอนมีต้นทุน ‘เขา 
ป่า นา เล’ ครบถ้วน กระทั่งได้เป็นหนึ่งชุมชน
ในเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ
จังหวัดสตูล

เขานั้นมีเขาโต๊ะนางด�า ซึ่งเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรณีที่ส�าคัญ บังหมาดบอกว่าเมื่อ 
3 ปีก่อน ทาง อบต.ทุ่งหวา้ส�ารวจแหล่ง
อุทยานธรณีในจังหวัดสตูล พบท้ังหมด 72 
แหล่ง เฉพาะท่ีต�าบลนาทอนมีถึง 8 แหลง่ 
จากนั้นตั้งเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล  
หรือสตูลจีโอปาร์ค ซึ่งท่ีนี่ได้รับการประกาศ
เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559
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ส่วนไฮไลต์คือป่าชายเลน ท่ีกระจายอยู่
เกือบทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่บ้านนาทอน หมู่ท่ี 1 
บ้านเปรีย หมู่ที่ 2 บ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้าน 
ท่าศิลา หมู่ท่ี 5 บ้านท่าข้ามควาย หมู่ท่ี 6 
และบ้านบารายี หมู่ท่ี 7 โดยที่หมู่ที่ 2, 4, 5 
และ 6 มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วย

“แต่ท่ีการท่องเท่ียวโดดเด่น คือบา้น 
ท่าข้ามควาย เพราะเป็นหมู่บ้านท่ีมป่ีาชายเลน
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นหมู่บ้านท่ีติด
ทางออกสู ่ทะเล มีแหล่งท่องเท่ียวอย่าง 
ป่าชายเลน เขาสะบัน สันหลังมังกร หรือ 
ทะเลแหวก มีอยู่ด้วยกัน 7 จุด ทางเครือข่าย 
ท่องเท่ียวโดยชุมชนก็เข้ามาช่วย แล้วยังมี
วิทยาลัยชุมชนสตูลมาพัฒนาโฮมสเตย์ ท้ัง
การจัดการ การต้อนรับ ขณะที่มหาวทิยาลัย
ราชภฏัสุราษฎร์ธานกีเ็ข้ามาช่วยท�าโปรแกรม
ท่องเท่ียว จนตอนนี้บ้านท่าข้ามควายได้เข้า
เป็นเครือข่ายขององค์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) หรอื อพท. ถอืว่าไปได้ไกล” 
บังหมาดเล่า

องค์ความรู้ด้านการจดัการท่องเท่ียวจาก
หลายภาคส่วนนับเป็นส่วนส�าคัญท่ีผลักดัน
การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน บังหมาดบอก
อีกว ่า อบต.นาทอนยังมีแนวคิดจะสร้าง 
เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนต�าบลนาทอน ให้
หมู่บ้านท่ีมีจดุแขง็ด้านนีช่้วยหนนุเสรมิหมู่บ้าน 
อื่นๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั่วทั้งต�าบล

“เรามีกลุ ่มต่างๆ กระจายทุกหมู ่บ้าน  
ถ ้าเข ้าเป ็นเครือข ่ายร ่วมกัน น ่าจะเป ็น
ประโยชน์กว่า ยั่งยืนกว่า แต่ตอนนี้เรายังไม่
ได้ท�าเป็นทางการ ในอนาคตเราอยากท�า 
เพราะพื้นท่ีเราสามารถมาท่องเท่ียวได้ท้ังปี” 
นายกฯ สมยศเสริม

ผมรีบดูในโปรแกรมท่ีนายกฯ สมยศ
เตรยีมไว้ พรุ่งนีม้คีวิไปแหล่งท่องเท่ียวในบ้าน
ท่าข้ามควาย ค่อยไปดูของจริงกันที่นั่น...
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เท่าท่ีผมทราบ ทุกท้องถิน่ในประเทศไทย
มีสภาเด็กและเยาวชนของต�าบลนาทอน รู้จัก
กันภายใต้ชื่อสภาพลเมืองเด็กและเยาวชน 
สภานี้มีท่ีมาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
สาระส�าคัญคือให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ�าเภอ เรื่อยมาจนถึง
ต�าบล เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

กระแต-รังสิมา อย่างดี ประธาน และ
อฟิฟารอน-ตฤณพงษ์ สอเหลบ รองประธาน
สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน แวะมาพูดคุย
กับผมที่ห้องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทั้งสอง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 
ทุ่งหว้าวรวทิย์ กระแตเป็นประธานคนท่ี 2 นบั
ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 3 ปีก่อน มีคณะท�างานรวม
กนั 10 คน เพือ่ขบัเคลือ่นกิจกรรมร่วมกบัทาง
ท้องถิน่ และมตีวัแทนนกัเรยีนจากทุกโรงเรยีน
ในต�าบล โรงเรียนละ 5 คน เข้าเป็นสมาชิก

กระแตเล่าว่า ต�าบลนาทอนมเีวทีชนัช ีท้ัง
ของ อบต.นาทอน และของสภาองค์กรชุมชน 
ซึ่งเปดิพื้นท่ีให้เยาวชนเข้าร่วม หรือในกรณี
ของ อบต.นาทอน จะมเีจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานร่วม

กับพวกเธอ คอยดึงให้มาร่วมท�ากิจกรรมอยู่
เสมอ ที่ผ่านมามคี่ายพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
ให้เยาวชนมาจัดบูธ และท�ากิจกรรมจิตอาสา

นอกจากนี้  ต� าบลนาทอนยังขอรับ 
อาสาสมัครจากหน่วยสันตภิาพสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศไทย ท�าโครงการสร้างเยาวชนเพื่อ
การพัฒนา โดยเข้ามาท�างานเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียน ท้ังการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และการพัฒนาทักษะชีวิต 

“อาสาสมัครสันติภาพนี้เข้ามาท่ีต�าบล
เป็นคนที่สองแล้ว ชื่อเทเรซ่า คอเซลกา มา
อยู่กับเราประมาณเจ็ดเดือนได้” กระแตเล่า

ทุกเดือนคณะท�างานสภาพลเมืองเด็ก
และเยาวชนจะร่วมประชุมกับเทเรซ่า 2 ครั้ง 
กระแตบอกว่า ช่วงนี้พวกเธอวางแผนจะท�า
กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและอาหาร 

“ตอนนี้หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาจัด
ค่ายใหญ่ในตวัจงัหวดัสตลู เขากจ็ะเชญิเราไป
ร่วมด้วย” อิฟฟารอนช่วยเสริม

ผมว่าเป็นโอกาสดีท่ีมีคนต่างถิ่น ท้ังยัง
เป็นคนต่างชาตด้ิวย เข้ามาแลกเปลีย่นวถิชีวีติ 
วัฒนธรรม ภาษา เป็นการเรียนรู้ร่วมกันท่ี 
น่าสนใจมากทีเดียว...

กระแต-รังสิมา อย่างดีอิฟฟารอน-ตฤณพงษ์ สอเหลบ

สภาพลเมืองเด็กและเยาวชน
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บ้ำนวังเจริญรำษฎร์ 
หมู่ที่ 9

จุดหมายแรกของการลงพ้ืนท่ี คือบ้าน 
วังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี 9 หมู่เดียวกับที่ตั้งของ 
อบต.นาทอน โดยมีนายกฯ สมยศน�าทีม และ
พีน่นัช่วยขบัรถให้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 416 
เหมือนเดมิ ตรงขึน้ไปทางตวัเมอืงสตลูไม่ไกล
นกั แล้วเลีย้วขวาเข้าซอยหมู่บ้าน เข้ามาไม่ลกึ
เท่าไร พี่นันก็เริ่มชะลอความเร็ว ก่อนจอด 
นิ่งสนิทหน้าอาคารหลังหนึ่ง...
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เข้าเดือนธันวาคมแล้ว ที่ท�าการของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังเจริญราษฎร์
เลยคึกคัก กรรมการมารวมตัวกันท�างาน  
ผมจึงได้เห็นบรรยากาศ ติดท่ีว่าไม่มีลูกค้า 
ครั้นจะขอสมัครเป็นสมาชิกก็ใช่ที่

พวกเขาตั้งโต๊ะเป็นแถวตอนลึก นั่งเรียง
กัน ผมยังไม่ทันนั่งลงดี ท้ังขนมและน�้าก็ 
เสิร์ฟถึงที่แล้ว ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ผมหยิบ 
กล้วยทอดเข้าปากหนึ่งชิ้นก่อนเลย 

อุ่นเครือ่งด้วยกล้วยทอดแล้ว ผมจงึเริม่ท�า 
ความรู้จกักบักลุ่มนี ้ผ่าน สวุรรณา รตันบุญโณ 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน 
วังเจริญราษฎร์ ดีที่สุดถ้าเริ่มต้นจากที่มา

ย้อนกลบัไปในปี 2543 ทางพฒันาชมุชน
เข้ามาผลักดันให้ชาวบ้านรวมตัวตั้งกลุ ่ม 
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้น ถือเป็นกลุ ่ม
องค์กรการเงินกลุ่มแรก ด้วยมุ่งหวังให้เป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน และ
เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ช่วงแรกทางประธานและกรรมการต้อง

ใช้วิธีเคาะประตูตามบ้าน เชื้อเชิญให้แต่ละ
ครัวเรือนเข้าร่วม ประหนึ่งขายตรงกันเลย 

“เรามองเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์จรงิๆ 
เราถึงท�าขนาดนั้น” พี่สุวรรณาเล่า

ในที่สุดจึงได้ผู้ร่วมก่อการทั้งสิ้น 36 คน 
ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน มาร่วมกันออมสัจจะ  
ขั้นต�่า 50 บาทต่อเดือน แต่ไม่เกิน 500 บาท 
สะสมเงนิอยู่ราว 3 ปี จึงเริ่มปล่อยให้สมาชิก
หยิบยืม 

เริม่จากปล่อยกู้ฉกุเฉนิให้แก่ผู้ท่ีเดอืดร้อน
จริง คนละไม่เกิน 5,000 บาท คิดค่าบริการ
ร้อยละ 2 ต่อเดือน ท�าสัญญาระยะสั้น จนมี
เงินเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มปล่อยกู้สามัญ วงเงิน
คนละไม่เกิน 5,000 บาท ท�าสัญญา 1 ปี  
โดยทุกเดือนสมาชิกต้องมาจ่ายค่าบริการ  
ณ ที่ท�าการกลุ่ม ซึ่งเปิดท�าการวันที่ 6 ของ
ทุกเดอืน ตัง้แต่ 13.00 น. เวลาดแูตกต่างจาก
ที่อื่น เพราะคนที่นี่ต้องกรีดยางตอนเช้า 

“ส่งเงินสัจจะ ค่าบริการ แล้วเสร็จใน 
วันเดียว” สมาชิกคนหนึ่งเสริมขึ้น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังเจริญราษฎร์
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“แต่นี่ก็เป็นสิบปีแล้ว ยังปล่อยแค่ห้าพัน
บาทเหมอืนเดมิหรอืเปล่าครบั” ผมถามข้อสงสัย

พีสุ่วรรณาอธิบายว่า ตอนนีก้ลุ่มมสีมาชกิ
ราว 360 คน เงนิหมุนเวียน 4.2 ล้านบาท 
สามารถปล่อยกูไ้ด้ถึง 100,000 บาท แต่
สมาชิกต้องเริ่มสร้างเครดิตของตัวเองก่อน  
ถ้าไม่เคยกู้ กรรมการจะปล่อยให้ครั้งแรกแค่ 
5,000 บาท 

เมือ่มเีงินเพิม่ขึน้ ค่าบรกิารกล็ดลง เหลอื
เพียงร้อยละ 1 ตอ่เดือนเท่านั้น นอกจาก 
ตัวเงินแล้ว พี่สุวรรณาบอกว่า กลุ ่มยังมี
กองทุนปุ๋ย เปิดให้สมาชกิมารวมตัวกันสั่งซื้อ
ปุ๋ย เลือกยี่ห้อได้ตามใจ โดยกรรมการสั่งซื้อ
มาให้ สมาชิกมีหน้าท่ีผ่อนกับทางกลุม่ คิด 
ค่าบริการกระสอบละ 25 บาท

“แต่ว่าพอส้ินปี กลุ่มคนืให้อกีกระสอบละ
ห้าบาทนะ” สมาชกิอีกคนช่วยเสริม

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มยังมีกองทุนข้าวสาร 
ลักษณะคล้ายกองทุนปุ๋ย คือให้สมาชิกมาสั่ง
ข้าวสาร กระสอบละ 48 กิโลกรัม ทางกลุ่ม

คิดค่าบริการ 40 บาท
“เรายงัมกีลุ่มน�า้ยางสด รบัซือ้น�า้ยางจาก

สมาชิก เปิดรับซื้อทุกวัน โดยกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละห้าสิบ  
ท่ีเหลือเป็นของชาวบ้านมาลงหุ ้นร่วมกัน 
สามารถช่วยชาวบา้นได้ เพราะเราพยายาม
ให้ราคาสูง” ประธานกลุ่มกล่าวพร้อมรอยยิม้

ตอนนีอ้ยู่ในช่วงปิดงบบญัชพีอด ีกรรมการ
ท้ัง 12 คนเลยต้องมารวมตวั เคลยีร์บญัช ีสรปุ
ผลก�าไร เพื่อปันผลให้แก่สมาชิกในวันที่ 30 
ธันวาคม ผมขอให้พี่สุวรรณาช่วยไล่เรียงการ
จัดสรรผลก�าไรของกลุ่ม ฟังดูไม่ซับซ้อนอะไร

ปันผลร้อยละ 50 ให้แก่สมาชิก หรือคิด
เป็นตัวเงินที่ร้อยละ 3 คณะกรรมการร้อยละ 
20 ทุนพฒันางานร้อยละ 10 ทุนส�ารองร้อยละ 
10 และสมทบสวัสดิการอีกร้อยละ 10 

“สวัสดิการนี้เป็นยังไงครับ” ผมถาม
“เราคัดเลือกคนชราที่ยากจน คนพิการที่

ยากจน เพื่อน�าส่งเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลนาทอน เขาจะได้มีสวัสดิการ
คุ้มครอง แล้วก็มีทุนการศึกษา มีรางวัลให้แก่
สมาชิกท่ีคงเส้นคงวา หรือถ้าเข้าเป็นสมาชิก
ทั้งครอบครัว เราก็มีให้” ประธานตอบ

จุดเด่นของท่ีนีค่อื เมด็เงินท้ังหมดท่ีเหลอื
จากการปล่อยยืมน�าไปฝากไว้ท่ีเครือข่าย
กองทุนชุมชน ซึ่ งเป ็นท่ีเก็บรวมเงินทุน
ของกองทุนทั้งต�าบล ตามชื่อ ‘เครือข่าย’ ผม
ชกัอยากรู้แล้วว่าเขาท�าอย่างไร แต่มคีวิในวนั
พรุ่งนี ้ไว้ค่อยตดิตามกนัต่อ ตอนนีพ้ีน่นัขบัรถ
กลับเข้ามาแล้ว หลังจากไปส่งนายกฯ สมยศ
ท�าธุระ ก่อนจากกัน ผมขอถ่ายภาพทุกคน 
เป็นที่ระลึก...

สุวรรณา รัตนบุญโณ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์

ออกจากท่ีท�าการกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิต ผมมีเพื่อนร่วมเดินทางเพิ่มอีกคน 
ริ-วรวุฒิ เส็นหมีน น้องท่ีท�างานท่ี อบต. 
นาทอน พี่นันและริพาผมเดินทางต่อมายัง
หมู ่บ้านข้างเคียงอย่างบา้นวังตง หมู ่ท่ี 4  
ณ โรงเรียนบ้านวังตง พี่นันบอกว่า จุดหมาย
ต่อไปคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญ- 
ราษฎร์ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้

ต�าบลนาทอนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง อยู่ท่ีบ้านนาทอน หมู่ท่ี 1 บ้านท่าศิลา  
หมู่ท่ี 5 และอีกแห่งท่ีบ้านวังเจริญราษฎร ์ 
หมู่ที่ 9 แต่ของที่นี่แปลกอยู่สักหน่อย เพราะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังตง หมู่ที่ 4

จากหน้าประตูเข้ามา ตัวอาคารตั้งอยู่ฝั่ง
ซ้ายมอื เป็นอาคารหลังเดยีว แยกตวัออกจาก
ส่วนของโรงเรยีนชดัเจน ตรงทางเข้าด้านหน้า 
เด็กๆ ก�าลังต่อแถวรับนมจากครู รับมาแล้ว
ต่างจับจองที่ทางของตัวเอง ส่วนใหญ่กระจุก
อยู ่ตรงลานหน้าห้องเรียน ผมจึงได ้มอง 

ความเคลื่อนไหวไปด้วย 
ผมมาถึงในช่วงบ่าย เด็กๆ เริ่มตื่นนอน

กันแล้ว บรรยากาศดูวุ่นวายชวนหัว ครูผู้ดูแล
เด็กจัดแจงพาเด็กเข้าห้องน�้า แม่ครัวไล่ประ- 
แป้งให้เด็กๆ ตัวหอมก่อนกลับบ้าน ฝุ่นแป้ง
เปรอะอยู่บนใบหน้า ผมเดินฝ่าเด็กๆ ไปด้าน
หลัง มีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ วิไลวรรณ อย่างดี 
ครูผู ้ดูแลเด็ก และรักษาการหัวหน้าศูนย์  
เข้ามาต้อนรับและนั่งพูดคุยด้วย

อาคารหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2558 
โดยใช้งบประมาณของ อบต.นาทอน สร้างข้ึน
บนท่ีดนิของโรงเรยีนบ้านวงัตง แต่ความเป็นมา
ดั้งเดิมนั้น ครูวิไลวรรณเล่าว่า ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์เปดิท�าการมา
ตัง้แต่ปี 2539 ใช้พืน้ท่ีของศนูย์ข้อมลูข่าวสาร
ประจ�าหมู ่บ ้านเป็นท่ีท�าการ แรกนั้นเป็น 
สถานท่ีรับเล้ียงเด็ก ภายใต้ความดูแลของ 
กรมการพัฒนาชุมชน หลายปีต่อมาจึงได้รับ
การถ่ายโอนมายังกรมส่งเสริมการปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์
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ท้องถิ่น โดยมี อบต.นาทอนเป็นผู้ดูแล
ศูนย์ฯ แห่งนี้รับผิดชอบดูแลเด็กจาก 3 

หมู่บ้าน คือบ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 8 และบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี 9  
ขณะเดยีวกนักม็เีดก็จากบ้านช่องไทร หมู่ท่ี 3 
และบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 มาเข้าประปราย

“แล้วแต่ความสะดวกของผูป้กครอง 
เพราะท้ังสามศูนย์อยูภ่ายใต้การดูแลของ 
อบต.นาทอนทั้งหมด” ครูวิไลวรรณบอก 

ท่ีนี่ใช ้หลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สาระ 
การเรียนรู้ คือ 1) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
2) เรือ่งราวเกีย่วกบับคุคลและสถานท่ีรอบตวั 
3) เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว และ  
4) สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ สอดแทรกเข้าไป
ใน 6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ได้แก่ 1) 
เคล่ือนไหวและจังหวะ คือการร้องเพลงและ
เต้นออกก�าลังกาย ซึ่งท�าในช่วงเช้า 2) เสริม

ประสบการณ์ คอืการสอนให้ช่วยเหลอืตนเอง 
กิจวัตรประจ�าวัน อย่างเข้าห้องน�้า แต่งตัว  
เก็บท่ีนอน ท�าสัญลักษณ์ท่ีของใช้ประจ�าตัว  
3) สร้างสรรค์ คือการสอนศิลปะ เช่น วาดรูป 
ระบายสี พิมพ์สี 4) กิจกรรมเสรี คือให้เด็กๆ 
เลือกเล่นภายในอาคารได้อย่างอสิระ มีหนงัสือ
ให้อ่านตามมุม มีของเล่นภายในศูนย์ฯ 5) 
กลางแจ้ง คือให้เด็กไปเล่นเครื่องเล่นบริเวณ
ลานด้านข้างศนูย์ฯ 6) เกมส์การศกึษา คอืการ
เสริมทักษะผ่านเกมส์ อาทิ จับคู่ภาพเหมือน 

นอกจากนี้ ท่ีนี่ยังโดดเด่นเรื่องการน�า 
องค์ความรู้ภายในชุมชนมาบูรณาการเขา้กับ
สาระการเรียนรู้ ครูวิไลวรรณบอกว่า ในเขต
หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ตลาดนัด ทุ่งนา 
สวนป่าบ้านครยูม กลุ่มจกัสานคลุ้ม ท่ีสามารถ
พาเด็กไปเรียนรู้ถึงที่

“สวนป่าบ้านครยูม เราพาไปบ่อย เพราะ
อยู ่ข ้างหลังนี่เอง นอกจากพาไป ก็ยังพา
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนถึงท่ีด้วย ท้ัง 
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วิไลวรรณ อย่างดี
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งานฝีมอื เพลงกล่อมเดก็พ้ืนบ้าน ศาสนา” ครู 
วิไลวรรณยกตัวอย่าง

“จริงด้วย เด็กส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม” ผมพูดขึ้น เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  
ยังไม่ได้สวมฮิญาบกัน ผมเลยลืมไป “แล้ว
ภาษาล่ะครับ” ผมถามต่อ

“ภาษาไทยเรานีแ่หละค่ะ ส�าเนยีงปักษ์ใต้ 
ไม่มีภาษามลายูแถวนี้” ครูวิไลวรรณตอบ

ความท่ีคนในชมุชนส่วนใหญ่นบัถอืศาสนา
อิสลาม อัตราการเกิดของแถบนี้จึงยังคงสูง 
อย่างปีนี้ท่ีศูนย์ฯ มีเด็กท้ังหมด 100 คน  
ขณะท่ีมีครูอยู ่เพียง 5 คน แยกเป็น 2 
ห้องเรียน อายุต�่ากว่า 3 ปี 1 ห้องเรียน และ
อายุ 3-5 ปี อีก 1 ห้องเรียน

จุดเด ่นอีกเรื่องของท่ีนี่  อยูด่ ้านหน้า 
ทางเข้า ครูวิไลวรรณเดินน�าผมไป แล้วชี้ให้ดู 
อ่างล้างมือหน้าอาคาร ท่ีติดตั้งเรียงเป็นแถว

หน้ากระดาน
“ทุกเช้าที่เด็กมาถึง เราจะตรวจคัดกรอง

โรคก่อน วัดอุณหภูมิร ่างกาย ตรวจฟัน  
ช่องปาก เล็บมือ” ครูวิไลวรรณพูดพลางพา
ผมเดนิไปยงัสวนผกัด้านข้าง และขอให้คณุครู
อีกท่านพาเด็กออกมาที่สวนด้วยกัน 

แปลงผักช่วงนี้เริ่มเขียว ฝนเพิ่งหมดไป  
มีหญ้าขึ้นพองามตา ครูวิไลวรรณบอกว่า 
เดี๋ยวต้องเตรียมถางแล้วปลูกเพิ่ม โดยพืชผัก
เหล่านี้ บางส่วนกลับเข้าสู่ครัวของโรงเรียน

“ผู ้ปกครองท่ีนี่น ่ารัก บางครั้งเราจัด
กิจกรรมให้มาปลกูผกัสวนครวัร่วมกนั ทุกคน
ก็มา เหมือนเป็นการเรียนรู ้ร่วมกัน ท้ังครู  
ผู้ปกครอง และตัวเด็ก” ครูวิไลวรรณทิ้งท้าย 
ก่อนต้อนแสบซนท้ังหลายกลับเข้าใต้ชายคา
ของอาคาร...
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ผมมาอยู่ในเขตบ้านวังตง หมู่ที่ 4 แล้ว 
เขตแดนของบ้านนี้กับบ้านวังเจริญราษฎร์อยู่
ติดกัน เสมือนบ้านพี่บ้านน้อง ผมมีนัดหมาย
ท่ีหมู่บ้านนี้ 2 กลุ ่ม คือกลุ ่มธนาคารขยะ 
บ้านวังตง และกลุ่มจกัสานคลุ้มบ้านวงัตง ผม
ได้ยินเรื่องการจัดการขยะมาจากรองกูดนัย
บ้างแล้ว ตอนนีจ้งึเหมอืนลงมาพสูิจน์ของจรงิ 
ส่วนเรื่องคลุ้มนี้ผมไม่มีภูมิความรู้แม้แต่น้อย 
เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับผมมาก...
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ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังตง หมู่ที่ 4 
ช่วงบ่ายนี้มีประชุมเฉพาะกิจ มีเจ้าหน้าท่ี 
จากอ�าเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาพูดคุยในหมู่บ้าน แต่ผมไม่ได้
เกี่ยวอะไร ริจึงพาผมมายังห้องเก็บของ 
ด้านหลงั หน้าห้องมโีต๊ะตวัหนึง่ กบัเก้าอีสี้แดง
สดอีกสามตัวตั้งอยู่ ผมมองลอดผ่านเข้าไป 
เห็นกองขยะท่ีถูกคัดแยกไว้ มีตาชั่งหนึ่ง
เครื่องตั้งรับหน้า

ผมท้ิงตัวลงนั่งบนเก้าอี้ ครู่หนึ่งเจ้าภาพ 
ก็มาต้อนรับ เป็นสุภาพบุรุษหนึ่งท่าน และ
สุภาพสตรีอีกสองท่าน ท้ังสองสวมผ้าฮิญาบ 
ผมสอบถามชื่อของแต่ละคน บังพูดขึ้นว่าชื่อ
ของเขาอาจฟังดูโหดไปสักหน่อย ผมยิ้มรับ
และบอกไปว่า แค่ชื่อคงไม่เป็นปัญหา

เขาชื่อ ดาโหด ปานแขวง เป็นประธาน
ธนาคารขยะบ้านวงัตง พีท่ี่สวมฮญิาบสีสดใส
ชื่อ ยุวรรณ ไฉนวงศ์ เป็นเหรัญญิกของ
ธนาคารขยะ และคนสุดท้ายคือ ปรีดา ยานา 
เป็นเลขานุการของธนาคารขยะ 

“เลขานุการของหมู่บ้าน” พี่ยุวรรณแซว 
“ทุกกลุ่มเป็นเลขาฯ ให้เขาหมด”

ย ้อนกลับไป บ ้านเรือนแถบนี้มีขยะ 
เกลื่อนกลาด ล้นจากถังออกมากองบนพื้น  
บังดาโหดเล่า เวลานั้นคนในชุมชนยังไม ่
ตระหนกัว่าเป็นหน้าท่ีของตวัเอง ผลักภาระให้ 
อบต.นาทอนแทบทุกเรื่อง กระท่ังวันท่ีทาง 
อบต.นาทอนประสบปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะ 

อบต.นาทอนเปิดเวทีชันชี เพื่อพูดคุยกับ
ชาวบ้านในทุกหมู่บ้าน รวมถงึระดมก�าลงัจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยมุ่งหวังให้เกิด
การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

“ตอนนั้นเราหันกลับมามองในชุมชน  
พบว่าเป็นเรื่องท่ีเล่ียงไม่ได ้ ขยะเปียกท่ี 
ย่อยสลาย เราน�าไปท�าปุ๋ย ขยะอันตรายท้ิง
ตรงจุดรับทิ้งในหมู่บ้าน ส่วนขยะรีไซเคิล เรา
มารวมตัวกันสี่คน เป็นจิตอาสา เปิดธนาคาร
ขยะประจ�าหมู่บ้าน เพื่อรับซื้อในส่วนนี้ เหลือ
เพียงขยะท่ัวไปให้ทาง อบต.นาทอนจัดการ” 
บังดาโหดกล่าว

“แต่ท�าธนาคารขยะ ต้องมีเงินมารับซื้อ
ขยะ เราท�ายังไงครับ ลงหุ้นหรือเปล่า” ผมยิง
ค�าถาม

ธนาคารขยะบ้านวังตง

(จากซ้าย) ปรีดา ยานา, ยุวรรณ ไฉนวงศ์ และ ดาโหด ปานแขวง
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“เรื่องหุ้นเราไม่มี แต่คิดไว้ว่า ในอนาคต
จะให้สมาชกิซือ้หุ้น โดยเราได้รบัการสนบัสนนุ
จากกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลนาทอน ท่ี
มอบตาชัง่ให้ทุกหมู่บ้าน รวมถงึให้เบกิยมืเงิน
ทุนสามพันบาทมารับซื้อ เม่ือหมุนเวียนจนมี
ทุนรอน ค่อยน�าไปคืน” พี่ยุวรรณช่วยตอบ

จุดเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 
จาก 200 กว่าครัวเรือน ประชากรเกือบพัน
คน ปรากฏว่าธนาคารขยะบ้านวงัตงมสีมาชกิ
เริ่มแรกไม่ถึง 10 คน ส่วนใหญ่เป็นคนใน
ครอบครัวคณะท�างานและเด็กๆ 

“แรกๆ เรามีท้อ ชาวบ้านยังไม่ให้ความ- 
ร่วมมอื แต่พอเรายนืหยดัท�าต่อเนือ่ง ไม่มขีาด
ช่วง คนกเ็ริม่หันมาสนใจ ส่วนหนึง่อาจเพราะ
ลูกหลานของเรา เด็กๆ ท่ีเอาขยะมาขาย 
แล้วได้เงิน ตรงนี้เป็นแรงผลักดันอย่างดี”  
พี่ปรีดาเล่า

ตอนแรกคณะท�างานปักหมุดวันที่ 6 ใน
ปฏิทิน แต่ด้วยไปชนกับวันท�าการของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังเจริญราษฎร์ 
(บ้านวังเจริญราษฎร์แยกตัวออกจากบ้าน 
วงัตง กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิตจงึมสีมาชกิ
จากบ้านวงัตงรวมอยู่ด้วย) จงึเปิดท�าการก่อน
หนึ่งวัน คือวันที่ 5 ของทุกเดือน

“เราเปิดบ่ายนะ เช้ากรีดยาง” บังดาโหด
พูดขึ้น 

“วันไหนขยะมาก กว่าจะรับซื้อเสร็จ เก็บ
ข้าวของก็ค�่ามืดแล้ว” พี่ปรีดาเสริม

พวกเขาอ้างองิราคารบัซือ้จากตลาด โดย
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.นาทอนตรวจสอบราคา 
ให้ก่อน แล้วมาเปดิรับซื้อในราคาท่ีต�่ากว่า
เพยีงเล็กน้อย เพือ่ให้มกี�าไร และสมาชกิท่ีขาย
สามารถรับเงินได้ทันที แต่ทางธนาคารขยะ
อยากให้สมาชิกฝากเงินไว้มากกว่า

“ใครท่ีฝาก เราจะมีสมุดฝากเงินไว้ให้ 
ตอนนี้เราออกสมุดเงินฝากให้หนึ่งร้อยยี่สิบ
ราย จากสมาชิกสองร้อยกว่าคน หลังจาก
บนัทึกข้อมลูเสรจ็ เคลยีร์เงินเรยีบร้อย เราน�า
ส่งบัญชีท้ังหมดไปท่ีเครือข่ายกองทุนชุมชน” 
พี่ยุวรรณอธิบาย

เงินท่ีฝากไว้ เมื่อถึงส้ินปี ยังได้รับการ
จัดสรรเป็นปันผลร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ 
ธนาคารขยะยงัน�ามาจัดสรรเป็นเงินสวสัดกิาร
ให้แก่สมาชิก รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการ 
ซื้อเป็นของขวัญ เพื่อเล่นเกมร่วมกัน

ฟังดูน่าสนุกไม่น้อย เสียดายท่ีในเมือง 
ท่ีผมอาศัยไม่มีอะไรแบบนี้ ไม่มีคนท�างาน 
ไม่มีจิตอาสา...
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กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตงกลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
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แรกได้ยินชื่อกลุ ่มก็ชวนให้สงสัย จน 
นายกฯ สมยศพาผมเดินทางมาถึงท่ีท�าการ
กลุ่ม ซึ่งเป็นบ้านของ อรุณี เกาะกลาง 
ประธานกลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง หมู่ท่ี 
4 วันนี้ลานหน้าบ้านคึกคัก สมาชิกต่างมา 
รวมตัวกันท�างานท่ีนี่  ถือเป็นกรณีพิเศษ 
เพราะปกตทุิกคนแยกย้ายกนัไปท�างานท่ีบ้าน

“นายกฯ ว่าจะมีแขกมา เราเลยรวมตัว
กัน” พี่อรุณีบอก

สมาชิกท้ังหมดเป็นแม่บ้าน ผมขอบคุณ
ทุกคนส�าหรับการตอ้นรับ แล้วท้ิงตัวลงนั่ง 
บนเส่ือ มองไปรอบๆ เห็นผลิตภัณฑ์จักสาน 
พระเอกคือฝาชี มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 

ขนาดใหญ่ แล้วยังมีตะกร้า ข้อง และโคมไฟ 
เหล่านี้ดูจะเป็นพระรอง 

ภูมิปัญญานี้มิได้ตกทอดจากบรรพบุรุษ 
พี่อรุณีบอกว่า ย้อนกลับไปราว 5 ปี พวกเธอ
ได้ไปเรียนรู ้การจักสานคลุ ้มกับ ยกเล่ือน  
ชืน่อารมณ์ ผู้อาวโุสแห่งบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 8 
แต่เรียนกันได้ราว 1 เดือนครึ่ง ตายกเลื่อน 
ก็เสียชีวิต

พี่อรุณีและเพื่อนๆ ท่ีไปเรียนรู้ด้วยกัน  
จึงน�าภูมปิัญญากลับมาสานต่อ โดยประดิษฐ์
ชิ้นงานออกมา ทว่าในเวลานั้น พวกเธอไม่ได้
ตั้งกลุ่มของตัวเอง แต่ไปขอเข้าร่วมกับกลุ่ม
จักสานเส้นพลาสติกภายในหมู่บ้าน 

อรุณี เกาะกลาง
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“เราผลิตชิ้นงานจากคลุม้ แล้วส่งให ้
กลุ่มนั้นจัดจ�าหน่าย เริ่มแรกเรามีกันแค่ส่ีคน
ท่ีไปเรียนกับตายกเลื่อน จนงานเรามากขึ้น 
เริ่มมีคนเข้ามา เลยแยกตัวออกมาเม่ือเดือน
เมษายนท่ีผ่านมา จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน ด�าเนินการตามวิธีการของเรา แต ่
ตอนนี้ยังมีออเดอร์ตกค้างท่ีทางกลุ ่มเดิม 
ขอให้เราท�าส่งเขาก่อน” พี่อรุณีล�าดับให้ฟัง

เมือ่มาเริม่ต้นกนัใหม่ พวกเธอท้ัง 43 คน 
จากแทบทุกหมู ่บ ้านในต�าบลนาทอน จึง
รวมใจกนัออมสัจจะคนละ 100 บาทต่อเดอืน 
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนยามขาดแคลน พี่อรุณี
เสริมอีกว่า ในอนาคตอยากระดมหุ้นด้วย 

ส่วนคลุ้มท่ีทุกคนพดูถงึนัน้ เป็นพชืพืน้ถิน่
ท่ีพบได้ตามสวนยาง ป่าชื้น สมาชิกคนหนึ่ง 
ชี้ให้ผมดูต้นคลุ้มในกระถางด้านหลัง ล�าต้น 
แลดูคล ้ายต ้นไผ ่ แต ่ผอมกว ่ามาก และ
สามารถแตกกอได้เหมือนไผ่

“ท่ีป่าชมุชนบ้านทุ่งใหญ่มมีาก เราไปเอา
จากท่ีนั่น ถ้าไผ่ท่ีเอามาท�าจักสาน เราใช้ไส้  
แต่คลุ้มกลับกัน ใช้ผิว ตอนนี้คิดอยู่ว่า อยาก
เอาไส้มาท�ากระดาษ แต่ต้องมีเครื่อง ก�าลัง
หาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาช่วย” 
ประธานกลุ่มเล่า

ผมสังเกตว่างานจักสานคลุ ้มคล้ายกับ
งานจักสานไผ่ ต่างกันตรงส่วนท่ีน�ามาใช้ 
อย่างท่ีพี่อรุณีบอก เม่ือใช้มีดเหลาเป็นเส้น
แล้ว ต่อมาต้องผ่านเครื่องมือ เพื่อให้เส้นมี
ขนาดเท่ากัน ว่าแล้วใครคนหนึ่งก็ส่งฝาหม้อ
หุงข้าวสเตนเลสที่เจาะรูไว้ให้ผมดู พี่อรุณีน�า
เส้นคลุ้มทีเ่หลาแล้วมาผ่านรู ดึงจากต้นจนถึง
ปลาย เนื้อคลุ้มท่ีเกินออกมาค่อยหลุดล่อน
เป็นขุย เป็นนวัตกรรมที่ตรึงตาตรึงใจผมมาก

ด้านพระเอกของกลุ่มอย่างฝาชี ยิ่งใหญ่
ยิ่งขายได้ราคา กลุ่มท�าขนาดจัมโบ้เส้นผ่าน- 
ศูนย์กลาง 30 นิ้ว หรือ 32 นิ้ว ราคา 2,500 
บาท และ 3,000 บาท ตามล�าดับ หาก
ต้องการใบใหญ่กว่านี้ ต้องสั่งท�าเฉพาะ ไม่มี
วางขายทั่วไป

ส�าหรบัการผลิตชิน้งานนัน้ พีอ่รณุบีอกว่า 
เธอเคยลองแล้ว ฝาชีหนึ่งใบ ถ้าท�าคนเดียว
ทั้งหมด จะช้ากว่าแบ่งเป็นแผนก 

“เราแบ่งงานออกเป็นแผนก ตั้งแต่คนตัด
ต้นคลุ้ม ต้นหวาย เหลาคุ้ม เหลาหวาย ขึ้นรูป
ฝาชี คนสาน สานเสร็จแล้วต้องมีคนถักขอบ
คอยเก็บ จบงานด้วยการลงแล็กเกอร์ ถ้าท�า
แบบนี้ หนึ่งวันเราได้หนึ่งใบ แต่ถ้าท�าไปเรื่อย
คนเดียว ต้องห้าวันกว่าจะได้หนึ่งใบ แบบนั้น
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เราท�าไม่ทันลูกค้า” พี่อรุณีอธิบาย
จากท่ีฟัง แสดงว่ากลุ ่มใช ้หวายเป็น 

สว่นประกอบในชิ้นงาน เหล่าสมาชิกจึงช่วย
เสริมให้ว่า โครงและขอบต้องใช้หวายเป็น
แกน เพราะมีความเหนียวและแข็งกว่า 

สมาชิกแต่ละคนได้รับคา่แรงตามชิ้นงาน
ท่ีตัวเองท�า พ่ีอรุณีเปดิสมุดบันทึกให้ผมดู 
อย่างคนตัด ได้รับค่าจ้างตัดคลุ้มต้นละ 10 
บาท คนเหลาเส้นคลุ้ม ได้รบัค่าจ้างต้นละ 20 
บาท ถ้าเหลาหวายด้วย คดิราคาเป็นกิโลกรมั 
กิโลกรัมละ 100 บาท ขณะที่คนถักขอบ ได้
รับค่าจ้างเป็นใบ ถ้าขนาด 30 นิ้ว หรือ 32 
นิ้ว ได้รับค่าจ้างใบละ 150 บาท ส่วนใบเล็ก
ลงมา 24 นิ้ว ได้รับค่าจ้างใบละ 100 บาท 
และ 16 นิ้ว ค่าจ้างอยู ่ท่ีใบละ 50 บาท  
คนไหนมือเร็วท�างานไว ก็ได้รับค่าแรงมาก   

“แล้วต้นทุนมาจากไหนครับ” ผมถาม 
ข้อสงสัย

“เราได้รับความชว่ยเหลือจากโครงการ
พิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม ส�านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้
สังกดักรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื 
มาห้าหมื่นบาท แล้วก็มีทาง อบต.นาทอนให้
มาด้วย อีกส่วนก็เป็นเงินออมของพวกเรา 

ต้นทุนกลุ่มค่อนข้างสูง ต้องเกบ็สตอ็กของกบั
หมุนเวียนจ่ายค่าแรง เท่ียวหนึ่งก็สองแสน
บาท เมื่อก่อนเคยให้ลงทุนกันเอง แต่ไปยาก 
แบบนีด้กีว่า ง่ายด ีทุกคนรบัค่าแรงไป” พีอ่รณุี
ตอบอย่างละเอียด

ทุกวันนี้กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนือ่งจากหน่วยงานราชการ อย่างกรมการ
พัฒนาชุมชน อบต.นาทอน และส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ท่ีเชิญให้กลุ ่มไป 
ออกร้านโดยไม่เสียค่าเช่าที่

ผมฟังแล้วรู ้สึกตื่นเต้นแทน กลุ่มก�าลัง 
ตั้งไข่ ดูมีความชัดเจน ท่ีส�าคัญคือทุกคนมี
ความสุขกับการรวมตัวกันท�างาน บางคนได้
มาก บางคนได้นอ้ยกวา่ ขึ้นกับความถนัด 
ตลอดจนเวลาที่ตัวเองมี ผมหยิบฝาชีขึ้นมาดู
ใกล้ๆ งานฝีมือละเอยีดยบิสมกบัราคา ผมคดิ
ว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับแรงท่ีชาวบ้าน 
ต้องลง กว่าจะได้ผลงานออกมาสักชิ้น

ผมเชิญทุกคนถ่ายรูป พลางแซวว่ากลุ่ม
น่าจะมสีมาชกิผู้ชายบ้าง พีอ่รณุลุีกข้ึนไปหยบิ
รูปตายกเลื่อนที่ใส่กรอบไว้มาถือแนบตัว

“ต้องมีแกอยู่ด้วย สมัยยังมีชีวิตแกชอบ
ถ่ายรูป ชอบงานจักสาน และเป็นครูของ 
พวกเรา” พี่อรุณีทิ้งท้าย...

ยกเลื่อน ชื่นอารมณ์
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บ้ำนทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 8
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บ้านทุ่งใหญ่ หมู ่ท่ี 8 อยู ่ฝั่งเดียวกับ 
เขาโต๊ะนางด�า หรือฝั่งซ้ายของถนนที่มุ่งหน้า
ไปทางอ�าเภอละงู หมู ่บ ้านนี้เป็นหมู ่บ ้าน 
คนพุทธ มีส�านักสงฆ์ทุ่งใหญ่อยู่ปากทางเข้า

วถิชีวีติของคนบ้านนีก้เ็หมอืนกบัหมู่บ้าน 
อื่นๆ นายกฯ สมยศกล่าว ปลูกยางพารา  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี และมีกลุ่มอยู่ใน
หมู ่บ ้านนี้หลายกลุ ่ม ช ่วยเหลือกันเรื่อง
สัมมาชีพเป็นหลัก...
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กลุ่มน�้ายางสดบ้านทุ่งใหญ่

ร้อยละ 90 ของคนต�าบลนาทอนท�าสวน
ยางพารา ฟังอย่างนี้ผมเลยคิดว่า ถ้าไม่ได้ 
มาเรียนรู้ดูการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวน
ยางพารา คงเหมือนเดินทางมาไม่ถึงต�าบล 
นาทอน นายกฯ สมยศเล่าว่าทุกหมู่บ้านมี 
กลุ่มรบัซือ้น�า้ยางสด เป็นกลไกในการอยู่รอด
ท่ามกลางตลาดท่ีพ่อค้าคนกลางมักช่วงชิง 
ผลประโยชน์

รถเลี้ยวเข้าซอยทางซ้าย ผมสังเกตเห็น
ส�านักสงฆ์บ้านทุ่งใหญ่อยู่ตรงปากทาง เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเพียงแห่งเดียว 
ในต�าบลนาทอน พี่นันบอกว่า ถ้าวัดจาก 
องคป์ระกอบหลัก จริงๆ แล้วท่ีนี่สามารถ 
ยกฐานะเป็นวัดได้ แต่ติดปัญหาเรื่องท่ีดินท่ี
ไม่มีเอกสารสิทธ ิเพราะฝั่งบ้านทุ่งใหญ่นี้เป็น
ที่สาธารณะ

เช่นเดียวกับบ้านเรือน ท่ีท�ากิน ผู ้คน
จับจองท�ามาหากินกันมาหลายสิบปีแล้ว โดย
ไม่มีเอกสาร ผมลองพิจารณาบริบทแวดล้อม 
พออนุมานได้ว่า คนพุทธเหล่านี้ย้ายถิ่นฐาน

มาตั้งรกราก มิใช่คนดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
คนมุสลิม

“ย้ายมาจากสงขลา” พี่นันพูดข้ึนก่อน 
ผมยิงค�าถามเสียอีก

ถนนหนทางในซอยจัดว่าดี เรียบลื่น 
วิง่สบาย เราตรงเข้ามาจากปากทางประมาณ 
200 เมตร ผ่านท่ีท�าการสถาบนัการเงินชมุชน
บ้านทุ่งใหญ่ กระท่ังพ่ีนันหยุดรถท่ีบ้านหลัง
หนึ่ง ลานกว้างด้านหน้ามีศาลา ผู้คนนั่งอยู่
ประปราย ซีกซ้ายมีโต๊ะไม้ บริเวณนี้เป็น
ออฟฟิศที่ท�าการ

ผมลงจากรถ ถือวิสาสะนั่ง ท่ีโต ๊ะไม ้  
ชาวบ้านท่ีนั่งอยู่ตรงศาลาขยับมาทักทายกัน 
โดยมี ณรงค์เดช คอยอาสา รองประธาน
กลุ่มน�้ายางสดบ้านทุง่ใหญ่ และเป็นเจ้าของ
บ้าน พร้อมด้วย อุไร หนูรอด กรรมการกลุ่ม 
มานัง่ร่วมวงกนั ยงัไม่ทันได้เริม่ด ีกล้ัน บัวสาย 
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งใหญ่ ก็ตามเข้ามาสมทบ เขา
เป็นชายรูปร่างสูง ผิวคล�้า ส�าเนียงพื้นถิ่น 
ตามแบบฉบับคนใต้ แฝงด้วยความขี้เล่น
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กลุ่มน�้ายางสดบ้านทุ่งใหญ่รวมตัวกันมา
ตั้งแต่ปี 2544 แล้ว ช่วงนั้นราคายางตก แต่
กไ็ม่ตกขนาดปัจจบุนันี ้ผู้ใหญ่กลัน้พดูตดิตลก 
ช่วงเวลาท่ียางราคาดี ชาวบ้านไม่สนใจว่า
พ่อค้าตักตวงผลประโยชน์อย่างไร เพราะ 
พึงพอใจกับราคาท่ีได้แล้ว แต่เมื่อราคาตก 
ชาวบ้านจึงเริ่มพบสัจธรรม

“เมื่อก่อนต้องฟังพ่อค้าบอกขาดทุน แต่
พอสิ้นปี เขาซื้อรถหกล้อ รถหัวลาก ชาวบ้าน
ต้องเริ่มปรับตัว หันมารวมกลุ่มกัน ติดตาม
ราคาตลาด เพื่อซื้อขายกันเอง” ผู้ใหญ่กล้ัน
เท้าความ ช่วยให้คนอื่นๆ ท่ีนั่งอยู่เริ่มหาย
เกร็ง ผมเลยได้ฟังความจากแต่ละคน

พี่ณรงค์เดชเสริมขึ้นว่า ตอนนั้นกลุ่มรวม
ตัวกัน 20 กว่าคน ลงหุ้นกันหุ้นละ 100 บาท 
คนละไม่เกิน 20 หุ้น พร้อมตั้งกฎกติกา 
ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนกันมาจนทุกวันนี้มีอยู่ 11 
ข้อ ผู้ใหญ่กลัน้อาสาลกุขึน้ไปชีแ้ผ่นป้ายไวนลิ
ที่แขวนอยู่ ผมลุกตามไปดู ความส�าคัญอยู่ที่ 
1) ห้ามผสมน�้า หรือส่ิงเจือปนทุกประเภท  
2) สมาชกิต้องน�าน�า้ยางมาขายท่ีกลุ่มเท่านัน้ 
และ 6) ไม่รับซื้อน�้ายางจากบุคคลภายนอก 
ส่วนข้อท่ีเหลอืเป็นระเบยีบว่าด้วยการเข้าร่วม
ประชุม ปันผล และการจา่ยค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติงาน

สถานทีป่ระกอบกิจการรับซื้อน�้ายางเป็น
ที่ดินของครอบครัวพี่ณรงค์เดช โดยเปิดลาน
รบัซือ้ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึต้นเดอืนมนีาคม 
ซึ่งเป็นช่วงพักกรีด ใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้นยาง

“ลานเปิดทุกวัน แต่ใช่ว่าจะกรีดได้ทุกวัน 
สตูลบ ้านเรา ช ่วงฝนอยู ่ประมาณเดือน
กันยายนไล่ยาวถึงปลายปี วันไหนฝนตกก็ 
กรีดไมไ่ด้ บางทีตกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ 
เท่ากับว่าชาวสวนยางจะไม่มีรายได้ ต้องไป

หาอย่างอื่นท�า” พี่ณรงค์เดชเล่า
ช่วงเวลาท�าการของลานรบัซือ้คอื 8.00-

11.00 น. ตามชื่อกลุ่มก็บอกแล้วว่ารับซื้อ 
น�้ายางสด แต่มิใช่ว่าน�าแกลลอนมาชั่ง หัก 
น�้าหนักแกลลอนออก แล้วคูณราคารับซื้อ 
ต่อกิโลกรัม อย่างที่ผมเข้าใจผิดไป

“ถา้ได้อย่างนั้น คนไทยคงปลูกยางท่ัว
ประเทศ” ผู้ใหญ่กลั้นว่าพลางหัวเราะ

พีอ่ไุรช่วยอธิบายว่า กลุ่มต้องหาเปอร์เซน็ต์
เนื้อยางแห้งในน�้ายางสด โดยในน�้ายาง 100 
ส่วน ประกอบด้วยเนือ้ยางเพยีง 25-45 ส่วน 
(เฉลี่ยโดยประมาณ) ส่วนที่เหลือเป็นน�้า

วิธีการท่ีชาวบ้านใช้ คือชั่งน�้าหนักของ
ยางตัวอย่าง เมื่อชาวสวนน�าแกลลอนที่บรรจุ
น�้ายางมาส่ง ผู้รับซื้อจะแบ่งสว่นน�้ายางออก
มา 100 กรัม ใส่ในถ้วยขนาดเล็ก (คล้ายถ้วย
ใส่ขนมถ้วย) น�าไปอบแห้งในไมโครเวฟ ก่อน
น�ายางแห้งนั้นมาชั่ง ได้น�้าหนักเท่าไร ก็คือ 
ค่าเปอร์เซน็ต์ของเนือ้ยางแห้งในแกลลอนนัน้ 
เสรจ็แล้วน�าไปเทียบกบัราคารบัซือ้ของแต่ละ
วัน เพื่อคิดราคาต่อกิโลกรัม

ผมมองท่ีหน้าช่องกระจก เห็นกระดาน
ไวท์บอร์ดลงราคายางไว้ 38-45% = 43 บาท 
35-37% = 42 บาท 32-34% = 41 บาท 
29-31% = 40 บาท 26-28% = 39 บาท 
และ 20-25% = 38 บาท

“แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ียีสิ่บเก้าถงึสามสิบ- 
เอ็ดเปอรเ์ซ็นต์ ตรงนี้เลยเป็นราคากลาง”  
พี่อุไรบอก

“สมมติผมเอาน�้ายางมาขายหนึ่งร้อย
กิโลกรัม เทียบเปอร์เซ็นต์อยู่ท่ีสามสิบ ผมก็
จะได้เงินกลับไปหนึ่งพันสองร้อยบาท” ผม
ลองเทียบดู ทุกคนพยักหน้า 

ในแต่ละวันกลุ่มมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
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4 คน เป็นพนกังานอบ 1 คน เสมียนลงบนัทึก
และจ่ายเงิน 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และ
พนักงานยกน�้ายาง 1 คน โดยชาวบ้านท่ีน�า 
น�้ายางสดมาขายจะได้รับเงินสดกลับไปทันที 
ขณะท่ีกลุ่มได้รับเงินจากสหกรณ์การเกษตร
ป่าสว่างพัฒนา จ�ากัด ในวันรุ่งขึ้น

“แล้วค่าแรงล่ะครับ คิดให้ยังไง” ผม 
ถามต่อ

พี่อุไรแจกแจงให้ว่า สมมติวันนี้รับซื้อ 
ยางแห้งไม่ถึง 500 กิโลกรัม กลุ่มจะจ่าย
ค่าแรงคนละ 100 บาท แต่ถ้ารับซื้อเกิน 
กว่านัน้ จะปันส่วนค่าแรงให้เสมยีน 220 บาท 
คนยกน�้ายาง 220 บาท คนอบ 200 บาท 
และพนักงานขับรถ 200 บาท

ทุกวันนี้กลุ่มมีสมาชิกท้ังหมด 63 คน  
พี่ณรงค์เดชเสริมว่า อาจมองดูน้อย แต่ที่จริง
แล้วสมาชกิหมายเลขหนึง่ อาจมหีลายคนกรดี  
เช่น อุไร อาจมีอุไร 1 อุไร 2 อุไร 3 ซึ่งเวลา
มาขายก็นับเป็นอุไรคนเดียวกัน

เมื่อขายน�้ายางได้เงินมาแล้ว กลุ่มจะคูณ 

0.2 หักออกกันไว้เป็นค่าเส่ือมของรถยนต์ 
จากนั้นหักค่าแรงประจ�าวัน และบันทึกผล
ก�าไรของแต่ละวันไว้บนกระดาน เม่ือถงึเดอืน
มีนาคมที่เป็นช่วงปิดกรีด กลุ่มจะคิดผลก�าไร
ท้ังปี แล้วจัดสรรเป็นปันผลยางแห้งเฉล่ีย
คืนให้แก่สมาชิกร้อยละ 60 ปันผลหุ้นร้อยละ 
15 ทุนส�ารองร้อยละ 10 ค่าตอบแทนกรรมการ
ร้อยละ 10 และภาษีสังคมอีกร้อยละ 5   

“จ�าได้ว่ามอียู่ปีหนึง่ยางพารากิโลกรมัละ
ร้อยกว่าบาท ปีนัน้เรามกี�าไรเกอืบล้าน” พ่ีอไุร
พูดขึ้น

ผมลุกจากโต๊ะเดินมาดูรถขนส่งน�้ายาง  
พี่ณรงค์เดชตามมา เขาชี้ไปที่ถังบรรจุน�้ายาง

“เราเรียกว่า ‘บิ๊ก’ หนึ่งบิ๊กบรรทุกน�้ายาง
ไดร้าวหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกรัม ช่วงไหน 
น�้ายางมาก วันหนึ่งเราขนไปส่งสองเท่ียว”  
พี่ณรงค์เดชบอก

ผมจับกล ้องล่ันชัตเตอร ์เก็บภาพมา
ประกอบ ยงัไม่เสรจ็จากท่ีนีเ่สียทีเดยีว เพราะ
มเีรือ่งต้องสอบถามผู้ใหญ่กลัน้ต่ออกีหน่อย...

(จากซ้าย) อุไร หนูรอด, ณรงค์เดช คอยอาสา
(ขวาสุด) กลั้น บัวสาย
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ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
พื้นท่ีฝั่งนี้มีป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ อยูล่ึก

เข้าไปทางเขาโต๊ะนางด�า เป็นป่าต้นน�้าท่ี
สมบูรณ์ของล�าห้วยวังตง ซึ่งผู้ใหญ่กลั้นบอก
ว่า เวลานีเ้หลอือยู่ประมาณ 76 ไร่ เป็นข้อมูล
จากผู้ใหญ่บ้านคนก่อน โดยผู้ใหญ่กลั้นเป็น
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งใหญ่คนที่สอง

“ข้อมูลนานแล้ว ถ้าวัดใหม่น่าจะมีมาก 
กว่านั้น เพราะมีบางส่วนขอคืนจากชาวบ้าน” 
ผู้ใหญ่กลั้นเล่า

อย่างท่ีผมบอกไปแล้ว ผู้คนแถบนี้ไม่มี
พื้นที่ท�ากิน นั่นเป็นที่มาให้ชาวบ้าน ตลอดจน
หน่วยงานในพื้นที่ ต้องเก็บกันพื้นที่ดั้งเดิมไว้
เป็นต้นน�า้ ตลอดจนเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์ป่า
และพืชพรรณ

คณะกรรมการตั้งกฎกติกาไวห้ลายข้อ 
ส่วนส�าคัญคือการหา้มตัดไม้ใหญ่ ยกเว้นพืช
จ�าพวกไม้ไผ ่ หวาย ซึ่งเป็นพืชท่ีเอาตัวรอด 
ได้ดี ทางหมู่บ้านอนุญาตให้ตัดไปใช้ได้ แต่
ห้ามท�าเป็นการค้า

“จ�าเป็นต้องบอกกล่าวกนัไหมครบั” ผมถาม
“ต้องมาบอกกล่าวคณะกรรมการหมู่บ้าน” 

ผู้ใหญ่กลั้นย�้า
นอกจากหวายแลว้ ท่ีนี่ยังเป็นแหล่งของ

ต้นคลุ้ม ท่ีคนบ้านวังตงน�าไปผลิตเป็นงาน
หัตถกรรม แล้วยังมีน�้าผึ้งป่า ของหายาก

ผู ้ใหญ่กล้ันบอกเพิ่มเติมว ่า ท่ีนี่ ไม ่มี
ปัญหาเรือ่งไฟป่า ภยัอย่างเดยีวท่ีต้องระวงัคอื
มือมนุษย์

“พื้นที่ต�าบลนาทอนจัดการได้ไม่ยาก เรา
ไม่มีพื้นท่ีอุตสาหกรรม คนนอกไม่ได้เข้ามา
มาก ไม่เหมือนทางอ�าเภอละงู ส่วนใหญ่เป็น
ชาวบ้าน เราพูดคุยกันได้” ผู้ใหญ่กลั้นกล่าว

“แล้วสัตว์ป่าล่ะครับ” ผมถามต่อ
“ป่าผนืนีมี้สัตว์ป่าท่ัวไป กระรอก ลงิ และ

กระจง เคยเห็นไหม” ผู้ใหญ่กลั้นถาม ผม 
ได้แต่ส่ายหัว เขาจงึพดูต่อ “รปูร่างคล้ายกวาง 
แต่ขนาดเล็กกว่ามาก ล�าตัวยาวประมาณ 
ท่อนแขนเท่านั้น”

ผมค้นหาภาพของกระจงในสมาร์ตโฟน 
เห็นภาพตามท่ีผู้ใหญ่กลั้นบรรยาย ตัวมันดู 
น่ารัก ท่ีส�าคัญเป็นสัตว์ปา่คุ้มครองเสียด้วย 
ถ้าธรรมชาติไม่สมบูรณ์จริง หาไม่ได้แน่...

กลั้น บัวสาย
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วันท่ีผมเดินทางมาไม่ใช่วันท�าการของ
สถาบนัการเงินบ้านทุ่งใหญ่ นายกฯ สมยศจงึ
นดัหมายกรรมการให้แบบเฉพาะกิจ ผมได้พบ 
กฤษณี ชื่นอารมณ์ กรรมการฝ่ายสินเชื่อ  
ผมสะดุดหูกับนามสกุล สอบถามจึงรู้วา่เป็น
หลานสาวของตายกเลือ่น ครผูู้สอนภมิูปัญญา
ให้แก่กลุ่มจักสานคลุ้มบ้านวังตง เธอมากับ 
จฑุารตัน์ ช่างด ีพนกังานบญัชปีระจ�าสถาบนั
การเงินบ้านทุ่งใหญ่

ย้อนกลับไปสิบกว่าปีแล้ว พัฒนาชุมชน
เข้ามาส่งเสริมให้หมู่บ้านตั้งกลุ่มออมทรพัย์
เพือ่การผลติบ้านทุ่งใหญ่ เพือ่ส่งเสรมิการออม 
และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน

“ออมสัจจะรายเดือน ขั้นต�่าห้าสิบบาท 
สูงสุดไม่เกินสองพันบาท อันนี้เผื่อไว้ แต่โดย
ท่ัวไปก็สองร้อยบาท สามร้อยบาท ยิ่งราคา
ยางเป็นแบบนี ้ยิง่มเีงินออมน้อย” กฤษณบีอก

เม่ือมีเงินมาก จงึเริม่ปล่อยกู้ โดยสมาชกิ
น�าส่งเงินออม และท�าเรือ่งยมื ทุกวนัท่ี 5 และ

วันท่ี 20 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป โดยมีเพดานเงินกู้ไม่เกินสองเท่า
ของเงินออม คิดดอกเบี้ยร้อยละ 8.4 ต่อปี 
หรือ 0.7 ต่อเดือน แต่จุฑารัตน์เสริมว่า เรียก
เป็นเงินยืมและค่าบริการดีกว ่า แม้บ ้าน
ทุ่งใหญ่จะมีคนพทุธถงึร้อยละ 90 แต่ส�าหรบั
คนนับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงจุฑารัตน์ท่ี 
มาท�างานนี้ รู้สึกสะดวกใจกว่าถ้าเรียกแบบนี้ 
ผมพยักหน้าเห็นด้วย

“ปัจจุบันเราลดวงเงินยืมเหลือแค่เท่า
เดยีว เพราะเรามกีองทุนหมู่บ้านด้วย” กฤษณี
พูดขึ้น

ผมลองสอบถามเรื่องราวต่อไป จนพอ
สรุปได้ว่า กรรมการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านทุ่งใหญ่ส่วนใหญ่เป็นกรรมการ
ของกองทุนหมู ่บ้านด้วย พัฒนาชุมชนจึง 
เข้ามาส่งเสรมิให้ยกระดบัเป็นสถาบนัการเงิน
บ้านทุ่งใหญ่เมื่อ 2-3 ปีมาแล้ว

สถาบันการเงินบ้านทุ่งใหญ่
กฤษณี ชื่นอารมณ์
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ในช่วงแรกที่มีกองทุนหมู่บ้าน ยางพารา
ราคาดี จนชาวบ้านยืมเงินกันน้อย ตอนนั้น
กรรมการทยอยปล่อยเงินออกไป โดยตั้ง
เพดานเงนิยืมไว้ที่ 30,000 บาท

“แต่ไม่ใช่ว่ายืมครั้งแรกได้สามหมื่นบาท
เลย กรรมการต้องดูความประพฤติก่อน ยืม
ครั้งแรกหนึ่งหมื่นบาท ถ้าส่งคืนดีไม่มีปัญหา 
ครั้งต่อไปให้สองหมื่นบาท ถ้ายังคงเส้นคงวา 
เราถงึปล่อยเตม็ลมิติท่ีสามหม่ืนบาท” จุฑารตัน์
อธิบาย

ชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิกกลุม่ออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตถือเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
โดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการเข้าร่วม ต้องสมัคร
เป็นสมาชิกกลุ ่มออมทรัพย์ฯ และน�าส ่ง 
เงินออม ซึ่งในบรรดา 160 ครัวเรือนของ 
บ้านทุ่งใหญ่ มีคนจากเกือบทุกครัวเรือนเป็น
สมาชิก

ส ่วนการยืมเงินจากกองทุนเงินล ้าน 
สมาชิกต้องมีสมาชิกค�้าประกัน 2 คน ท�า
สัญญาสูงสุด 2 ปี โดยต้องน�าส่งค่าบริการ 
ทุกเดือน หรือกรณีท่ีสมาชิกอยากตัดเงินตน้
ด้วย ทางกรรมการก็ยินดี

“แล้วอย่างนี้ ตอนส้ินปีท่ีต้องส่งเงินคืน 
ธ.ก.ส. ท�าอย่างไรครับ” ผมสงสัย

“เราส่งทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ ธ.ก.ส.ทุก
เดือน เพราะเราปล่อยเงนิตลอดปี ตราบที่ยัง
มีเงนิเหลือ” จุฑารัตน์ตอบ

ค่าบริการยืมของกองทุนหมู ่บ ้านคิด 
เท่ากันที่ร้อยละ 0.7 ต่อเดือน กฤษณีกล่าว
ว่า แม้ราคายางเป็นแบบนี้ แต่ปล่อยยืมออก
ไม่หมด เธอตั้งข้อสังเกตว่า ชาวบ้านไม่อยาก
เป็นหนี้ เน้นประหยัดเสียมากกว่า

ผมลองไล่เรียง เฉพาะกองทุนหมู่บ้าน  

มีเงินตั้งต้น 1 ล้านบาทแรก มีเงินเพิ่มทุน 
200,000 บาทในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ  
เวชชาชีวะ และอีก 1 ล้านบาทในสมัยรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังไม่นับรวมเงินเพิ่มทุนที่
หมู่บ้านบริหารจัดการได้ แค่นี้ก็เกินพอแล้ว

ปัจจุบันพวกเขามีกรรมการอยู่ 12 คน 
เท่าท่ีประเมินสถานการณ์ช่วงนี้ กฤษณีบอก
ว่า คณะกรรมการมีแนวคิดจะเพิ่มวันท�าการ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

“ช่วงหน้าฝนท่ีฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
ช่วงนัน้ชาวบ้านจะมปัีญหามาก แล้วปีก่อนเรา
เปิดรปูแบบเงินฝากเผือ่เรยีก สามารถฝากเข้า 
ถอนออก ได้ตลอดเวลา” จุฑารัตน์ช่วยเสริม

นอกจากนี้ยังมีกองทุนปุ๋ย ซึ่งกรรมการ
เปดิให ้สมาชิก ส่ังปุ ๋ย โดยคิดค ่าบริการ
กระสอบละ 20 บาท เพื่อช่วยให้ชาวบ้าน 
ได้เก็บเงินก้อนไว้ใช้จ่ายที่จ�าเป็นก่อน

“แล้วเงินฝากออมนี่จัดสรรให้ชาวบ้าน
ไหมครับ” ผมถาม

“สถาบนัคดิให้ร้อยละ 3 ส�าหรบัเงินออม” 
กฤษณีตอบผม

ผมว่าบ้านนี้ดีตรงท่ีชาวบ้านรู ้จักตั้งรับ 
กรรมการไม่ต้องหาเงินมาอัดฉีดเพิ่ม หรือ 
หลงไปกับโปรโมชั่นของรัฐบาล

“จริงๆ ก็มีนะ” จุฑารัตน์พูดขึ้น “รัฐบาล 
คสช.ให้ทาง ธ.ก.ส.อัดฉีดเข้ากองทุนหมู่บ้าน 
ตอนแรกเราไม่เอา แต่ทาง ธ.ก.ส.ให้เอาไป
ก่อน ครบก�าหนดค่อยคนื เราเลยเอาเข้าบญัชี
ไว้ ไม่ได้ปล่อยกู้ ได้ดอกเบี้ยด้วย”

ส�าหรับเดือนธันวาคมนี้ สถาบันการเงิน
บ้านทุ่งใหญ่เตรียมปดิงบบัญชีแล้ว ชาวบ้าน
เตรยีมรอรบัเงินตอบแทน รวมถงึเงินเฉลีย่คนื 
อย่างน้อยก็พอได้จับจ่ายช่วงปีใหม่...
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โฮมสเตย์

ผมกินข้าวเย็นร่วมกับนายกฯ สมยศและ
พ่ีนัน ท่ีอาคารศูนย ์บริการนักท่องเท่ียว
อุทยานธรณีสตูล เมื่ออิ่มท้อง นายกฯ สมยศ
จึงให้พี่นันและมณฑาไปส่งผมเข้าโฮมสเตย์

“เป็นบ้านของน้องมณนี่ล่ะ” พี่นันพูดขึ้น
ออกจาก อบต.นาทอน พี่นันเลี้ยวซ้าย 

ตรงขึ้นไปราว 400 เมตร บ้านอยู่ทางฝั่งขวา 
ในเขตบ้านทุ่งใหญ่ หมู ่ท่ี 8 ลักษณะเป็น 
ห้องแถวเรียงกัน 3 ห้อง ด้านหน้าเป็นกระจก
เหมือนร้านเสริมสวย มณฑาบอกว่าเธอยัง 
ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ เลยเอาไว้ต้อนรบัแขกก่อน

มณฑาพาผมส�ารวจภายในบ้าน ด้านหน้า
เป็นโถงนั่งเล่น มีโซฟา โต๊ะเล็ก พัดลม และ
โทรทัศน์ นัง่เล่นได้ตามอธัยาศยั เดนิลึกเข้าไป
มีห้องนอน ภายในมีเตียงใหญ่ 1 หลัง และ
เตียงสองชั้นอีก 1 หลัง วางอยู่ด้านในสุด มี
ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเส้ือครบ เดินต่อไปด้าน
หลัง หอ้งสุขากับห้องอาบน�้าแยกกันชัดเจน  
ตู้เยน็ เครือ่งซกัผ้าพร้อม สบายกว่านีไ้ม่มแีล้ว

ทุกคนต่างล้ามาท้ังวัน เราจึงบอกลากัน
หน้าบ้าน พี่นันทิ้งท้ายว่า ไม่มีสิ่งใดต้องกังวล
ที่นี่ พักผ่อนได้ตามสบาย

ผมท้ิงตัวนั่งลงบนโซฟา สักพักพี่นัน
โทรศัพท์มาแจ้งว่า เจ้าบ้านเตรียมผลไม้ไว้ให้
ในตู้เย็น รับประทานได้ ผมไปเปดิดู เห็น
มะละกอกับฝรั่ง เอาออกมานั่งกินหน ้า
โทรทัศน์ได้ไม่เทา่ไร ปรากฏว่าดวงตาจะปดิ
ท่าเดียว ผมเลยข่มใจไปอาบน�้า เข้านอน 
แต่หัวค�่า

เช้าวันท่ีสองท่ีต�าบลนาทอน ผมหลับ 
เต็มตื่น โฮมสเตย์ท่ีพักสะดวกสบายทีเดียว 
ตื่นมาพอดีกับท่ี ม๊ะติก-นับเสาะ นวลด�า  
แม่ของมณฑามาส่งข้าวปลาอาหาร ผมออก
ไปรบั เธอเพิง่กลบัจากกรดียาง แล้วน�ามือ้เช้า
มาส่งให้

“หลับสบายไหม” ม๊ะติกถาม
“สนิทเลยครับ” ผมตอบไป
เราพูดคุยกันอีกพักหนึ่ง แล้วแยกย้ายไป

ท�าธุระของตน ผมอาบน�้าแล้วมากินข้าวเช้า 
เปิดกล่องมาเจอข้าวหมกไก่ทอด น่ากินทีเดยีว 
อิ่มจากอาหารเช้า นั่งเล่นอยู่พักหนึ่ง พี่นันก็
พุ่งหัวรถเข้ามา นายกฯ สมยศเปิดประตลูงมา
ทักทาย วันนี้เราจะเดินทางย้อนกลับไปท่ี
บ้านนาทอน หมู่ที่ 1...
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ม๊ะติก-นับเสาะ นวลด�า 
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บ้ำนนำทอน 
หมู่ที่ 1
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บ้านนาทอนเป็นหน้าด่าน รอยต่อติดกับ
ต�าบลทุ่งหว้า ระยะทางค่อนข้างไกล และถนน
ก�าลังอยู ่ระหว่างการตัดขยาย พี่นันขับไป 
ไม่รีบร้อน นายกฯ สมยศพูดถึงโปรแกรม 
วันนี้คร่าวๆ ผมดูตามในใบรายละเอียด เรา
อยู่ที่บ้านนาทอนตลอดวัน...
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน

สุกัลยา สอเหลบ
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เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวหมู่บ้าน ถนนคอนกรีต
สองเลนเรียบลื่น เพียง 200 เมตรจากปาก
ทางเข้า ก็ถึงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน 
ตวัอาคารคล้ายห้องแถว หน้าแคบแต่ลกึ พีน่นั
เลี้ยวเข้าซอยข้างศูนย์ฯ แล้วหยุดรถท่ีประตู
ทางเข้าด้านหลัง ผมมองเข้าไปเห็นส่วนท่ี 
ต่อขยายเป็นโรงอาหาร

“เดก็ๆ ก�าลงัจะเริม่ท�ากิจกรรมหน้าเสาธง 
เดีย๋วเสรจ็แล้วค่อยคยุกนันะคะ” ครผูู้ดแูลเดก็
บอกกับนายกฯ สมยศ

ผมใช้โอกาสนี้เก็บภาพกิจกรรม หลัง
เคารพธงชาต ิครูน�าเด็กกล่าวค�าปฏิญาณต่อ
พระผู้เป็นเจ้า จากนัน้จงึทยอยกนัเข้าห้องเรยีน

สกัุลยา สอเหลบ ครผูู้ดแูล และรกัษาการ
หัวหน ้าศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กบ ้านนาทอน  
ปลกีตวัมานัง่คยุกบัผมท่ีโต๊ะหินด้านหน้า ก่อน
เริ่มการสนทนา นายกฯ สมยศแนะน�าให้ผม
รู้จัก อัมพร บุญคง เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาทอน ผู ้เป ็นหัวเรี่ยว
หัวแรงของการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้

“ปีนี้มีเด็กเยอะไหมครับ” ผมเริ่มถาม

ค�าตอบของครสุูกลัยาท�าให้ผมเลกิคิว้อยู่
ครู่หนึ่ง เด็กในความดูแล 90 คน ถือว่าสูง
มาก ขณะท่ีมีครูอยู่เพียง 5 คน ตัวเลขของ
ศนูย์แห่งนีแ้ตกต่างจากในพืน้ท่ีอืน่ๆ ท่ีผมเคย
เจอ หลายแห่งจ�านวนเดก็น้อยกว่าท่ีนีเ่กินครึง่

ท่ีนี่ถือเปน็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในต�าบลนาทอน พี่อัมพรเท้าความ  
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2528 โดยแกนน�าหมู่บ้าน 
ร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
ใช้สถานท่ีอ่านหนังสือของหมู ่บ้านเพื่อรับ
เล้ียงเด็กก่อนเกณฑ์ และอาศัยเก็บเงินจาก 
ผู้ปกครองมาเป็นทุนในการท�าศูนย์ฯ

ต่อมาในปี 2534 กรมการพัฒนาชุมชน
เข้ามาช่วยเหลือ โดยสร้างอาคารหลังนี้ให้ 
รวมถงึสนบัสนนุค่าจ้างคร ูอาหารกลางวนัเดก็ 
กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2546 ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับถา่ยโอน 
ศนูย์พฒันาเดก็เล็กท่ัวประเทศมาอยู่ในสังกดั 
และจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน นม 
ส่ือการศึกษา ตลอดจนค่าจ้างครู มาไว้ท่ี 
หน่วยงานในสังกัดอย่าง อบต.นาทอน

(สองจากซ้าย) อัมพร บุญคง
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ครูสุกัลยาบอกว่า หลักสูตรการเรียนรู้
เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประกอบดว้ย 4 สาระการเรียนรู้ และ 6 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ท้ังนี้มิได้เป็นการ
บังคับ หากแต่เป็นแนวทาง ครูสามารถ
สร้างสรรค์กิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วย 
การเรียนรู้ได้

“คณะครเูราเคยไปเรยีนรู้จากศนูย์พฒันา
เด็กเล็กท่ีโดดเด่น เห็นพื้นท่ีเขากว้างขวาง 
สร้างสรรค์อะไรได้มาก แต่ของเราไม่มีพื้นท่ี
เหลอืแล้ว รปูทรงของเราเหมือนตกึแถว ขยาย
ไมไ่ด้ ท่ีดินด้านหลัง ชาวบ้านและ อบต. 
นาทอนช่วยกันซื้อมา ก็ต่อเติมเป็นโรงอาหาร 
ทีนี้มานั่งคิดดู บ้านเรามีแหล่งเรียนรู้ เราพา

เด็กออกไปเรียนรู้ข้างนอกได้ สร้างข้อตกลง
ร่วมกับเด็ก อย่างพาไปสวนยางพารา ครูไป
ส�ารวจแล้ว ไม่รก ให้เดก็ใส่ชดุท่ีรดักมุ เดนิไป
เป็นแถว ระหว่างทางเขาได้เรยีนรู้หลายอย่าง 
พบปะผู้คน กลบัมาจดักิจกรรมต่อในห้อง แบ่ง
เด็กเป็นกลุ่ม ให้เขาวาดส่ิงท่ีเห็นลงกระดาษ 
เด็กๆ วาดต้นยาง ถ้วยรับน�้ายาง กระต๊อบ  
ครรูบัไม้ต่อจากตรงนัน้ บอกเขาว่าแต่ละอย่าง
คืออะไร” ครูสุกัลยาเล่าอย่างออกรส 

พาเดก็ออกไปแล้ว กพ็าผู้ใหญ่เข้ามาด้วย 
ครสุูกลัยาเล่าต่อทันที ทางศนูย์ฯ เชญิปราชญ์
ชาวบา้นเขา้มาสอนท�าขนม เช่น ข้าวหลาม 
ขนมบูหลู หรือขนมไข่ นอกจากนี้ยังมีการ- 
ละเล่นพื้นบ้าน และเพลงกล่อมเด็กพื้นถิ่น
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“ตอนเข้ามาผมเห็นถังขยะเก่าท่ีแปร
สภาพเป็นกระถางตน้ไม้ อันนี้เป็นกิจกรรม
ของเด็กๆ ด้วยหรือเปล่าครับ” ผมตั้งค�าถาม

ครูสุกัลยาพยักหน้า ก ่อนบอกผมว่า 
“ถนนท่ีน้องเข้ามาเป็นทางส่วนบคุคล เจ้าของ
ยนิยอมให้เราใช้ ไม่มรีถผ่านเข้ามา เราพาเดก็
ไปท�ากิจกรรมได้เต็มท่ี ในวันส�าคัญ เราจะ
เชญิผู้ปกครองมาร่วมปลกูด้วย และผกัเหล่านี้ 
เราให้แม่ครัวเอามาท�าอาหาร”

ผมดูเมนูอาหารกลางวัน ทุกวันเด็กต้อง
ได้รับสารอาหารครบถ้วน เสริมด้วยผลไม้ 
และขนมพืน้บ้าน ครสุูกลัยาเสรมิว่า ท่ีนีจ่ดัให้
มผีลไม้ 3 วัน ท่ีเหลอือกี 2 วัน เป็นขนมหวาน
พื้นบ้าน

“เดก็ๆ แถบนีเ้ป็นลูกหลานของคนนบัถอื
อิสลามทั้งหมดเลยหรือครับ” ผมถามอีก

หลงัจากพยกัหน้าแทนค�าตอบ ครสุูกลัยา
คงจับสายตาผมได้ว ่าจ ้องมองไปยังแถว 
หมวกกันน็อกที่แขวนเรียงอยู่บนก�าแพง

“อนันัน้เป็นจุดเน้นของศนูย์เรา ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่ง ต่อให้เป็นทาง
ใกล้ แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลา เรา
เลยประชุมผู้ปกครอง ขอความร่วมมือซื้อ
หมวกกันน็อกให้บุตรหลานใส่ แล้วมาถอด
เก็บที่นี่” ครูสุกัลยาเล่า

ผมว่าส่ิงนี้น ่าสนใจมาก เรียกว่าปลูก 
จิตส�านึกกันตั้งแต่เด็กเลย ได้รู ้จักหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบ เห็นแล้วก็ชื่นใจ...
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บ้ำนท่ำข้ำมควำย 
หมู่ที่ 6

บ้านท่าข้ามควายอยูล่ึกเขา้มาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอน ไฮไลต์ของบ้านนี้
อยู่ท่ีการท่องเท่ียว เพราะเขตแดนตดิกบัทะเล
อนัดามนั ความน่าสนใจอกีอย่างคอื หมู่บ้านนี้
สามารถ ‘แกหรา’ ได้อย่างน่าท่ึง เป็นระบบ
ระเบียบมากทีเดียว...



นาทอนแกหรา | 57 



58 | นาทอนแกหรา

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน

สุภาวดี ลาทัพ และพิศสมัย ละเมาะ
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เราผ่านถนนดินท่ีโอบล้อมด้วยต้นปาล์ม 
จนมาถึงท่าลงเรือ ท่ีนั่นผูใ้หญสู่ตรรอเราอยู่ 
ผมทราบชือ่ของผู้ใหญ่บ้านจากนายกฯ สมยศ 
อันที่จริงคือได้ยินตอนนายกฯ คุยโทรศัพท์

ลงจากรถมีชาวบ้านมาต้อนรับ แม่บ้าน
สองคนน�าผมไปยังแพริมน�้า บนแพมีโต๊ะ 
เรียงต่อกันยาว เก้าอี้เสียบพร้อม ผมสังเกต
ด้านหน้ามีเวที เข้าใจว่าคงเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมสันทนาการเวลามีคนมาเยือน

ท่ีตามมาคอื วิสตูร ประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าข้ามควาย เขานั่งลงตรงข้ามผม เช่นเดียว
กับแม่บ้านทั้งสองที่น�าผมมา

“สงสัยไหมว่า ท�าไมถึงชื่อบ้านท่าข้าม- 
ควาย” ผู้ใหญ่วิสูตรพูดขึ้น ผมพยักหน้า เขา
จงึเท้าความให้ฟัง “ในสมยัก่อน อ�าเภอทุ่งหว้า
เป็นศูนย์กลางความเจริญของแถบนี้ มีท่า
เทียบเรือส�าเภาอยู่ บริเวณอ�าเภอจึงมีพ่อค้า
คนจีนมาท�าการค้า ส่วนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ที่นี่ 
แถบนั้นจึงมีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
เหมือนของภูเก็ต แต่ก็เหลือนอ้ยแล้ว ทีนี้ 
แถบนี้ เดิมเลี้ยงควายกันมาก ยุคนั้นไม่มีสวน
ยางพาราแบบนี้ เป็นท่ีนา เป็นทุ่งเล้ียงสัตว์  
คนมักจูงควายมาเลี้ยงกันแถบบ้านเรา ให้
ควายว่ายน�้ามา”

น่าสนใจทีเดยีว เช่นเดยีวกบัวถิชีวีติปัจจุบนั
ของชาวบ้านที่นี่ นายกฯ สมยศบอกผมตอน
อยู่บนรถว่า ผู้ใหญ่วิสูตรเป็นคนรุ่นใหม่ คิด
เร็ว ท�าเร็ว ที่ส�าคัญคือคดิดีด้วย 

ก่อนเข้าเรื่อง ผู้ใหญ่วิสูตรแนะน�าให้ผม
รู้จักกับผู้ช่วยท้ังสองคน พิศสมัย ละเมาะ 
และสุภาวดี ลาทัพ ท้ังสองเป็นกรรมการ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนี้ถือเป็นของใหม่ เพิ่ง

ก่อตั้งได้ประมาณ 1 ปี ผู้ใหญ่วิสูตรเล่า ทาง
หมูบ่ ้านขออนุญาตใช้อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนบ้านท่าข ้ามควาย ซึ่งปดิตัวไป
เนื่องจากยุบรวมกับโรงเรียนอื่น มาท�าเป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจัดจุด
สาธติ ทั้งการเลี้ยงเป็ด ไก่ และปลาดุก

“จุดสาธิตการท�าปุ๋ยหมัก การปลูกผัก
สวนครัว เพื่อให้ชาวบา้นพึ่งพาตนเอง แล้ว 
เรายังดัดแปลงอาคารเรียนเปน็ห้องเรียน 
ภาคทฤษฎี มีท่ีพัก อาหาร ขนมพ้ืนบ้าน  
จัดวางสินค้าชุมชนของกลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่ม
ขนมเปี๊ยะ กลุ่มกะหรี่ปั๊บ ทุกอย่างหมุนเวียน
ภายในชุมชน” ผู้ใหญ่วิสูตรกล่าว

“นี่เห็นก�าลังติดแอร์ใช่ไหม” นายกฯ 
สมยศพดูขึน้ ก่อนหันมาทางผม “ถ้าเสรจ็แล้ว 
ผมก็ว่าจะพาผู้ที่มาเรียนรู้เข้าพักที่ศูนย์ด้วย”

“แล้วในส่วนของการท่องเท่ียวล่ะครับ” 
ผมสงสัย

ผู้ใหญ่วิสูตรอธิบายว่า เมื่อมีศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ทุกอย่างจึงไปตั้งต้นที่นั่น

“ไม่ว่าจะมาด้วยวัตถปุระสงค์อะไร เราไป
เจอกันท่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชนก่อน ถ้าต้องการ
เรื่องท่องเท่ียวล้วนๆ เรามีแพ็กเกจให้ ถ้า
ต้องการเรียนรู้ครึ่งวันเช้า แล้วค่อยเที่ยวครึ่ง
วันบ่าย ก็จัดให้ได้เช่นกัน อาหารการกินบอก 
เรามแีม่บ้านฝีมอืด ีไม่ต้องไปกินแพงตามร้าน
อาหาร ของทะเลสดใหม่ เราหาให้ได้” ผู้ใหญ่
วิสูตรน�าเสนอ

“ส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวทางทะเล 
ใช่ไหมครับ” ผมถามต่อ

ผู้ใหญ่วิสูตรพยักหน้า ก่อนไล่เรียงให้ฟัง
ว่าการท่องเท่ียวมี 7 จุดด้วยกัน ไฮไลต์คือ 
สันหลังมังกร เหมือนทะเลแหวกของทาง
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กระบี่ เป็นเนินทรายท่ีโผล่พ้นผิวน�้าขึ้นมา  
จุดท่ีสองพาไปดูปูก้ามดาบ จุดท่ีสามไปให้
อาหารนกเหยีย่ว จดุท่ีส่ีไปดฟูอสซลิท่ีเขาตะบนั 
จุดท่ีห้าไปดูสุสานหอย จุดท่ีหกไปดูค้างคาว
แม่ไก่นับแสนบินออกจากรัง และจุดท่ีเจ็ด 
ล่องแพดูวิถีชีวิตป่าชายเลน ประมงพื้นบ้าน

“ค้างคาวแม่ไก่นีต้่องไปตามเวลา ตอนเยน็ 
ประมาณหกโมงครึ่ง ใช่ไหมผู้ใหญ่” นายกฯ 
สมยศพูดขึ้น

กิจกรรมทุกอย่างมีคณะกรรมการ 25  
คนคอยดูแล ในจ�านวนนี้มีแกนน�าหมู่บ้าน 
เจ้าของเรือ แม่บ้าน แล้วยังมีสมาชิกอีก
จ�านวนหนึ่ง ทุกคนลงหุ้นร่วมกัน มีการออม
เงิน ผู้ใหญ่วิสูตรบอกเพ่ิมเติมว่า ในกลุ่มมี 

ข้อตกลงว่ารายได้ท่ีเข้ามา หลงัจากหักค่าเรอื 
ค่าไกด์ ค่าแรงท�าอาหาร และต้นทุนต่างๆ แล้ว 
ท่ีเหลอืจะน�าเข้ากลุ่ม เพือ่ใช้พฒันางานต่อไป

“มีการท่องเท่ียวแบบนี้ ยังกรีดยางไหม
ครับ” ผมถามอีก

“ทุกคนยังกรีดยาง แต่ท่ีการท่องเท่ียว 
เข้ามาแทนท่ีคอืประมง เพราะเราเอาเรอืประมง
มาท�าการท่องเท่ียว แล้วเรือนี่เราหมุนเวียน
กัน ตอนนี้มีเจ็ดล�า เราจัดคิวไว้ วนไปเรื่อยๆ 
ไม่มีการซ�้าการแซง” ผู้ใหญ่วิสูตรตอบผม

เรือ่งของผู้คนท่ีเข้ามานัน้ ผู้ใหญ่วสูิตรเล่า
เสรมิว่า บ้านท่าข้ามควายเป็นชมุชน 1 ใน 23 
แห่ง ของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(CBT) เขตอันดามัน และล่าสุดชุมชนบ้าน 

วิสูตร ประกอบ
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ท่าข้ามควายยังได้รับเลือกเป็นคลัสเตอร์
อันดามัน หรือเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ของ
กรมการท่องเท่ียว สองหน่วยงานนีเ้ป็นสะพาน
พานักท่องเท่ียวเข้ามาท่ีบ้านท่าข้ามควาย
จ�านวนมาก ยังไม่รวมหน่วยงานอย่าง อบต.
นาทอน ที่พร้อมสนับสนุนเช่นเดียวกัน

“ถ้าเท่ียวท้ังหมด คดิค่าใช้จ่ายยงัไงครบั” 
ผมถามเผื่อคนสนใจ รวมถึงตัวเองด้วย

ผูใ้หญ่วิสูตรแจกแจงว่า ถ้าไปครบทุกท่ี 
ต้องไปทั้งวัน คิดค่าใช้จ่ายคนละ 600 บาท 
ขั้นต�่า 4 คน รวมอาหารไปกินบนเกาะด้วย 
แต่ถ้ามีเวลาครึ่งวัน ไปได้ไม่ครบ ต้องมาดู
โปรแกรมกันว่าต้องการไปจุดใดบ้าง คิด 
ค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท ขั้นต�่า 4 คน ส่วน

ถ้ามาน้อยจะคิดราคาเหมา เริ่มต้นที่ 1,500 
บาท นอกจากนี้ ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านได้งบของ
กรมการท่องเที่ยวมา 90,000 บาท เลยได้
ท�าป้ายเช็คอิน ซื้อเส้ือชูชีพ 64 ตัว และ
จักรยาน 10 คัน ถ้าปีนี้ได้งบเพิ่มเติม จะซื้อ
เรือแคนูมาเพิ่ม

“เรามีไกด์เยาวชนด้วย” พี่พิศสมัยเสริม
ฟังดูน่าสนใจ แต่ท่ีมาน่าสนใจยิ่งกว่า 

ผู้ใหญ่วิสูตรดึงกลุ่มเยาวชนมาเข้าโรงเรียน
เยาวชนในวนัเสาร์และอาทิตย์ เพือ่เรยีนรู้และ
ร่วมท�ากิจกรรม โดยทุกปีจะให้เดก็มาเข้าค่าย 
3 วัน 2 คืน นอกจากโรงเรียนเยาวชนแล้ว  
ยงัมโีรงเรยีนผู้สูงอายขุองหมู่บ้านด้วย สมกบั
เป็นหมู่บ้านแกหราจริงๆ...
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กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผมลืมบอกไปเลยว่า ท่าลงเรือนี้เป็นแนว
ของคลองเปรีย มีต้นทางมาจากบ้านนาทอน 
หมู่ที่ 1 ต่อมายังบ้านเปรีย หมู่ที่ 2 และบ้าน
ท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้าย
ก่อนออกอันดามัน สองฝั่งคลองโอบล้อม 

ด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
“จ�านวนกี่ไร่ครับ” ผมถามผู้ใหญ่วิสูตร
ไมต่้องค�านวณเลย เขาตอบผมทันทีว่า 

เฉพาะในเขตพื้นท่ีบ้านทา่ข้ามควายมีอยู ่
2,000 ไร่ เป็นป่าโกงกางท้ังหมด ความ- 
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อุดมสมบูรณ์เกิดจากชาวบา้นช่วยกันดูแล 
โดยมีคณะกรรมการ 25 คน ชุดเดียวกันกับ
กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชน คอยดูแลปกป้อง
รักษาป่าชายเลน รวมถึงผืนน�้าล�าคลองสายนี้

“อันนี้เล่าให้ฟัง ตามวิถีป่าโกงกาง มัน
ต้องตาย แล้วต้องไม่แน่นมากจนเกินไป เพื่อ
ให้แสงแดดส่องถึงบ้าง ดังนั้นถ้าชาวบ้าน
อยากได้ไม้โกงกางไปใช้สอยท�าเล้าเป็ดเล้าไก่ 
เราอนุญาต แต่ต้องตัดไม้ที่ได้อายุขัยของมัน 
และห้ามเลยถ้าจะเอาไปท�าการค้า กรรมการ
จะคอยตรวจสอบดูแล” ผู้ใหญ่วิสูตรเล่า

เมือ่น�าไม้ไปใช้สอย กต้็องปลกูเพิม่ ท่ีบ้าน
ท่าข้ามควายมีกิจกรรมปลูกป่าทุกปี ซึ่งชาว- 
บ้าน ตลอดจนลกูหลาน จะมาร่วมท�ากิจกรรม

“ล�าพังชาวบ้านตัดไปใช้สอย ไม่หาย แต่
ถ้าสัมปทานมา หายหมด เพราะไม้โกงกางเป็น
ไม้ที่เอาไปท�าถ่านดี” นายกฯ สมยศเสริมขึ้น

นอกจากไม้แล้ว ป่าชายเลนยังเป็นท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์ป่าอย่างลิง และอาหารของ
ชุมชนอย่างกุ้ง หอย ปู ปลา ก็อุดมสมบูรณ์

ในหมู่บ้านยังมีกลุ ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บ้าน 
หรือ ทสม. มากกว่า 70 คน ท�างานร่วมกับ
ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์จาก
พื้นท่ีจริง ผู้ใหญ่วิสูตรบอกว่า แนวทางการ
อนุรักษ์นี้ด�าเนินมา 3 ปีแล้ว และต้องคงอยู่
ต่อไปรุ่นสู่รุ่น

“วันนี้กี่ค�่า เห็นสันหลังมังกรไหมผู้ใหญ่” 
นายกฯ สมยศถามขึ้น

ผมไม่ค่อยเข้าใจหลกัการนบัค�า่เท่าไรนกั 
พยายามท�าความเข้าใจ แต่ก็ยังต้องใช้เวลา 
ผู้ใหญ่วิสตูรนับนิ้ว แล้วตอบนายกฯ สมยศว่า 
เห็นตั้งแต่ 11.00 น. ผมช�าเลืองมองนาฬิกา 
ใกล้ได้เวลาแล้ว

“เดี๋ยวเราไปหาผูใ้หญ่ชัยก่อน แล้วค่อย
ไปกัน” นายกฯ สมยศบัญชาการ...
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บ้ำนเปรีย 
หมู่ที่ 2
บ้ำนเปรีย 
หมู่ที่ 2
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ผู้ใหญ่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเปรีย หมู่ที่ 
2 แต่แทนท่ีเราจะขึน้รถมุ่งไปตามถนน นายกฯ 
สมยศอยากให้ผมเห็นธรรมชาตขิองป่าชายเลน 
จึงขอให้ผู้ใหญ่วิสูตรพาล่องเรือย้อนกลับขึ้น
ไปแทน...
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กลุ่มเรือพลีดรักษ์คลองเปรีย

เรือติดเครื่องยนต์ค�าราม ก่อนแล่นย้อน
กลับขึ้นไปทางต้นน�้า ลมโบกพล้ิวตีหน้าและ
ตัวจนรู้สึกกระปรี้กระเปร่า แม้อยู่ท่ามกลาง
แดดจัดจ้าตามแบบฉบับของพื้นท่ีร้อนชื้น
อย่างภาคใต้ เราใช้เวลาล่องเรอืไม่ถงึ 10 นาที 
ก็มาถึงหัวโค้งหักศอกขวา เพิงพักต่อยื่นออก
มาในน�้า เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ผมเห็น 
ชาวบ้านนัง่ออกนัอยู่บนนัน้ ด้านข้างเป็นอู่เกบ็
เรือพลีด ใช้ไม้โกงกางขึ้นโครง

เสียงเครื่องยนต์ดับลง ผู้ใหญ่วิสูตรใช้ขา
ยันกับเสาของเพิงพักเพื่อช่วยชะลอความเร็ว 
ชาวประมงเรือเล็กมาช่วยรับตัวเรือเทียบเรือ 
เพราะมีเรือเล็กล�าหนึ่งจอดชิดอยู่ นายกฯ 
สมยศเดินข้ามจากเรือท่ีเรานั่งไปยังเรือเล็ก 
แล้วปีนข้ึนบันไดไปท่ีเพิงพัก ผมท�าตามด้วย
ความทุลักทุเล ในท่ีสุดก็มารวมกับทุกคน 
ข้างบน

ธรรมเนยีมของคนท่ีนี ่พวกเขามกัชวนดืม่
กาแฟ ส่วนใหญ่ดื่มกาแฟด�าใส่น�้า ผมว่า 
เข้มเกินไปเลยบอกผ่าน ชายคนท่ีนั่งห้อยขา
อยู่ทางขวามือของผมคอื ลือชยั จโิส๊ะ ผู้ใหญ่
บ้านเปรีย หมู่ที่ 2 ส่วนคนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายคือ 
สุณี จิโส๊ะ พี่ชายของผู้ใหญ่ชัย ท่ีเหลือคือ
เหล่าสมาชกิกลุ่มเรือพลีดรักษ์คลองเปรีย

เรือพลีดเป็นเรือขนาดเล็ก ความยาว
ประมาณหนึ่งเมตรเศษ ลักษณะเด่นอยู ่ท่ี 
ส่วนหัวตัดแหลม ท�าให้เคลื่อนที่บนผิวน�้าที่มี
คลื่นได้ดี บังสุณีบอกว่า เวลาแล่นบนผิวน�้า 
ส่วนแหลมนีจ้ะยกหัวเชดิขึน้ ลอยอยู่บนผวิน�า้ 
ต้องใช้ทักษะความช�านาญในการบังคับมาก

เหตุ ท่ีชาวบ ้านรวมตัวกันเป ็นกลุ ่มนี้ 
ผู้ใหญ่ชยัย้อนความให้ฟังว่า แต่เดมิป่าชายเลน
บรเิวณนีถ้กูท�าลาย มคีนนอกมาลักลอบตดัไม้ 
ท�าเป็นธุรกิจ แล้วยังมีเรืออวนรุนลอบเข้ามา
ในเขตป่าชายเลน

กลุ่มเรือพลีดรักษ์คลองเปรีย
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“ป่าหาย สัตว์น�้าหาย เลยเป็นท่ีมาให้ 
พวกเราตั้งกลุ่มช่วยกันรักษาทรัพยากรของ
ชุมชนเรา” ผู้ใหญ่ชัยกล่าว

นัน่เป็นท่ีมาของอู่เรอืพลดีแห่งนี ้ชาวบ้าน
ท่ีท�าประมงเรือพลีด 40 กวา่คน ลงขันเงิน 
และร่วมแรงช่วยกนัสร้างจดุจอดเรอืแห่งนีข้ึน้ 
ยามท่ีออกเรือหาปลา ถ้าพบเห็นความ- 
ผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้น�าฝ่ายปกครอง

“กลางค�า่กลางคนื จะมีคนของเรานอนอยู่
ที่นี่ กันเรือที่แอบเข้ามา” บังสุณีพูดขึ้น

หลังจากตั้งกลุ ่มได้เกือบ 2 ปี ชุมชน
สามารถกนัเรอือวนรนุท่ีลักลอบเข้ามาในเขต
ต�าบลนาทอนได้ เช่นเดยีวกบักลุ่มคนท่ีเข้ามา
ลักลอบตัดไม้

“เอาจริงๆ เราเห็นมาตลอดแหละ แต่เรา
ไม่กล้าพูด พอผู้ใหญ่ชัยคิดเรื่องรวมตัว สร้าง
จดุจอดเรอื อย่างน้อยให้พวกท่ีลกัลอบเห็นว่า
ชาวบ้านเขาอยู่กันเยอะ แล้วเขาไม่ยอมอีก  

กเ็กิดความย�าเกรงกนั” บงัอกีคนช่วยเสรมิให้
นอกจากนี้ พวกเขายังร่วมแรงปลูกป่า

เพิ่มทุกปี เมื่อป่าสมบูรณ์ ก็เกิดก่อความ- 
อุดมสมบูรณ์ไปท่ัว ทุกวันนี้ชาวบ้านได้ท�า
ประมงในช่วงท่ียางพาราราคาไม่ดี รวมถึง 
ช่วงที่ยางผลัดใบ

“ตรงช่วงคลองท่ีเรานั่งอยู่นี่ ผมเคยตก
ปลากะพงขาว ตวัละส่ีกิโลกรมัได้นะ กิโลหนึง่
กเ็ป็นร้อยแล้ว ยงัไงออกเรอืกต้็องได้ อย่างน้อย
ก็ปลาดุกทะเล” บังคนเดิมพูดด้วยรอยยิ้ม

“เอาไปขายที่ทุ่งหว้าหรือครับ” ผมถาม
“ไม่ต้องไปไหนไกลเลย วางขายตามบ้าน

ก็หมดแล้ว” บังสุณีบอกผม
ผมไม่ได้ถามอะไรต่อ เพียงแต่ถามไถ ่

สารทุกข์สุกดิบ และมองพวกเขาล้อมวงดื่ม
กาแฟไปคุยไป กระท่ังนายกฯ สมยศ เป็น 
ผู้กล่าวค�าขอบคุณและบอกลา...

ลือชัย จิโส๊ะ สุณี จิโส๊ะ



68 | นาทอนแกหรา

สันหลังมังกร

หลังจากได้รับข่าวไม่สู้ดีนัก ท�าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม นายกฯ สมยศค�านวณ
เวลาแล้ว เลยขอให้ผู้ใหญ่วิสูตรพาผมล่องเรอื
ออกทะเล เพื่อไปชมสันหลังมังกร

เรือเลาะผ่านคลองเปรีย สองฝั่งเป็นป่า
ชายเลน อดุมสมบรูณ์จนแลดหูนาตา เราสวน
กับเรือเล็กท่ีออกหาปลา เสียงคนเรือตะโกน
ทักทายและสอบถามผลประกอบการจึงดัง

แข่งกับเครื่องยนต์ นายกฯ สมยศแปลงรา่ง
เป็นไต้ก๋งบนเรอืประมงท่ีเปลีย่นมารบัคนออก
ท่องเท่ียว หลังพิงเสากระโดงยืนท้าแดดลม 
ไม่เกรงกลัว ประมาณ 10 นาที เราก็ออกสู่
น่านน�้าอันดามัน

ผิวน�้าเลื่อมยามต้องแสงแดดตอนใกล้
เที่ยง บริเวณฝั่งน�้าทะเลเป็นสีเขียว ต้องออก
ไปไกลจึงจะเห็นเป็นสีฟ้าใส ธรรมชาตมิคีวาม- 
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พิสดารในตัว ทั้งที่เป็นทะเลผืนเดียวกันแท้ๆ
ด้านขวานั้น ผู้ใหญ่วิสูตรชี้ให้ผมดูเกาะ 

สะบนั เขาลกูเดยีวบนนัน้เรยีกกนัว่าเขาสะบนั
ตามชื่อเกาะ หรือเรียกเกาะตามชื่อเขา อันนี้
ผมไม่แน่ใจ แดดแรงตกกระทบกับละอองน�้า
ในอากาศจนขึ้นฝ้าไปท้ังแผ่น เขาสะบันจึงดู
พร่ามัวในยามนี้ แต่นี่ยังมิใช่เวลาของมัน  
ต้องช่วงเย็นย�่าห้าโมงนั่น ภาพรวมจึงสวย 
และใกล้เวลานัดหมายกับฝูงค้างคาวนับ 
แสนตัวที่บินออกหากินยามค�่าคืน

ผู ้ใหญ่วิสูตรชี้ให้ดูเส้นสีทองท่ีทอดตัว
ขนานอยู่ไกลออกไป นัน่คอืจดุหมายปลายทาง
ของเรา ยิ่งเรือเข้าใกล้ยิ่งเห็นชัด ยามท่ีคล่ืน
ซัดเข้าหา ความท่ีผืนทรายไม่เรียบเสมอกัน 
เลยเห็นริ้วคลื่นว่ิงจากฝั่งท่ีเนื้อทรายกวา้งไป
หาส่วนแคบ เหมือนมังกรแหวกว่ายอยู่ในน�้า

เสียงเครื่องยนต์ดับลง เป็นหน้าท่ีของ
สายลมท่ีพัดเราเข ้าหาผืนทราย กระท่ัง 
ท ้องเรือสัมผัสกับทราย ผู ้ใหญ่วิ สูตรจึง
กระโดดลงไป พร้อมเอาบันไดต่อหัวเรือให้
พวกเราใช้ลง เนื้อทรายใกล้ฝั่งไม่ละเอียด
เหมอืนตามเกาะท่ีอยู่ไกล ผมเดนิไปจนสุดทาง
สันหลังมังกร หันมองกลับไป เห็นนายกฯ 
สมยศกับผู้ใหญ่วิสูตรก�าลังสนุกกับการให้ริ
เก็บภาพจังหวะกระโดด เหมือนวัยรุ่นไม่มีผิด

เมื่อเก็บภาพได้เป็นท่ีพอใจ ครบทุกมุม 
ท่ีคิดออกตอนนั้น จนมั่นใจว่าไมม่ีอะไรท่ีลืม
หรือพลาดไป ผมจึงเดินกลับไปสมทบกับ 
ทุกคนท่ีจุดจอดเรือ จาก 7 จุดท่องเท่ียว  
ผมได้มาใกล้ชิด 1 จุด ไว้ต้องหาเวลามาเที่ยว
ให้ครบโปรแกรม...
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บ้ำนทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 8 (อีกครั้ง)
บ้ำนทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 8 (อีกครั้ง)
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อิ่มท้องจากมื้อกลางวัน ผมมีนัดท่ีบ้าน
ทุ่งใหญ่อีกครั้ง ครานี้เป็นศูนย์การเรียนรู ้
ชุมชนท่ีตั้งอยู่ริมถนนหลวง ผ่านไปผ่านมา
หลายรอบแล้ว ตอนนี้จึงได้แวะ และแวะ 
ค ่อนข ้างนานเสียด ้วย เพราะมีอะไรท�า 
หลายอย่าง...
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ในมุมมองของผม หลงัจากได้รบัรู้เรือ่งราว
การ ‘แกหรา’ กระทั่งได้มาอยู่ที่นี่ แลกเปลี่ยน
เรื่องราวของสภาองค์กรชุมชนกับ สุพัศย์ 
มากยอด เลขานุการสภาองค์กรชุมชน เลย
ท�าให้พอเห็นภาพท่ีกว้างข้ึน เวทีชนัชท่ีีนายกฯ 
สมยศ ผู้น�า ตลอดจนชาวบ้านหลายคนพูดถึง 
ท่ีนี่ดูเหมือนเปน็จุดเริ่มตน้ หรือรากฐานของ
เรื่องราวเหล่านั้น

เวทีชันชีไม่ใช่เวทีทางการ ระดับที่มีผู้คน
จากต�าแหน่งต่างๆ มาร่วม เอาเข้าจริงแล้ว 
ทุกคนถอดหัวโขนมานั่งพูดคุยกัน ไม่มีท่าน 
ไม่มีคุณ มีแต่ ‘เรา’ ชาวบ้านท่ีมารวมตัวกัน 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน และ 
เรื่องราวจากเวทีที่ไม่เป็นทางการนี้ ก็เดินเข้า
สู่เส้นทางท่ีควรจะเป็นในล�าดบัต่อไป ผ่านเวที
ท่ีมีความเป็นทางการมากขึ้น เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้คนในต�าแหน่งต่างๆ หารือต่อจนผลิดอก
ออกผลเป็นนโยบาย แนวทาง วิธีการ และมา
สู่เรื่องของงบประมาณ

พ่ีสุพัศย์เท้าความให้ผมฟังว่า เมื่อ 10 
กว่าปีก่อน ทางพฒันากรเข้ามารวมตวัชาวบ้าน
ท่ีมีจิตอาสา ท้ังผู้น�าโดยต�าแหน่ง และผู้น�าโดย
ธรรมชาติ ชาวบ้าน จัดตั้งเป็นสภาองค์กร
ชุมชน มีคณะกรรมการเป็นตัวแทนจากทุก

หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน เพื่อมาพูดคุยกัน 
สร้างความเป็นหนึ่งเดียว

“สภานี้เปดิกว้างให้ทุกคนเข้ามาพูดคุย 
ทุกเรือ่งภายในชมุชน จะเรือ่งสุขภาพ เศรษฐกิจ 
การศกึษา สังคม ส่ิงแวดล้อม ชวิีตความเป็นอยู่ 
กลุ่มในหมู่บ้านท่ีมีปัญหาเรื่องการขับเคล่ือน 
ก็มาแลกเปล่ียน ขอรับค�าแนะน�า เรียนรู ้ 
ร่วมกัน แล้วเรื่องราวจากเวทีนี้ ท่ีสุดแล้วจะ
ออกไปสู่เวทีทางการอีก เพราะเรามีคนจาก
ทุกส่วนเข้ามา” พี่สุพัศย์เล่า

พวกเขาก�าหนดให้วนัท่ี 25 ของทุกเดอืน
เปน็วันรวมตัวกัน โดยก่อนมีสถานท่ีท�าการ
ถาวรแบบนี ้พีสุ่พศัย์บอกว่า สภาองค์กรชมุชน
อาศัยการพูดคุยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน 
และสถานที่ราชการ

สภาองค์กรชมุชนได้รบัการหนนุเสรมิจาก
หลายหน่วยงาน อย่างเครือข่ายของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ
สภาองค์กรชมุชนจังหวดั ท้ังในเรือ่งค�าแนะน�า 
ตลอดจนงบประมาณที่มีมาให้ทุกปี

ท่ีผ่านมาสภาองคก์รชุมชนได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมมากมายในต�าบลนาทอน แต่ท่ีเห็น
เป็นรปูธรรม และไม่น่าเชือ่ว่าท�าได้ คงหนไีม่พ้น
เรื่องเครือข่ายกองทุนชุมชนต�าบลนาทอน...

สภาองค์กรชุมชน
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น่าเสียดายว่าวันนี ้บรรชา ชสูงัข์ ประธาน
เครือข่ายกองทุนชุมชนต�าบลนาทอนไม่อยู ่ 
แตไ่ม่เป็นไร เพราะพี่สุพัศย์เปน็เลขานุการ
เครือขา่ยกองทุนชุมชนด้วย และยังมี เมษินี 
ชูสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ

แนวคดิของเครอืข่ายกองทุนชมุชนต�าบล
นาทอนค่อนข้างกล้าหาญและทะเยอทะยาน 
สะท้อนผ่านสภาองค์กรชุมชน

“พัฒนากรคนเดียวกันนี่แหละร่วมกับ 

ชาวบ้าน เราคยุถงึแนวคดิการรวบรวมเมด็เงิน
ในต�าบลนาทอนจากกลุ ่มองค์กรในต�าบล 
มาอยู่ท่ีเดียวกัน เปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 
ทั้งต�าบล” พี่สุพัศย์เท้าความ

จากเวทีพดูคยุนดัแรกราวเดอืนพฤษภาคม 
2548 ยุคนั้นไม่มีสถานท่ีท�าการ จัดประชุม
ตามศาลาอเนกประสงค์ ขอความร่วมมอืจาก
กรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ใช้เวลาเนิน่นาน
ถึง 4 ปีจึงตกผลึกและมีความชัดเจน โดย 

เครือข่ายกองทุนชุมชนต�าบลนาทอน
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เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
ชุมชน 22 คน มีตัวแทนจากทั้ง 9 หมู่บ้าน 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 คน

“แล้วสถานที่ล่ะครับ” ผมถามขึ้น
เมษินีตอบผมว่า เดิมทีอาคารท่ีเรานั่ง 

กันอยู่นี้เป็นโรงซ่อมรถ เป็นท่ีดินสาธารณะ  
แต่ถูกท้ิงร้าง ทางพัฒนากรจึงเดินเรื่องขอ 
งบประมาณมา 1 ล้านบาท เพื่อปรับสถานที่
เป็นอาคาร ตัง้ชือ่ว่าศนูย์การเรยีนรู้ชมุชน และ
เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

“กินขนมจากก่อนไหม เดีย๋วจะหายร้อน” 
พี่สุพัศย์พูดขึ้น

ผมเห็นขนมจากวางอยู่ตรงหน้านานแล้ว 
แต่กไ็ม่กล้าถาม กระท่ังได้รบัค�าเชญิ จงึเอือ้ม
มือไปหยิบขนมท่ียังอุ่นมาแกะ กลิ่นใบจาก 
ข้าว และมะพร้าว เตะจมูกรุนแรง ผมลิ้มรส
หวานมัน กลืนลงท้อง แต่ชักเขิน เพราะมีผม
กินอยู่คนเดียว เลยกลับเข้าเรื่องดีกว่า

ในที่สุดกลุ่มองค์กรทั้งหมด 69 กลุ่ม ก็
น�าเงินมาฝากรวมกนัท่ีนี ่พีสุ่พศัย์บอกว่า ข้อดี
ของการท�าแบบนี้ คือแนวทางที่ชัดเจน ทั้งยัง
ช่วยยกระดับกลุ่มท่ียังไม่แข็งแรงให้ต่อเนื่อง
มัน่คง ท่ีส�าคญัท่ีสุด คอืชาวบ้านสามารถกู้ยมื
เงนิก้อนใหญ่จากเครือข่ายนี้

“ถา้ผมเข้าใจไม่ผิด ทุกกลุ่มเอาเงินมา
ฝากไว้ใช่ไหมครับ แทนท่ีจะไปฝากธนาคาร  
ก็เอามารวมท่ีนี่ แล้วกิจกรรมภายในกลุ ่ม 
เรื่องการปล่อยกู้ยืมก็ยังมีอยู่” ผมทวนเพื่อ
ความแน่ใจ

“ใช่ คือกิจกรรมกลุ ่มท�ากันตามปกติ  
แต่เงินสดท่ีคงเหลือในเดือนท�าการ ก็เอามา
ฝากไว้ท่ีเรา โดยเครือข่ายจะน�ามาปลอ่ยให้
ชาวบ้านกู้ยืม แต่ท้ังนี้ต้องผ่านการคัดกรอง
จากกรรมการเครือข่ายของหมู่บา้นก่อน ถ้า
สมาชิกคนนี้มีหนี้อยู่ที่ต้นทางแล้ว เราอาจจะ
ไม่พิจารณา แต่ก็มีข้อยกเว้น ถ้าสมาชิกมีหนี้
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ไม่มาก ส่งค่าบรกิารไม่มีขาดตกบกพร่อง แล้ว
มีหลักทรัพย์มาค�้าประกันเงินด้วย อันนี้เรา
สามารถปล่อยให้กู้ยมืได้” พ่ีสุพศัย์ขยายความ

“ก้อนใหญ่นีเ่พดานเท่าไรครบั” ผมถามต่อ
“สูงสุดสองแสนบาท สัญญากู้เงินปกติ 

เราจะท�าท่ีสองปี แต่ถ้ากู้เต็ม เราก็มาดูอีกที
ว่าจะช�าระคืนกันกี่งวด คิดค่าบริการร้อยละ
เจด็สิบห้าสตางค์ต่อเดอืน ทุกเดอืนต้องมาส่ง
ค่าบริการ” เมษินีช่วยตอบ

ส่วนเงินสดท่ีเหลือ เครือข่ายกองทุน
ชุมชนน�าไปฝากสหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า 
จ�ากัด ซึ่งคิดดอกเบี้ยให้ร ้อยละ 3 แล้ว 
เครอืข่ายกองทุนชมุชนจะคนืให้แก่กลุ่มต่างๆ 
ร้อยละ 2.5

ท่ีนี่ยังเปดิให้ชาวบ้านเข้าเป็นสมาชิก 
ในนามบุคคล โดยเปดิเป็นบัญชีออมทรัพย์ 
เมษินีบอกวา่ ตอนนี้เครือข่ายกองทุนชุมชน 
มีสมาชิก 612 คน จากทุกหมู่บ้านในต�าบล

นาทอน สามารถมาฝากหรือถอนได้ทุกวัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ 13.00-17.00 น.

“เรื่องหนี้นอกระบบนี้จะหายไป แล้วพอ
เงินมารวม เราเห็นภาพการเงินท้ังหมดของ
ต�าบล ใครที่มีปัญหา เราช่วยกันหาทางออก
ได้” พี่สุพัศย์กล่าวเสริม

ตอนนีเ้ดอืนธันวาคม เมษนิเีล่าว่า เครอืข่าย
ต้องเริ่มเคลียร์บัญชี เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่
สมาชิก นอกจากนี้ ก�าไรท่ีเครือข่ายกองทุน
ชุมชนบริหารจัดการได้จะกลับคืนสู่ชุมชน ทั้ง
ในรปูของทุนการศกึษา งานกฬีา และงานบญุ
ประเพณีต่างๆ

ฟังแล้วก็ชื่นชมกระบวนการสร้างการ- 
จัดการตนเองของต�าบลนาทอนเสียจริง ลอง
มีใครเลา่ถึงโมเดลลักษณะนี้ให้ผมฟัง ผมจะ
ตอบทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ท่ีต�าบลนาทอน 
ท�าให้ผมเปลี่ยนความคิด...

(จากซ้าย) กาลาโสม เวชสิทธิ์, สุพัศย์ มากยอด และเมษินี ชูสังข์
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กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลนาทอน

ผลผลิตท่ีงอกงามอีกอย่างหนึ่งของสภา
องค์กรชุมชน คือกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลนาทอน ซึ่งก่อร่างเค้าโครงมาในช่วง
เวลาเดียวกันกับเครือข่ายกองทุนชุมชน

สุวรรณ สิงห์อินทร์ ประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลนาทอน และรองนายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาทอน มานัง่อยู่กบั
ผมครู่หนึง่แล้ว และยงัมี กาลาโสม เวชสทิธ์ิ 
กรรมการกองทุนฯ มาร่วมด้วย

รองสุวรรณเท้าความว่า ช่วงที่ขับเคลื่อน
สภาองค ์กรชุมชน เรื่องหนึ่ ง ท่ีสนใจคือ
สวัสดิการ ด้วยแนวคิดชุมชนดูแลชุมชนด้วย
กัน จนได้ไปดูงานกับ ครูชบ-ชบ ยอดแก้ว  
ผู้บกุเบกิสวัสดกิารชมุชนไทย ครัง้แรกผ่านไป 
กลับมายังไม่มีแนวทางความเคลื่อนไหวท่ี
ชัดเจน แต่การท�าสวัสดิการชุมชนยังคงเป็น
ประเด็นส�าคัญในสภาองค์กรชุมชน

“เราไปคุยกันตามท่ีต่างๆ อนามัยบ้าง 
ศาลาอเนกประสงค์บ้าง มคีณะกรรมการสภา
องค์กรชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ตอนนั้นกลุม่
ออมทรัพย์หลายกลุ่มเริ่มไปท�าภายใน เก็บ
เดือนละแค่สิบบาท จัดกันภายในหมู่สมาชิก 
ก็มีเสียงสะท้อนถึงความต้องการและไม่
ต้องการ” รองสุวรรณเล่า

ต่อมาคณะกรรมการสภาองค์กรชมุชนไป
ดูงานกับครูชบครั้งที่ 2 พอกลับมาก็ยังติดขัด
หลายอย่าง จนไปดูงานครั้งที่ 4

“ครั้ ง ท่ี  4” ผมทวนค�าด ้วยความ- 
ประหลาดใจ

รองสุวรรณพยักหน้า แล้วเล่าต่อไปว่า 
เมื่อกลับมาจึงเริ่มขยับ โดย อบต.นาทอน

สนบัสนนุงบประมาณให้ 400,000 บาท เป็น
ทุนสวัสดิการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก ่
ชาวบ้าน และคณะกรรมการสภาองค์กรชมุชน
คอยลงประชาสัมพันธ์ตามแต่ละหมู่บ้าน

ในท่ีสุดกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
นาทอนจึงเริ่มเปดิรับสมัครสมาชิก และเปดิ
อย่างเปน็ทางการเมื่อ 5 มกราคม 2549  
มีสมาชิกชุดแรก 486 คน เวลานั้นยังไมม่ี
สถานท่ีท�าการ แต ่มีตัวบุคคล คือคณะ
กรรมการกองทุนฯ รายหมู่บ้าน ขณะท่ีเวที
สภาองค์กรชุมชนยังคงท�าหน้าท่ีกระจาย
ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง

กองทุนนี้เก็บเงินสมาชิกวันละ 1 บาท 
ส่วนใหญ่เก็บเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับของ
พืน้ท่ีอืน่ โดยให้สมาชกิน�าส่งเงินกบักรรมการ 
ซึง่แบ่งโซนกนัรบัผดิชอบ ไม่เกินวนัท่ี 25 ของ
ทุกเดือน ส่วนสวัสดิการนั้น เริ่มแรกมี 9 ด้าน 
ดูแลกันตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

“แล้วตอนนี้ล่ะครับ” ผมอยากรู้
กาลาโสมหยิบแผ่นพับใบหนึ่งส่งให้ผม 

คลีอ่อกดมูอียู่ด้วยกนั 15 ข้อ ผมลองอ่านทวน
เพื่อความถูกต้อง

ข้อที่ 1 สวัสดิการเจ็บป่วยพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หากส่งเงินสัจจะครบ 6 เดือน 
ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือครั้งละ 300 บาท 
ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง ส่งเงินสัจจะครบ 1 ปี  
ได้รบัสวสัดกิารช่วยเหลอืครัง้ละ 450 บาท ปี
ละไม่เกิน 5 ครั้ง ส่งเงนิสัจจะครบ 2 ปี ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือครั้งละ 600 บาท ปีละ
ไม่เกิน 5 ครั้ง ส่งเงนิสัจจะครบ 3 ปี ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือครั้งละ 750 บาท ปีละ 
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สุวรรณ สิงห์อินทร์

ไม่เกิน 5 ครั้ง และส่งเงินสัจจะครบ 4 ปี 
ขึ้นไป ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือครั้งละ 900 
บาท ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง

ข้อที่ 2 สวัสดิการเจ็บป่วย ไม่พักรักษา
ตวัในโรงพยาบาล ถ้าสมาชกิส่งเงินสัจจะครบ 
6 เดือนขึ้นไป และมีหนังสือรับรองค�าสั่งจาก
แพทย์ให้พกั จะได้รบัค่าเสียโอกาสวนัละ 100 
บาท ครั้งละไม่เกิน 5 วัน ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง

ข้อที่ 3 สวัสดิการเสียชีวิต ส่งเงินสัจจะ
ครบ 6 เดือน ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 
2,500 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 1 ปี ได้รับ
สวัสดกิารช่วยเหลอื 5,000 บาท ส่งเงินสัจจะ
ครบ 2 ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 7,500 
บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 3 ปี ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือ 10,000 บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 4 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 12,500 บาท  
ส ่งเงินสัจจะครบ 5 ป ี ได ้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลือ 15,000 บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 6 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 17,500 บาท  
ส ่งเงินสัจจะครบ 7 ปี ได ้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลือ 20,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ  
8 ปี ได้รบัสวัสดกิารช่วยเหลอื 22,500 บาท 
ส ่งเงินสัจจะครบ 9 ปี ได ้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลอื 25,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 10 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 27,500 บาท 
ส่งเงินสัจจะครบ 11 ปี ได้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลอื 30,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 12 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 32,500 บาท 
ส่งเงินสัจจะครบ 13 ปี ได้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลอื 35,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 14 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 37,500 บาท 
ส่งเงินสัจจะครบ 15 ปี ได้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลอื 40,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 16 

ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 42,500 บาท 
ส่งเงินสัจจะครบ 17 ปี ได้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลอื 45,000 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 18 
ปี ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ 47,500 บาท 
ส่งเงินสัจจะครบ 19 ปี ได้รับสวัสดิการ 
ช่วยเหลือ 50,000 บาท

ข้อที่ 4 สวัสดิการทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามมตขิองคณะกรรมการกองทุนฯ กาลาโสม
บอกว่า ส่วนนี้ยังไม่ได้ด�าเนินการจริง

ข้อที่ 5 สวัสดิการคนพิการ (ทุพพลภาพ) 
และผู้ด้อยโอกาส กองทุนฯ ส่งเงนิสัจจะเพื่อ
ให้ได้รับสวัสดิการ

ข ้อท่ี 6 สวัสดิการคนท�างาน หรือ
กรรมการ ถ้ามีสมาชิกในความดูแลตั้งแต่ 
50-99 คน น�าส่งเงินสัจจะไม่น้อยกว่า 50 
คน กองทุนฯ จ่ายให้ 100 บาทต่อเดือน ถ้า
มีสมาชิกในความดูแลตั้งแต่ 100-149 คน 
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น�าส่งเงนิสัจจะไม่น้อยกว่า 100 คน กองทุนฯ 
จ่ายให้ 200 บาทต่อเดือน ถ้ามีสมาชิกใน
ความดูแลตั้งแต่ 150-199 คน น�าส่งเงิน
สัจจะไม่น้อยกว่า 150 คน กองทุนฯ จ่ายให้ 
300 บาทต่อเดือน ถ้ามีสมาชิกในความดูแล
ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป น�าส่งเงนิสัจจะไม่น้อย
กว่า 200 คน กองทุนฯ จ่ายให้ 400 บาท
ต่อเดือน

ข้อท่ี 7 สวัสดิการเงินกู้ กรณีสมาชิกมี 
เงินกู้กบักลุ่มองค์กรภายในต�าบล โดยเป็นเงิน
ท่ีกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน และช�าระ 
ค่าบริการสม�่าเสมอ กองทุนฯ จ่ายให้ร้อยละ 
50 ของวงเงนิกู้ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 8 สวัสดิการเงินฝาก กรณีสมาชิก
เสียชีวิตโดยไม่เคยเบิกสวัสดิการ กองทุนฯ 
จ่ายคืนเงินสัจจะร้อยละ 50 

ข้อท่ี 9 สวัสดิการบ�านาญ ส่งเงินสัจจะ
ครบ 15 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินบ�านาญ
เดือนละ 300 บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 20 ปี 
อาย ุ60 ปีขึน้ไป รบัเงินบ�านาญเดอืนละ 400 
บาท ส่งเงินสัจจะครบ 25 ปี อายุ 60 ป ี
ขึ้นไป รับเงินบ�านาญเดือนละ 500 บาท ส่ง
เงนิสัจจะครบ 30 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงิน
บ�านาญเดือนละ 600 บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 
35 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินบ�านาญ 
เดือนละ 700 บาท ส่งเงนิสัจจะครบ 40 ปี 
อาย ุ60 ปีขึน้ไป รบัเงินบ�านาญเดอืนละ 800 
บาท ส่งเงินสัจจะครบ 45 ปี อายุ 60 ป ี
ขึ้นไป รับเงินบ�านาญเดือนละ 900 บาท  
ส่งเงินสัจจะครบ 50 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป  
รับเงินบ�านาญเดือนละ 1,000 บาท ส่งเงนิ
สัจจะครบ 55 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงิน
บ�านาญเดอืนละ 1,100 บาท ส่งเงินสัจจะครบ 

60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินบ�านาญ 
เดือนละ 1,200 บาท

ข้อท่ี 10 สวัสดิการทุนส่งเสริมอาชีพ  
ตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ

ข้อท่ี 11 สวัสดิการด้านศาสนา ตามมติ
ของคณะกรรมการกองทุนฯ

ข ้อ ท่ี  12 สวัสดิการด ้านประเพณี 
วัฒนธรรม ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ

ข้อที่ 13 สวัสดิการการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติของคณะ- 
กรรมการกองทุนฯ

ข้อที่ 14 สวัสดิการกองทุนความดี ข้อนี้
กาลาโสมขยายความว่า อยู่ระหว่างด�าเนนิการ 
โดยกองทุนความดีเป ็นเ ง่ือนไขเพิ่มเติม
ส�าหรับสมาชิกท่ีต้องการเข้าร่วม รูปแบบ
คล้ายฌาปนกิจสงเคราะห ์ คือเก็บเงินเพ่ิม 
ครวัเรอืนละ 100 บาท ยามท่ีมีสมาชกิกองทุน
ความดีเสียชีวิต เพื่อน�าเงินนี้ไปมอบให้กับ
ญาติผู้เสียชีวิตต่อไป

ข้อท่ี 15 สวัสดิการภัยพิบัติ กรณีเกิด
อทุกภยั วาตภยั กองทุนมอบสมทบเป็นถงุยงัชพี 
หรือค่าท�าขวัญ ตั้งแต่ 1,500-5,000 บาท

“จัดสวัสดิการค่อนข้างมาก เราจะมีเงิน
พอหรือครับ” ผมถามขึ้น

“เราเคยได้รับสมทบสวัสดิการสามขา
จากรฐับาลและท้องถิน่ โดยรฐับาลมอบสมทบ
รายหัวมาสามปี แล้วเราก็มาคิดเพิ่ม คือเอา
เงินนี้ไปลงทุนท�าธนาคารกีฬา” รองสุวรรณ 
ชี้ไปยังห้องข้างๆ ท่ีเปดิเป็นร้านขายชุดและ
อุปกรณ์กีฬา “แล้วยังเอามาท�าศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ผมทวนชื่อศูนย์ฯ อีกครั้ง รองสุวรรณ
พยักหน้า...
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อย่างท่ีทราบกนัแล้ว พืน้ท่ีฝ่ังบ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 8 ส่วนใหญ่เป็นที่ดินปราศจากเอกสาร
สิทธิ ชาวบ้านต่างเข้ามาจับจองท�ากิน เช่น
เดียวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเข้ามาใช้
พื้นที่สาธารณประโยชน์ 28 ไร่ ตั้งแต่ปีที่แล้ว 
โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบของการ- 
เรยีนรู้ ขณะท่ีประโยชน์บนผนืดนินี ้กลบัเข้าสู่
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลนาทอน

พีสุ่พศัย์เล่าว่า กองทุนฯ ลงทุนปลกูปาล์ม
น�้ามันบนพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ ประกอบกับบรรชา 
ประธานศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ จงึต่อยอดท�าปุ๋ยอนิทรย์ีใช้ และจ�าหน่าย
ในเวลาต่อมา โดยส�านักงานพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดสตูลสนับสนุนน�้าหมักชีวภาพ พด.

“ในพื้นที่ยังมีบ่อน�้า เลี้ยงปลาอีกสองบ่อ 
เริ่มขยับขยายไปเรื่อยๆ” พี่สุพัศย์บอก

ในจ�านวนปาล์ม 200 ต้นนัน้ ระหว่างต้น
ยังปลูกหญ้าแฝก และปอเทือง เพ่ือเก็บ 
เมล็ดพันธุ์ไปขาย

“แล้วชาวบ้านที่ไม่มีที่ท�ากิน ศูนย์ฯ แบ่ง
พื้นท่ีให้ใช้ด้วย แต่ต้องไม่ใช้สารเคมี” รอง
สุวรรณเสริมขึ้น

น่าสนใจไม่น้อยเลย ส�าหรบัความคดิของ
คนที่นี่ รองสุวรรณชี้ให้ผมดูด้านนอก ซึ่งมีถัง
พลาสติกวางตั้งอยู่

“ถังพวกนี้ ถ้าครัวเรือนอยากได้ไปใช้
ก�าจัดขยะที่เหลือจากในครัว ทางกองทุนฯ ก็
สนับสนุนให้นะ อย่างตาชั่ง เราก็ให้ไปแล้ว” 
รองสุวรรณกล่าวต่อ

ตอนนัน้นายกฯ สมยศกลบัเข้ามา ผมเลย
จัดแจงถ่ายรปูท้ัง 4 คนเกบ็ไว้ พอดว่ีาตวัแทน
กลุ่มธนาคารขยะบ้านวังตง หมู่ท่ี 4 เข้ามา 
ส่งเงินและสมุดเงินฝากท่ีเปดิให้สมาชิกไว้กับ
ท่ีนี่ พี่สุพัศย์จึงชวนมาร่วมเฟรม เพราะเป็น
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล
นาทอนด้วย

“หนึ่งคนสวมหมวกหลายใบ” เขาว่ากัน
อย่างนั้น...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่



80 | นาทอนแกหรา

บ้ำนบำรำยี 
    หมู่ที่ 7
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เราใช้เส้นทางจากบ้านวังตง หมู่ท่ี 4  
เดินทางต่อเข้ามาถึงบ้านท่าศิลา หมู่ท่ี 5  
จนมาถึงเขตบ้านบารายี หมู่ที่ 7 สุดเขตของ
พื้นท่ีต�าบลนาทอน นายกฯ สมยศบอกว่า 
หมู่บ้านนี้จัดการตนเองด้านสุขภาพได้ชัดเจน
มากทีเดียว

รถเคลื่อนตัวผ่านมัสยิดบ้านบารายีโดย
ไม่มีทีท่าชะลอความเร็ว กระท่ังผ่านเลยไป 
ผมมองเหลยีวหลงัจนนายกฯ สมยศเอ่ยข้ึนว่า 
โต๊ะอิหม่ามรอเราอยู่ที่บ้าน...
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มัสยิดบ้านบารายี-มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ
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บ้านของโต๊ะอหิม่ามอยู่ฝ่ังเดยีวกบัมัสยดิ 
เป็นบ้านชั้นเดียว รายล้อมด้วยพืชผักสีเขียว 
ครบท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และพืชกินได้ 
โครงเหล็กสองตัววางอยู่หน้าบ้าน เข้าใจว่า
เป็นท่ีรับท้ิงขยะ เพียงแต่ยังไม่มีถังและป้าย
บอกกล่าว

ผมเดินตามนายกฯ สมยศไปท่ีโต๊ะหิน 
ข้างบ้าน สังเกตอีกทีไม่ใช่หิน แต่เป็นซีเมนต์
ปูกระเบื้อง มิตรชา โต๊ะลาตี โต๊ะอิหม่าม
มัสยิดบ้านบารายี ออกมาต้อนรับ ขณะท่ี 
แม่บ้านกลุกีจุอน�าน�า้สมนุไพรเยน็ๆ มาให้ดืม่
ดับกระหาย

“น�า้อญัชนัมะนาว กบัน�า้ใบย่านาง” แม่บ้าน 
ของโต๊ะอิหม่ามแนะน�า

ผมยกน�้าอัญชันมะนาวในแก้วทรงสูง 
ขึ้นดื่ม ได้กลิ่นหอมของอัญชัน รสเปรี้ยวน�า 
อ่อนหวานจนแทบไม่รู้สึกว่าใส่น�้าตาล

บ้านบารายเีป็นหมู่บ้านใหญ่ ม ี300 กว่า
ครัวเรือน ประชากรราว 1,400 คน ทั้งหมด
นบัถอืศาสนาอสิลาม มมัีสยดิบ้านบารายเีป็น
ศูนย์กลางประกอบศาสนกิจ

“คนนับถืออิสลามต้องละหมาดวันละ 
ห้าเวลา ทุกคนมีวัตรปฏิบัตินี้ติดตัว แต่ทุก 
เย็นวันศุกร์ ทุกคนต้องมารวมกันท่ีมัสยิด”  
บังมิตรชาบอก

ทว่าโลกยคุปัจจบุนัมใิช่เรือ่งของศาสนกิจ
เพียงอย่างเดยีว โต๊ะอหิม่ามมองว่าศาสนาคอื
ส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นชีวิตท่ีต้องการ
คุณภาพในหลายมิติ จึงเป็นที่มาของการวาง
กรอบมัสยิดต้นแบบ ให้เป็นเครือข่ายการ
เรียนรู้และความรว่มมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชวีติและสุขภาวะชมุชน โดยแบ่งงานออกเป็น 
5 ด้าน

ด้านแรก คือการศึกษา ที่ต้องสร้างการ- 
บูรณาการร่วมกันระหว่างการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม บังมิตรชากล ่าวว ่า ถ ้า
พิจารณาจะพบว่า ท้ังสามองคป์ระกอบนี้มี
ความสอดคล้อง แยกจากกันไม่ขาด

“เรามโีรงเรยีนตาดกีา หรอืศนูย์การศกึษา
อิสลามประจ�ามัสยิด เป ็นโรงเรียนสอน
จรยิธรรม เปิดท�าการวนัเสาร์และอาทิตย์ เพือ่
ให้เด็กอายุห ้าถึงสิบสองปีมาเรียนรู ้หลัก
ศาสนา ปกติมีแค่นี้ แต่เรามองว่าผู้ใหญ่ก็ทิ้ง
ไม่ได้ เพราะทุกวันนี้มีศรัทธาท่ีไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงมาก คือศรัทธาต่อตัวบุคคล
มาก เราเชิญวิทยากรท่ีเหมาะสมมาพูดคุย 
เลือกหัวข้อประเด็นท่ีส่งเสริมเรื่องคุณธรรม
จรยิธรรม ให้คนซมึซบัและทราบถงึเจตนารมณ์
ของพระผู้เป็นเจ้า ตอนนี้เรามีเครือข่ายต่างๆ 
ท่ีเป็นจิตอาสาภาครัฐมาช่วย แล้วทุกคนท่ี 
ใกล้ชิดกับมัสยิดจะไม่รับเงินค่าตอบแทน  
เราเอาเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพมัสยิด
บ้านบารายี ต่อยอดท�ากิจกรรมในชุมชน”  
บังมิตรชาเล่า

ด้านที่สอง คือเศรษฐกิจ บังมิตรชาจิบน�้า
สมุนไพรก่อนเล่าต่อ เขาพูดถึงความยากจน 
เปรียบเทียบสังคมเมืองกับสังคมชนบท

“ผมว ่าสังคมชนบท ยากดีมีจนเรา 
ไม่ท้ิงกัน เรามีเครือข่ายท้ัง อบต.นาทอน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล พัฒนา
ชุมชน ท่ีเข้ามาส่งเสริมเรื่องอาชีพ ถ่ายทอด
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมัสยิดเองก็
พยายามบอกกล่าว ที่ผ่านมาพบว่า ชาวบ้าน
เขาไม่รู้วา่เขาไม่รู้ ข้อมูล ตัวอย่างท่ีดี และ 
การตั้งค�าถามกลับจึงเป็นส่ิงส�าคัญ การเป็น
หนีข้องเขาเกิดจากอะไร อะไรคอืส่ิงท่ีเรยีกว่า
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ความต้องการ อะไรคือความจ�าเป็น กิจกรรม
อย่างบัญชีครัวเรือน การคัดแยกขยะ ท�า 
ปุ๋ยหมัก ปลูกผัก อาชีพเสริม เหล่านี้ล้วนช่วย
ส่งเสริมปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ” บังมิตรชาพูด
แบบไม่หยุดพัก

ฟังมาสองด้านแล้ว เริม่รบัรู้ถงึความตัง้ใจ
และเจตนาท่ีดี บังมิตรชาไม่รีรอ ว่ากันต่อ 
ด้านท่ีสาม คือสังคม เขาย�้าว่าพื้นฐานจาก
ครอบครัวส�าคัญ ปัญหาส่วนใหญ่ บังมิตรชา
เน้นค�าว่าส่วนใหญ่ เกิดจากครอบครัวที่ไม่ได้
ท�าหน้าท่ีของตนเอง ลูกหลานแต่งงานอายนุ้อย 
หยุดเรียนกลางคัน ขาดความรู้ ไม่มีการงาน
อาชีพท่ีม่ันคง ครอบครัวใหม่ไม่สามารถท�า
หน้าท่ีได้ เมื่อเป็นอย่างนี้ ทางชุมชนจึงท�า
โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
มาอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างภูมิคุ ้มกันใน 

หมู่เยาวชน
ส�าหรบัผู้สูงอายขุองบ้านบาราย ีบงัมติรชา

กล่าวว่า คนท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไป มี
สวัสดิการ ต้องการก�าลังใจ ส่วนท่ียากจน  
กลุ่มนี้ต้องการท้ังส่ิงของเพื่อยกระดับความ- 
เป็นอยู่ และก�าลังใจ โดยหมู่บ้านมีพยาบาล
น้อยท่ีได้รับการฝึกจากโรงพยาบาล อสม. 
ออกเยีย่มร่วมกบัทีมเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบล

ด ้านท่ี ส่ี คือส่ิงแวดล ้อม บังมิตรชา 
ขยายความว่า ทุกสถาบัน ท้ังครอบครัว 
โรงเรยีน มสัยดิ ล้วนมส่ีวนรบัผดิชอบ วิกฤตท่ี 
อบต.นาทอนไม่มีท่ีท้ิงขยะ เป็นโอกาสให้
ชุมชนในต�าบลนาทอนต้องร่วมมือกันจัดการ
ขยะตั้งแต่ในครัวเรือน มีถังคัดแยกขยะใน 
บ้าน มัสยิด 

“บ้านของอิหม่ามเองก็มีใช่ไหมครับ ผม

มิตรชา โต๊ะลาตี
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แรกท�าหวานปกต ิแล้วค่อยๆ ลดระดบัลง เพือ่
ไม่ให้เขาต่อต้านตั้งแต่ครั้งแรกที่ดื่ม แล้วก็ใช้
น�้าสมุนไพรนี้แหละผูกโยงเข้ากับกิจกรรม 
บารายีเดินวิ่ง” บังมติรชาเล่า

เผอญิตรงท่ีผมนัง่ มองเยือ้งไปกเ็ห็นป้าย
กิจกรรมท่ีว่านี้พอดี โต๊ะอิหม่ามบอกว่า เขา
เริ่มจัดกิจกรรมนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว รวมตัว
กนัทุกวันศกุร์ เดนิวิง่ไปรอบหมู่บ้านในคราแรก 
และเริ่มขยับไปท�ากิจกรรมท่ีหมู ่บ้านอื่นๆ 
ระยะทางครั้งหนึ่งประมาณ 7 กิโลเมตร และ
ตอนนี้เริ่มเก็บเงินออมกันในกลุ่ม เพื่อน�าไป
ต่อยอดกิจกรรม

ทุกส่ิงท่ีเกิดขึน้นี ้โต๊ะอหิม่ามกล่าวว่า มไิด้
มีต้นคิดจากกรรมการมัสยิดแค่กลุ ่มเดียว  
แต่ดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันท�า

“อย่างท่ีผมว่า เรารวมเป็นเครือข่าย 
การเรียนรู ้และความร ่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน มีคนจากทุก
ภาคส่วน เมือ่เรามาแชร์ไอเดยีกนั เหมอืนการ
ปลดล็อกความคิด เห็นภาพต่อยอดเรื่อยๆ” 
โต๊ะอิหม่ามทิ้งท้าย

ผมมองไปรอบบ้าน พื้นท่ีไม่ได้มากมาย 
นึกชื่นชมความตั้งใจของท้ังสอง นอกจาก 
พืชผักนานา อิหม่ามยังสนใจเรื่องพลังงาน
ทดแทน เขาประดิษฐ์จักรยานสูบน�้า จักรยาน
ป่ันกระแสไฟฟ้า ท�าแบบเรยีบง่ายตามประสา 
แล้วยังมีจักรยานเสือภูเขา 4 คันจอดอยู ่  
เป็นของครอบครวัไว้ใช้ป่ันออกก�าลงักาย ส่วน
ตรงชานบ้าน อิหม่ามท�าเป็นห้องสมุดชุมชน 
ให้คนท่ัวไปเข้ามาอา่นหนังสือ ดีเหลือเกิน  
ผมนึกถึงค�าพูดของเขา

“โลกยุคปัจจุบันมิใช่เรื่องของศาสนกิจ
เพียงอย่างเดียว” 

จริงแท้...

เห็นโครงเหล็กข้างหน้า” ผมพูดขึ้น
“ใช่ แต่ยังไม่เสร็จ ยังไม่ได้ติดป้าย พวก

ขยะรีไซเคิล ถ้าไม่ขาย ก็อยากให้เอามา 
บริจาค” บังมิตรชาตอบ

ด้านท่ีห้า คือสุขภาพ บังมิตรชาบอกว่า 
เรื่องสุดท้ายแต่ส�าคัญมาก เริ่มตั้งแต่อาหาร 
จากการเป็นโต๊ะอหิม่าม เขาสังเกตว่าชาวบ้าน
ไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของอาหาร ไม่รู้ว่า
แต่ละอย่างให้ประโยชน์หรอืโทษอย่างไร เป็น
ท่ีมาของการให้ความรู้เรือ่งการบรโิภค วธีิจดั
โภชนาการ ปัญหาของทุกชุมชนแถบนี้คือ
ความหวาน ท้ังในอาหารและเครื่องดื่ม 
อาหารใต้ไม่เท่าไร แต่ขนมนั้นหวานจัด

“ท่ีหนกัท่ีสุดคอืเครือ่งดืม่ กาแฟหนึง่ช้อน 
น�้าตาลสามช้อน ชานมหวานจัด เครื่องดื่มนี่
หวานน�าทุกอย่าง อหิม่ามเลยหันมาดสูมนุไพร 
ให้แม่บ้านลองท�าน�้าสมุนไพรไปในงานต่างๆ 
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ครอบครัวจักรยาน

เราเดนิทางออกจากบ้านของโต๊ะอหิม่าม 
มุ่งย้อนกลับไปทางท่ีเรามาราว 300 เมตร 
ถึงบ้านชั้นเดียวฝั่งขวามือของถนน คู ่สามี
ภรรยานัง่อยู่ท่ีม้าหินตรงชานด้านหน้า นายกฯ 
สมยศเดนิน�าผมเข้าไป พร้อมกบัแนะน�าให้เรา
รู้จักกัน

พ่อบ้านชื่อ อนุสรณ์ สารบัญ เขาเป็น
แกนน�าครอบครัวจักรยาน ผมนั่งลงท่ีม้าหิน 
เห็นจักรยานสองคันจอดชิดก�าแพง เสือภูเขา
หนึ่งคัน และเสือหมอบอีกหนึ่งคัน ขณะท่ี 
แม่บ้านเดนิหายเข้าไปในบ้าน แล้วกลับออกมา
พร้อมน�้าดื่มแช่เย็นให้ผม

ท่ีจริงแล้วเรื่องครอบครัวจักรยานเป็น 
เนื้อเดียวกับมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ โดยมี
ชมุชนเป็นศนูย์กลาง เป้าหมายคอืให้คนหันมา
ดูแลสุขภาพ ผมนึกถึงภาพจักรยานท่ีบ้าน
โต๊ะอิหม่าม

บงัอนสุรณ์เท้าความว่า ย้อนกลบัไปไม่กีปี่ 
ทางมสัยดิบ้านบาราย ีโดยผู้น�าอย่างโต๊ะอหิม่าม
มติรชา ร่วมกนัชนัชกีบัชมุชน เพือ่หากิจกรรม
ท่ีส่งเสรมิให้คนในชมุชนหันมาออกก�าลงักาย

“เราคิดกันถึงกีฬา ประเภทท่ีต้องไม่มี
ความรุนแรง ไม่จ�ากัดวัย ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล กลุ่มนี้จ�าเพาะเจาะจงไป จนเรา
คิดถึงจักรยาน ทุกบ้านมีจักรยาน ตั้งแต่เด็ก 
ผู้ใหญ่ คนชรา ปั่นจักรยานด้วยกันทั้งนั้น เรา
เลยลองใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง พาทุกคนมา
ออกก�าลังกาย แล้วตอนนั้นมีชาวบ้านใน
หมู่บ้าน เขาป่วยมา แล้วใช้จกัรยานช่วยฟ้ืนฟู
ร่างกาย พบว่าดีขึ้น” บังอนุสรณ์เล่า

ไอเดยีมาแล้ว แต่มปัีญหาว่าชมุชนไม่ใคร่

สนใจเท่าไรนัก วันนัดหมายมีจักรยานมา 
รวมตัวกันน้อยคัน แกนน�าจึงต้องคิดหาวิธี  
จนได้ลองจัดกิจกรรมปั่นอย่างเป็นทางการ 
เชิญนักปั่นมืออาชีพมาร่วมงาน เพื่อสร้าง
ความตื่นตัว

บารายป่ัีนเพือ่สุขภาพ ครัง้ท่ี 1 คอืชือ่งาน
ในครั้งนั้น จัดขึ้นเมื่อ 26 มกราคม 2558  
เส้นทางจากมัสยิดบ้านบารายีไปยังหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ระยะทาง 30 กว่ากิโลเมตร มี
จักรยานมาลงทะเบียนเข้าร่วมนับ 100 คัน 
เป็นคนบ้านบารายีเกือบ 60 คัน

งานปั่นครั้งแรกเสร็จส้ิน เสียงตอบรับ 
เริ่มดี แต่ก็มาพร้อมเสียงสะท้อนถึงปัญหา 
บางครอบครวัไม่มีจกัรยานและอยากเข้าร่วม 
ทางกลุ่มจึงจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 ชื่อปั่นเพื่อ
น้อง เม่ือ 30 สิงหาคม 2558 ระดมเงิน 

อนุสรณ์ สารบัญ
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ตั้งเป ็นกองทุนไว ้ซื้อจักรยาน ได ้เ งินมา 
30,000 กว่าบาท แล้วทยอยซื้อจักรยาน
มอบให้คนที่อยากเข้าร่วม

ทางกลุ่มขอให้คนท่ีได้รับการสนับสนุน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวจักรยาน ซึ่ง 
ไม่ได้มีแค่บ้านบารายีเท่านั้น

“เรามีเครือข่าย ถ้าเครือข่ายเราจัดงาน  
ก็ต้องขนคนไปช่วยกัน กลายเป็นว่ากิจกรรม
ปั่นเป็นส่ือกลางระดมทุนไปเลย เราคืนกลับ
ให้แก่ชุมชนทั้งหมด” บังอนุสรณ์กล่าว

“แล้วทุกวันนี้รวมตัวกันไหมครับ” ผม 
ถามต่อ

บังอนุสรณ์บอกวา่ วันนี้บา้นบารายีมี
กิจกรรมเดินวิ่งมาเสริม รวมตัววันเดียวกับ
กลุ ่มจักรยาน คือทุกเย็นวันศุกร์ เป็นการ 
เข้าร่วมตามความสมัครใจ มีแกนหลักอยู่

ประมาณ 40 คัน
ตอนนีบ้งัอนสุรณ์ยงัเป็นจติอาสาช่วยงาน

ของชุมชนต่างๆ ที่ต้องการจัดกิจกรรม อย่าง
ล่าสุดนั้น เขาออกแบบเส้นทาง ตลอดจน 
รูปแบบกิจกรรมให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็ก 
ปี 2560

ผมสังเกตว่าบังอนุสรณ์ดูล้า คงเพราะ
ภาระงานในสวนยางตัง้แต่เช้ามา แต่เขากย็นิดี
เปล่ียนชุด เพื่อให้ผมถา่ยรูปเป็นการเฉพาะ 
ระหว่างรอคนท้ังสอง ผมขอยมืจกัรยานมาป่ัน 
บังอนุสรณ์ตัวสูงกว่าผมมาก ผมลองปั่นดู  
ขาไม่ถึงเสียอย่างนั้น

“ปรับเบาะลงได้” บังอนุสรณ์เปลี่ยนชุด
ออกมาเห็นพอดี

ผมได้แต่ยิม้ เพราะตวัเองไม่ใช่สิงห์นกัป่ัน 
ไม่ใกล้เคียงเลย ถ้าเดินวิ่งคงถนัดกว่า...
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บ้ำนท่ำศิลำ 
หมู่ที่ 5
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เช้าวันที่สาม ผมตื่นเวลาเดิม ม๊ะติกกลับ
จากกรีดยาง แล้วรีบบึ่งเอาข้าวปลามาส่งให้ 
เวลาเดียวกับเมื่อวานเป๊ะ ผมแทบไม่รู ้จะ
ขอบคุณอย่างไร

ผมกลับเข้าไปอาบน�้า แล้วมากินข้าวเช้า 
เปดิกล่องมาวันนี้เป็นข้าวต้มกุ ้ง ผมกินจน
เกือบหมด ติดขัดอยู่หน่อยที่ท้องเต็มเสียแล้ว 
จะดนัลงไปอกีกก็ลวัระเบดิ เลยต้องขอยอมแพ้
ตรงนั้น

ผมเตรียมตัว วันนี้เหลืออีกไม่มากแล้ว 
ช่วงบ่ายจะได้เดินทางเข้าจังหวัดตรัง เพื่อขึ้น
เครื่องบินกลับกรุงเทพฯ

พี่นันมารับผมไปท่ี อบต.นาทอนก่อน  
เพื่อถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ คนท�างานทั้งหมด แล้ว
ค่อยเดินทางต่อไปยังบ้านท่าศิลา ซึ่งผมผ่าน
เมือ่วานตอนท่ีไปบ้านบาราย ีคราวนีจ้ะได้แวะ
เป็นเรื่องเป็นราวเสียที

หลังจากเกบ็ภาพทุกคนเรยีบร้อย นายกฯ 
สมยศยังคงน�าทัพ พี่นัน ริ ไปด้วยกัน สู ่
จุดหมายแรก...



90 | นาทอนแกหรา

ผมจดจ�าเส้นทางมาบ้านท่าศลิา หมู่ที่ 5 
ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหมู่บ้านท่ีถึงก่อน
บ้านบารายี หมู่ที่ 7 ตรงที่รถเลี้ยวเข้ามาเป็น
โรงเรียนบ้านท่าศิลา นายกฯ สมยศบอกว่า 
บริเวณนี้เป็นศูนย์รวมทางการศึกษาของคน
แถบนี้ มีครบหมดตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านท่าศิลา ไปจนถึง
โรงเรียนบ้านท่าศิลาบ�ารุงราษฎร์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

“ตรงกลางนี่ เขาเอาต้นไมอ้อกตั้งแต่
เมื่อไรกัน” นายกฯ สมยศพูดขึ้น

ผมมองตามออกไป เหมอืนโรงเรยีนก�าลงั
เคลียร์พื้นท่ีตรงกลางเพื่อสร้างอะไรสักอย่าง 
ผมลงจากรถ เดินตามนายกฯ สมยศไปยัง
อาคารด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นชั้นเรียนอนุบาล
ศึกษา อาคารทาด้วยสีลูกกวาดหลากหลาย  
ดูสวยดี ผมเดินลึกเข้าไปจนสุดตัวอาคาร  
เห็นป้ายศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท่าศลิาตดิอยู่ 
ตอนนั้น โสภิญญา เครือวัลย์ ครูผู้ดูแลเด็ก 

และรกัษาการหัวหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน
ท่าศิลา ออกมาต้อนรับ เธอน�าเราเข้าไปยัง
ห้องเรียน

เด็กๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม เหมือนเตรียม
ท�ากิจกรรมกัน ผมนั่งลงกับพื้น เด็กๆ นั่งนิ่ง 
ครูโสภิญญากล่าวติดตลกว่า เมื่อครู่ยังซนกัน
อยู่เลย ไม่รู้ประหม่าผม หรือนายกฯ สมยศ
กันแน่

ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่าศลิาใช้อาคาร
เรยีนอนบุาลศกึษาของโรงเรยีนบ้านท่าศลิา มี
อยู่ด้วยกนั 2 ห้อง อยู่ด้านในสุดของตวัอาคาร 
ครูโสภิญญาเล่าว่าทางผู้บริหาร หรือ อบต. 
นาทอน มีแผนหาพื้นท่ีเพื่อจัดสร้างอาคาร
เรียนที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงเรียนมีที่ดินเหลือ
อยู่ด้านหลัง แต่ก็ติดข้อจ�ากัดเรื่องเอกสาร

ผมคะเนจากสายตา จ�านวนเดก็ท่ีนีด่นู้อย
กว่าท้ังสองศนูย์ฯ ท่ีผมไปเยอืนมา ครโูสภญิญา
ตอบผมทันทีว่า 41 คน ทั้งหมดเป็นเด็กจาก
บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 และบ้านบารายี หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา

(กลาง) โสภิญญา เครือวัลย์
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ห้องเรียนท้ัง 2 ห้อง แบ่งเด็กออกตาม
ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงอายุ 2-3 ปี และช่วงอายุ 
3-4 ปี เกินจากนี้ส่งต่อให้ชั้นอนุบาลศึกษา 
ปีท่ี 1 ซึ่งอยู ่ห ้องถัดไป เพราะใช้อาคาร
เดียวกัน ผู้ปกครองค่อนข้างสะดวก

ท่ีนี่มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน แต่เดิมศูนย์ฯ 
อยู ่ภายใต้ความดูแลของส�านักงานคณะ- 
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
สปช. จนในปี 2546 ได้รบัการถ่ายโอนมาอยู่
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี 
อบต.นาทอนเป็นผู้ดูแล

หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งอ้างอิงจาก
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 4 สาระการเรยีนรู้ ผนวกเข้ากบั 
6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ด้วยความท่ีอยู่ในรั้วเดียวกัน ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ ้านท ่าศิลาจึงให ้เด็กท�า
กิจกรรมตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนร่วมกับ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าศิลา

“เด็กต้องมาก่อนแปดโมงสิบหา้นาที ซึ่ง
เป็นเวลาท่ีเราเข้าแถว เคารพธงชาติ สวด 
ดุอาอ์ จากนั้นพาเก็บขยะ รดน�้าต้นไม้ ก่อน
เข้าห้องเรียน” ครูโสภิญญาล�าดับให้ฟัง

“สวดดุอาอ์ ท่ีนี่มีแต่ลูกหลานคนนับถือ
ศาสนาอิสลามหรือครับ” ผมถามขึ้น

“เดก็พทุธเรากม็ ีเป็นส่วนน้อย สวดดอุาอ์
เสร็จ ให้เด็กพุทธสวดมนต์ต่อ ซึ่งก็ดีนะ 
เป็นการเรยีนรู้ซึง่กนัและกนั” ครโูสภิญญาตอบ

อย่างตอนนีท่ี้เดก็ๆ นัง่ล้อมวง ครโูสภิญญา
บอกว่า ก�าลังให้เด็กๆ ออกก�าลังกาย ว่าแล้ว

ผมเลยขอให้ครทู�ากิจกรรมต่อตามปกต ิเสียง
เพลงดังขึ้น ครูขอตัวแทนเด็กมาน�าท่าทาง 
ให้เพ่ือน ไม่มีรีรอ ต่างพากันยกมือ เมื่อครู
ขานชื่อ เด็กน้อยออกมากลางวง น�าเพื่อน 
บิดเอว ได้ครู ่หนึ่งจึงเปล่ียนคน เอามือจับ 
หัวไหล่โยกไปมา

หลังจากนั้นเด็กๆ รวมตัวกันระบายสี  
ครูโสภิญญาพูดขึ้นว ่า เด็กเล็กมีเวลาท�า
กิจกรรมไม่มาก พอ 11 โมงก็ให้รับประทาน
อาหารกลางวัน แล้วก็นอน

“พอตื่นมา เราจะพาเขาไปสนามเด็กเล่น
บีบีแอล* ท่ีศูนย์ได้จัดพื้นท่ีไว ้ เพื่อสร้าง
พัฒนาการรอบด้านส�าหรับเด็ก ผ่านการ 
ค้นพบด้วยตนเอง โดยมคีรดูแูลอย่างใกล้ชดิ” 
ครูโสภิญญาเล่า

นอกจากกิจกรรมท่ีเห็นวันนี้  ในบาง
โอกาส ทางศูนย์ฯ เชิญปราชญ์ชาวบ้านมา
สอนเด็กๆ เช่น การท�าขนมโค ข้าวต้มมัด  
ขนมเทียน แล้วยังมีปราชญ์ด้านภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ท่ีมาสอนขับร้องรองเง็ง และ 
ออกก�าลังกายแบบโนราบิก

“โต๊ะอิหม่ามเป็นครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา 
ท่านก็เข้ามาช่วยสอนเด็กในบางโอกาส แล้ว
คนบ้านเราเป็นสมาชกิกลุ่มคลุ้มของบ้านวงัตง 
เราก็เชิญมา” ครูโสภิญญาเสรมิ

“ส่วนของสวนเกษตรท่ีนี่มีไหมครับ” ผม
ถามต่อ

ครูโสภิญญาตอบว่า ไม่มีเพราะข้อจ�ากัด
เรื่องพื้นท่ี แต่ครูพาเด็กไปเรียนรู้ท่ีสวนของ 
ยุวเกษตรกร โรงเรียนท่าศิลาบ�ารุงราษฎร์

นั่นคือจุดหมายต่อไปของผม...

*สนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning : BBL หรือการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
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โรงเรยีนบ้านท่าศลิาบ�ารงุราษฎร์ อยู่ด้าน
หลังอาคารเรียนอนุบาลศึกษาของโรงเรียน
บา้นท่าศิลา ส่วนสวนเกษตรอยู่อีกฝั่งหนึ่ง  
พี่นันจึงพาผมขึ้นรถวนกลับไปทางประตูหน้า 
แล้วตรงดิ่งเข้ามา วนซ้ายเมื่อสุดทาง เราเห็น
คุณครูท่านหนึ่งมองมาท่ีรถ เธอส่งสัญญาณ
ให้พี่นันขับตรงไป จนถึงทางบังคับเลี้ยวซ้าย
อีกครั้ง ก็ถึงสวนเกษตร

ให้หลังไม่นาน นงนุช ยังปากน�้า เดิน 
เข้ามาสมทบกับเรา ขณะท่ีนักเรียนกลุ่ม 
ยุวเกษตรกรมารอกันอยู ่ก ่อนแล้ว ทุกคน 
ช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้ ให้ผมและครูนงนุชได้นั่ง
พูดคุยกัน

ครูนงนุชเข้ามาสอนท่ีนี่ตั้งแต่ปี 2538 
โดยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ทางโรงเรียนมีพื้น ท่ีส ่วนหนึ่งส�าหรับให ้
นักเรียนเรียนรู้งานเกษตรกรรม แต่หลังจาก
สอนมาได้ 10 ปี ครูเห็นว่าสวนเกษตรจ�าเป็น
ต้องดูแลตลอด ไม่เว้นแม้ในช่วงปิดเทอม

“ช่วงเปิดเทอมสวนดสูวยด ีมชีวีติชวีา แต่
พอปิดเทอมไม่มใีครดแูล ครเูลยคดิและจดัตัง้
กลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นมา” ครูนงนุชบอก

นับจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ที่
มีกลุ่มยุวเกษตรกร โดยนักเรียนที่สมัครใจมา
ร่วมกันท�ากิจกรรม

“ส่วนของวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
นกัเรยีนทุกคนได้เรยีน แล้วกต็อนนีมี้กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ งานเกษตรก็เป็น 
ตัวเลือกหนึ่ง จากท้ังหมดสิบสองกิจกรรม 
นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรอาจไปท�ากิจกรรม
อย่างอื่นตามท่ีสนใจ เพราะเขาต้องมาท�า
เกษตรทุกวันตอนเช้า กลางวนั และเยน็ รวม- 
ถึงในวันหยุดบางสัปดาห์ และตอนปิดเทอม” 
ครูนงนุชเล่า

“อย่างนีเ้ท่ากบัว่า นกัเรยีนท่ีเข้ามาอยู่ใน
กลุ่มยวุเกษตรกรต้องมใีจรกัจรงิๆ” ผมพดูขึน้

ครูนงนุชพยักหน้า แล้วเล่าต่ออีกว่า ใน
กลุ่มยุวเกษตรกรปีนี้ มีสมาชิกอยู่ราว 30 คน 
โดยเลือกตัง้ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
และเหรัญญิก เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการ
กลุ่ม ส่วนกิจกรรมนั้น นักเรียนแบ่งหน้าที่กัน
ตามความสนใจ มีท้ังกิจกรรมเลี้ยงปลา ไก่ 
เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว ซึ่งแต่ละกลุ่มมี
หัวหน้าคอยก�ากับดูแลกิจกรรม

ยุวเกษตรกร

นงนุช ยังปากน�้า
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ฮาฟิตร์ ยีสมัน เป็นประธานกลุ่มยุว- 
เกษตรกร ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขา
เล่าว่า ตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียน ยุวเกษตรกร
จะรู้หน้าท่ีของตน อย่างเข้าไปให้อาหารปลา 
อาหารไก่ เปลี่ยนน�้าให้ไก่ ช่วงท่ีมีเห็ดก็ต้อง
มาให้น�้าช่วงสายถึงเที่ยง ส่วนผักก็ดูแลให้น�้า 
ให้ปุ๋ย โดยครนูงนชุสอนให้ท�าปุ๋ยหมักชวีภาพ
ไว้ใช้

“แล้วในช่วงปิดเทอมล่ะครบั” ผมถามต่อ
“ช่วงปดิเทอม ครูขอให้นักการภารโรง

ช่วยดูแล ก�าจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย แล้วก็มีนักเรียน
กลุ่มยุวเกษตรกรท่ีบ้านอยู่ใกล้มาช่วยดูแล 
โดยเราติดตั้งสปริงเกลอร์ให้น�้า ช ่วยลด 
ระยะเวลาท�างาน” ครูนงนุชตอบ

ผลผลติในสวนเกษตรขายต่อเข้าโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน หากมีมากเกิน
จงึขายเข้าสู่ชมุชน รวมถงึครใูนโรงเรยีนกเ็ป็น
ลูกค้าด้วยเช่นกัน ส่วนเงนิที่ได้ เก็บไว้เป็นทุน
ส�าหรับลงทุนรอบถัดไป

ผมขอให ้น ้องพาเดินชมสวนเกษตร 
วรรณษา ไชยโคตร์ นักเรียนชั้นเดียวกับ 
ฮาฟติร์บอกผมว่า ตอนนี้เล้าไก่ยังว่างอยู ่  
ไก่ชุดใหม่จะมาส่งพรุ ่งนี้ เหลือแต่ปลาดุก  
ปลาหมอ และปลาสวยงาม

“ปลาสวยงาม” ผมย�้าค�า
“เป็นปลาหางนกยูง เลี้ยงเอาไว้กินลูกน�้า

ยงุลาย ถ้าชมุชนสนใจ เรากแ็บ่งให้” ครนูงนชุ
ขยายความ

ผมเดนิผ่านแปลงกล้วย เหน็มะนาวในวง
ซีเมนต์ด้านซ้าย จนมาถึงแปลงดินที่เตรียมไว้ 
แถวหนึ่งลงผักกวางตุ้ง ตอนนี้เริ่มชูใบสวย  
ฮาฟิตร์บอกว่า แปลงที่ว่างจะเตรียมลงผักบุ้ง 
ผักคะน้า ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น

“แล้วเราได้เอาความรู้กลับไปใช้ท่ีบ้าน

ไหมครับ” ผมถามน้องๆ
“ใช ้ครับ ผมเอาไปปลูกพริกท่ีบ ้าน”  

ฮาฟิตร์ตอบ
“เขาปลูกขายเลยนะ ไม่ใช่ปลูกท้ิงไว้”  

ครูนงนุชเสริม
ผมเดินผ่านแปลงผักออกมา ด้านนอก

เห็นรั้วมะขามอ่อน นายกฯ สมยศเด็ดยอด 
มาเคี้ยว เขาเชื้อเชิญให้ผมลองกิน ผมลอง 
เด็ดยอดเข้าปาก เคี้ยวดู รสฝาดเล็กน้อย 
เปรี้ยวอ่อนๆ แต่ชุ่มคอดี เท่าท่ีสังเกตยังมี 
ผกัเหมียง ชะอม ผกัหวาน ผกักาดนกเขา และ 
ไผ่กิมซุง

ครูนงนุชเดินน�าผมมาจนถึงโรงเก็บปุ๋ย 
เธอเปิดถงัปุ๋ยน�า้หมกัชวีภาพ ท่ีน�าเศษอาหาร 
เปลือกผลไม้ โดยเฉพาะสับปะรด มาใส่รวม
กันในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 ต่อ 1 คือเศษอาหาร 
3 ส่วน กากน�้าตาล 1 ส่วน น�้า 1 ส่วน และใส่ 
พด.2 อีก 1 ซอง เพื่อช่วยเร่งให้เกิดการ 
ย่อยสลาย ผมมองเข้าไปในถังหมัก เห็น 
ตัวหนอนยุ่บยั่บ

“หนอนนี้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์อย่าง
หนึง่ เวลาจะใช้กเ็อาปุ๋ยน�า้หมกันีไ้ปผสมกบัน�า้ 
สักหนึง่แก้วต่อน�า้ยีสิ่บลติร ฉดีพ่นพชื หรอืฉดี
เพื่อเตรียมดินได้” ครูนงนุชอธิบาย

ขณะท่ีสารไล่แมลง เน้นพืชท่ีมีกลิ่นฉุน
อย่างใบพลู ใบยาสูบ น�ามาสับ ใส่ลงในถัง 
เตมิกากน�า้ตาล และ พด.7 ตวันีค้รนูงนชุบอก
ว่า ใช้ได้ผลกับพวกมด แมลงตัวเล็ก

ก่อนจากกนั ครนูงนชุและน้องยวุเกษตรกร
มีของฝากให้ผมกับนายกฯ สมยศ ผมได้
มะนาวไร้เมล็ด ขณะที่นายกฯ สมยศได้มะระ
ขี้นกกลับไปกิน

“ปลอดภัย ไม่มสีารเคมแีน่นอน” ครนูงนชุ
ยืนยัน...
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เครือข่ายเกษตรชีวภาพ

มานิตย์ รอเกตุ
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จากโรงเรียนท่าศิลาบ�ารุงราษฎร์ ผมเดิน
ทางมาที่บ้านหลังหนึ่ง ที่นี่ดูแปลกตา ไม่ได้มี
ต้นยางอดัแน่น แต่เป็นพืน้ท่ีสีเขยีวผสมผสาน 
หรือที่คนใต้เรียกกันว่า ‘สวนสมรม’

รถลัดเลาะเข้ามาตามทาง ทางบังคับ
เลี้ยวซ้าย แล้วขวา ผมเห็นป้าย ‘เครือข่าย
เกษตรชีวภาพ บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5’ อยู่ตรง
มุม จากตรงนี้เห็นศาลาทางขวามือ เข้าใจว่า
คงเป็นศูนย์เรียนรู ้ด ้วย ซ ้ายมือมีกองถัง 
ปุ๋ยหมัก รถหยุดเมื่อมาสุดทาง ด้านหลังเป็น
ป่ายาง ซ้ายมือเป็นท่ีอยู่อาศัยของเจา้บ้าน  
ผมลงจากรถแล้วกล่าวค�าทักทาย

“ร่มรื่นดีจังเลยครับท่ีนี่” ผมบอกไปตาม
ความจริง

ริแนะน�าให้ผมรู้จักกับ มานิตย์ รอเกตุ 
ประธานเครือข่ายเกษตรชีวภาพ บ้านท่าศลิา 
หมู่ท่ี 5 เขาต้อนรบัเราด้วยน�า้มะพร้าว บดิสด
จากต้นแล้วเฉาะกันให้เห็นตรงนั้น ผมรับมา
ดื่ม สดชื่นขึ้นทันตา ของดีอยู่ใกล้ตัวจริงๆ

ท่ีเห็นอยู่นี ้บงัมานติย์บอกว่า ท�าเป็นสวน
สมรมมานานกว่า 25 ปีแล้ว ภายในนี้มีพืช
หลากชนิด ทั้งสะตอ พืชผักสวนครัว มะพร้าว 
รวมถึงไมป้่าหายาก ความท่ีชอบจึงเอามา
ปลูกไว้

“แล้วยางพาราล่ะครับ” ผมถามต่อ
“ของเราก็มี อยู่ทางด้านหลัง แต่เราท�า

แบบธรรมชาติ เว้นร่องไว้ แล้วปลูกพืชกินได้
เสริมเข้าไป” บังมานิตย์ตอบ

เมื่อถามถึงความเป็นมาของเครือข่ายนี้ 
บงัมานติย์ย้อนภมูหิลงัให้ฟังว่า แต่ก่อนเขาท�า
เรื่องท่องเท่ียวชุมชน กระท่ังเกิดสึนามิ หลัง
วกิฤตกย็งัท�าต่ออกีระยะ แล้วหยดุไป หันกลบั

มาพัฒนาพื้นที่ที่บ้านตัวเอง
“อย่างน้อยหาแนวร่วม เพราะสภาพพืน้ท่ี

บ้านเราเปลีย่นไปหมด ตอนนีม้แีต่พชืเชงิเดีย่ว 
ถ้าดมีนักด็ ีแต่นีเ่ราเห็นแล้วว่ามนัไม่ยัง่ยนื เรา
เลยอยากดึงสภาพเดิมๆ กลับมา ท�ายังไงให้
ป่ามาอยู่ใกล้บ้าน อย่างพืน้ท่ีด้านหลังท่ีผมซือ้
เพิ่ม เป็นท่ีตาบอด ผมไม่ท�าอะไรกับมันเลย 
ให้เป็นป่า ในนัน้มลิีง มขีองป่า” บงัมานติย์เล่า

ตอนนี้เครือขา่ยมีอยู่ราว 40 คน เป็น 
คนจากบ้านท่าศลิาท้ังหมด ทุกคนเริม่กลับมา
ท�าเกษตรแบบผสมผสาน ปรับเปลี่ยนพื้นท่ี 
ให้มีสระน�้า ปรับสภาพดินให้มีความพร้อม
ส�าหรบัพชื ท้ังการปลกูปุ๋ยพชืสดอย่างหญ้าแฝก 
และท�าปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เอง

เครือข่ายนี้รวมตัวกันเข้มแข็ง สามารถ
เข้าถงึหน่วยงานอย่างส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 
ส�านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัด เรียกว่ายืน 
ด้วยตัวเอง จัดการตนเองแบบเบ็ดเสร็จ

บงัมานติย์ยงัเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วย โดย
มอีอเดอร์จากลกูสาวท่ีไปใช้ชวิีตอยู่ท่ีประเทศ
ฟินแลนด์ เขาให้ผมดูออเดอร์ ส่วนใหญ่ส่งไป
ขายคนไทยที่นั่น

“ตอนนีถ้้าไม่ปรบัตวัอยู่ยาก ต้องท�าหลาย
อย่าง ผสมผสาน ต้องเรยีนรู้อยู่เสมอ วนันีเ้รา
เห็นแล้ว ยางอย่างเดยีวมีปัญหา เพราะตอนนี้
พื้นท่ีไหนก็ปลูกยาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ 
หรือภาคกลางบางจังหวัดก็ยังมี” บังมานิตย์
กล่าว

น่าเสียดายท่ีเวลามีน้อย บังมานิตย์ต้อง
รีบออกไปเยี่ยมไข้หลานที่โรงพยาบาล ผมจึง
เดินถ่ายรูปอยู ่ท่ีนั่นครู ่หนึ่ง ท่ีสุดท้ายแล้ว  
แต่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นอย่างไรบอกไม่ถูก...
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ส่งท้ำย

กลับเข ้ามาท่ีอาคารศูนย์บริการนัก- 
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล นายกฯ สมยศให้
น้องๆ เตรียมของฝากกลับกรุงเทพฯ ผมนั่ง
พักครู่หนึ่ง นายกฯ สมยศก็กลับเข้ามา

งานเลีย้งย่อมมวีนัเลกิรา แต่ชวีติหนึง่เรา
มีงานเลี้ยงเดียวเสียท่ีไหน โอกาสยังคง 
เปิดกว้างให้เรามาประสบพบเจอ ผมบอกลา
นายกฯ สมยศ พร้อมกับทีมงานที่ออกมาส่ง
ผมขึ้นรถ

“วนัหน้าหาเวลามาเท่ียวท่ีนีบ้่าง” นายกฯ 
สมยศบอก

แน่นอนที่สุด ผมบอกกับตัวเองไว้แล้วว่า
ต้องกลับมาเท่ียวให้ครบโปรแกรม แล้วจะ 
แวะมาพักที่นี่ด้วย

พี่นันเปลี่ยนมาขับรถกระบะสีขาวคู ่ใจ  
ผมขอแวะที่โฮมสเตย์ เพราะตากผ้าเช็ดตัวไว้ 
โชคดท่ีีเจอพ่อของมณฑา เลยได้ฝากคนืกญุแจ

ผมยังเหลือเวลาอีกมาก พี่นันจึงไม่ต้อง
เหยียบมิด เราค่อยๆ ไป กินลมชมวิวตาม
ประสา เพยีงชัว่โมงเศษกถ็งึท่าอากาศยานตรงั 
พี่นันช่วยผมยกของลง เราลากันที่หน้าประตู 
ผมยังมีเวลาพอส�าหรับกาแฟสักแก้ว..
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